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 AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 28ain EBRILL 2021 

 

Cynghorydd Wyn Ellis Jones (Cadeirydd) (Conwy) 
 

YN BRESENNOL: 
 

Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd 
Cynghorwyr Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,  
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts; 
 

Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Cynghorwyr Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Emyr Williams, G.Iwan Jones,  Jonathan Cawley, Dafydd Edwards, Emyr Roberts,  
Helen Pye, Anwen Gaffey.  
 

Yn bresennol 
Matthew Edwards, Nick Selwyn, Euros Lake, Sioned Owen – Archwilio Cymru. 
 

Ymddiheuriadau 
Cynghorwyr Freya Bentham, Gethin Glyn Williams; Mrs. Sarah Hattle. 
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

(1)      dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i'r Rheoliadau Covid-
19 newydd ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a:- 
- cyhoeddwyd Hysbysiad o’r Cyfarfod ac roedd yr Agenda a’r adroddiadau ar 

gael ar wefan yr Awdurdod. 
- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
- roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion, ond efallai 

y caiff ei ddarparu ar-lein yn ddiweddarach. 
(2) cadarnhaodd y Cadeirydd fod Mr. Neil Martinson wedi ymddiswyddo'n ffurfiol 

fel Aelod Llywodraeth Cymru o'r Awdurdod ac y byddai olynydd yn cael ei 
benodi yn ddiweddarach yn y flwyddyn.   

(3) llongyfarchodd y Cadeirydd Catherine Mealing-Jones ar ei phenodiad yn Brif 
Weithredwr newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a 
hefyd nododd ddymuniadau gorau i Dafydd Gibbard yn dilyn ei benodiad yn 
Brif Weithredwr newydd Cyngor Gwynedd.   

(4)  adroddodd y Cadeirydd y byddai Jo Worral, Pennaeth Personél yr Awdurdod, 
yn ymddeol o'r Awdurdod yn fuan, ar ôl 17 mlynedd o wasanaeth. Mynegodd y 
Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, ei werthfawrogiad a'i ddiolch i Jo am ei 
gwasanaeth gwerthfawr dros nifer o flynyddoedd. 

(5) croesawodd y Cadeirydd swyddogion o Archwilio Cymru i'r cyfarfod. 
 

 Diweddariad Corfforaethol 
 Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar ar faterion gweithredol:-  

(1) Mae prosiectau SMS Afon Eden ac Uwch Gwyrfai nawr wedi eu cwblhau, ar 
amser ac o fewn y gyllideb. Nodwyd hefyd bod Aelodau wedi derbyn hyfforddiant 
ar y ddau brosiect yn ddiweddar. 
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(2) Prosiect SMS newydd - “Cynefinoedd Cynaliadwy Ffermwyr Mawddwy” - penodwyd 

cyn Swyddog Prosiect Uwch Gwyrfai i swydd Rheolwr Prosiect. 
(3) Cafodd yr aelodau eu diweddaru ar ddatblygiadau yn Pen y Pass a dywedwyd   

wrthynt na fyddai’n bosibl darparu trwyddedau parcio 6 misol eleni. 
(4) Bydd yr Awdurdod yn gweithio gyda Chynghorau Gwynedd a Bwrdeistref Sirol Conwy 

ar y “gronfa lefelu i fyny” ar gyfer cynlluniau rheoli traffig - mae ceisiadau i'w cyflwyno 
erbyn diwedd mis Mehefin. 

(5) Cronfa Caledi - roedd Awdurdodau'r Parc Cenedlaethol wedi'u cynnwys fel rhan o'r 
cynllun ac roeddent bellach yn gymwys i gael cyllid. Diolchodd y Prif Weithredwr i Mr 
Dafydd Edwards, Swyddog Adran 151, am ei waith caled ar ran tri Pharc 
Cenedlaethol Cymru.  

(6) Penodwyd Staff Tymhorol fel a ganlyn:- 
- Swyddog Cyfathrebu Digidol 
- Cynorthwyydd Maes Parcio Tymhorol (Pen y Pass) 
- Wardeiniaid Tymhorol: Y Bala, Dolgellau, Betws y Coed a Pen y Pass 

(7) Roedd gwaith y Panel Solar bellach wedi'i gwblhau: roedd yr Awdurdod yn cynhyrchu 
40kw o drydan i'w ddefnyddio yn y Pencadlys gyda'r gweddill yn cael ei storio mewn 
batri ac yna unrhyw warged yn cael ei drosglwyddo i'r grid. 

(8) Cyllid Tirweddau Cynaliadwy Mannau Cynaliadwy 2020/21: Hawliwyd cyllid grant o 
£1,771,454, gwaith i'w gwblhau erbyn diwedd mis Mai. 

(9) Cyllid 2021/22: roedd ceisiadau o £900,000 bellach wedi'u cymeradwyo. Adroddwyd 
am hyn i'r Aelodau mewn cyfarfod diweddar o'r Gweithgor Aelodau.  

(10) Rhagwelwyd y byddai Plas Tan y Bwlch yn ailagor ganol mis Mai, gyda'r Ysgwrn yn 
ailagor ganol mis Mehefin. 

 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiadau.  

 
2. Amser Cwestiynau Cyhoeddus 
 Hysbyswyd yr aelodau na dderbyniwyd unrhyw gwestiynau cyhoeddus. 
 
3. Datganiadau budd 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
4. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 3 Chwefror 2021 a 
llofnodwyd hwy gan y Cadeirydd fel cofnod cywir. 

 
5. Materion gwybodaeth sy'n codi o'r cofnodion 
 Eitem 1 (3) – Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 
 Mewn ymateb i gwestiwn, nododd y Prif Weithredwr fod yr Aelodau wedi derbyn copi 

o ymateb y Gweinidog i’r llythyr yn gofyn am newid dibenion y Parc Cenedlaethol a 
bod y mater yn cael ei ystyried yng nghyfarfod nesaf Gweithgor yr Aelodau ar 19 Mai 
2021. 

  
Eitem 2 – Diweddariad Corfforaethol 

 Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y bydd y ‘Diweddariad Corfforaethol’ yn cael ei 
gynnwys fel eitem safonol ar Agenda’r Awdurdod yn y dyfodol.   
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6. Hysbysiad o Gynnig 
Cyflwynwyd – Hysbysiad o Gynnig gan y Cynghorydd John Pughe Roberts  
“Bod yr Awdurdod o hyn ymlaen yn defnyddio enw Cymraeg yr Awdurdod yn unig ar 
gyfer yr Awdurdod a bod hyn yn dod yn berthnasol mewn unrhyw iaith h.y. ‘Parc 
Cenedlaethol Eryri’ a byth yn defnyddio ‘Snowdonia National Park’ eto. Dylai’r un 
peth fod yn berthnasol i Yr Wyddfa - byth i ddefnyddio’r enw ‘Snowdon’ ar ei gyfer 
eto”. 
 
Yn codi ar hynny, cynigiodd Aelod gynnig i symud ymlaen at yr eitem fusnes nesaf ar 
y sail bod y mater yn cael sylw ar dudalen 76 (CC 4.5), tudalen 106 (paragraffau 19 a 
20) a thudalen 113 (Cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, dyddiedig 18 
Tachwedd 2020) lle penderfynwyd sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd 
Cymraeg, sy'n cynnwys tri Aelod o'r Awdurdod. Mae'r Grŵp Craffu wedi cael y dasg 
o symud peilot ymlaen mewn partneriaeth â Chomisiynydd y Gymraeg ac adrodd yn 
ôl i'r Awdurdod. Eiliwyd y cynnig. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod gan gynigydd yr 
Hysbysiad o Gynnig hawl i ymateb i'r cynnig i symud ymlaen cyn cynnal pleidlais ar y 
mater. 
 
Dywedodd y Cynghorydd John Pughe Roberts ei fod yn cyflwyno'r cynnig yn ôl y 
cyfarwyddyd mewn cyfarfod blaenorol. Darparodd enghreifftiau o lawer o 
gyfieithiadau Saesneg amhriodol o enwau lleoedd Cymraeg a theimlai ei bod yn bryd 
i'r Awdurdod arwain ar y mater hwn yn hytrach na throsglwyddo'r broblem o un 
pwyllgor i'r llall. Teimlai y dylid amddiffyn statws a dyfodol yr iaith Gymraeg 
oherwydd, ar ôl ei cholli, byddai'n cael ei cholli am byth. Dywedodd y Cyng. Roberts 
fod ‘Uluru’ wedi’i dderbyn ar gyfer Ayres Rock heb unrhyw anawsterau a gofynnodd 
i’r Aelodau gefnogi ei gynnig. 
 
Pleidleisiodd yr aelodau ar y cynnig i symud ymlaen i'r busnes nesaf, a chafodd y 
cynnig ei gario. 

 
7. Cofnod gweithredu 
 Cyflwynwyd – Cofnod o gamau strategol sy'n codi o benderfyniadau a gymerwyd yn 

ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth a gweithredu. 
 
 Cyfarfod yr Awdurdod 04.07.18 

 Eitem gweithredu 3 – Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd LIFE+ 
 Roedd y weithred hon bellach wedi'i chwblhau a gellid ei thynnu o'r Cofnod 

Gweithredu. 
 

Cyfarfod yr Awdurdod 10.04.19 
Eitem gweithredu 12 – Maniffesto Ieuenctid Europarc 
a 
Cyfarfod yr Awdurdod 09.12.20 
Eitem gweithredu 7 – Cofnod Gweithredu 

 Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod disgrifiad swydd y 
Swyddog Ieuenctid wedi cael ei ystyried yn ddiweddar iawn gan y Tîm Rheoli a'i fod 
yn aros am fân newidiadau cyn cael ei gyflwyno i'w werthuso.   
   

  PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu a dileu'r weithred fel yr 
amlinellwyd. 
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8. Crynodeb Archwilio Blynyddol 
 Cyflwynwyd – Crynodeb Archwilio Blynyddol Archwilio Cymru.   
 

Adroddwyd – Diolchodd Mr. Nick Selwyn, Archwilio Cymru, i'r Aelodau am y 
gwahoddiad i fynychu. Cyflwynodd y Crynodeb Archwilio Blynyddol a rhoddodd 
gefndir y ddogfen i'r Aelodau, a oedd yn cael ei chyhoeddi am y tro cyntaf, ac a 
fyddai'n disodli'r Adroddiad Gwella Blynyddol. Mae'r adroddiad yn rhoi crynodeb i'r 
Aelodau o'r materion allweddol, sydd erbyn hyn wedi eu cyfuno i un ddogfen, gan 
ddarparu ymdeimlad o'r hyn a oedd yn cael ei adrodd yn genedlaethol ac yn lleol a 
oedd yn berthnasol i'r Parciau Cenedlaethol. 
 
Mae'r ddogfen yn tynnu sylw at 3 phrif faes o waith yr Awdurdod, yr archwiliad o 
ddatganiadau ariannol yr Awdurdod ar gyfer 2019-20, cyflawni cyfrifoldebau o dan 
Fesur Llywodraeth Leol 2009, ac Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Hefyd 
roedd dwy astudiaeth genedlaethol o berthnasedd i’r Awdurdod, sef ‘Effeithiolrwydd 
Awdurdodau Cynllunio Lleol’ a ‘Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol’. Mae'r 
Crynodeb Archwilio Blynyddol hefyd yn nodi'r gwaith y bydd Archwilio Cymru yn ei 
wneud yn 2020-21. 
 
Cyfeiriodd Aelod at yr adroddiad ar ‘Cysgu Allan yng Nghymru - Problem i Bawb; 
Cyfrifoldeb i Neb’, a allai fod wedi bod yn ddefnyddiol mewn Pwyllgor Cynllunio 
diweddar, ac y dylid ei nodi. 
 
Yn codi ar hynny, cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i anfon ystadegau 
at Mr Tim Jones ar benderfyniadau a gymerwyd gan yr Aelodau yn groes i 
argymhelliad y swyddog. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 

9. Adroddiad ar Wytnwch a Gwasanaethau Cynaliadwy 2020-21  
Cyflwynwyd – Adroddiad ar Wytnwch a Gwasanaethau Cynaliadwy 2020-21 
Archwilio Cymru   
 

Adroddwyd – Rhoddodd Nick Selwyn ac Euros Lake gyflwyniad byr ar Adroddiad ar 
Wytnwch a Gwasanaethau Cynaliadwy 2020-21 a darparwyd y cefndir a'r 
canfyddiadau allweddol. Amlinellodd yr adroddiad 3 chynnig ar gyfer gwella:- 
- Adolygu ffyrdd newydd o weithio mewn perthynas â llywodraethu, parhad 

busnes a gweithio o bell. 
- Gwneud y mwyaf o effaith prosiectau a ariennir gan grantiau i symud Parc 

Eryri ymlaen. 
- Adeiladu sgiliau, gwybodaeth a gallu trwy roi profiadau ehangach i 

swyddogion. 
 

Yn codi ar hynny, manteisiodd Nick Selwyn ar y cyfle i ddiolch i'r Prif Weithredwr am 
ei gyfraniad at brosiect dysgu fideo Covid-19 Archwilio Cymru a oedd bellach ar gael 
ar wefan Archwilio Cymru. 
 

Diolchodd y Cadeirydd i Archwilio Cymru am eu hadroddiad a'u cyflwyniad 
cadarnhaol a thrafododd yr Aelodau a'r swyddogion y canlynol yn fanwl:- 
- paragraff 20 – cytunwyd y byddai'r adroddiad yn cael ei wella trwy gydnabod 

hefyd bwerau dirprwyedig y Cadeirydd.   
- cydnabuwyd yr her o gadw gweithlu'r Awdurdod a byddai'n cael sylw fel rhan o 

waith gwytnwch yn y dyfodol. 
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- Nododd Archwilio Cymru fod yr Awdurdod wedi diwygio ei bolisi gwaredu a 
chaffael yn ddiweddar a chadarnhaodd y byddai'n rhan o unrhyw ystyriaethau yn 
y dyfodol. 

- Croesawodd yr aelodau y Matrics yn Atodiad 2 yr adroddiad. 
- gofynnodd Aelod, yng ngoleuni trafodaethau yn y gorffennol ar yr angen i alinio 

gwaith yr Awdurdod yn well â'r Cynllun Rheoli a dogfennau eraill, a oedd gan y 
Tîm Archwilio unrhyw farn ar hyn.   

- Nododd swyddogion Archwilio Cymru fod llwyddiant yr Awdurdod wrth sicrhau 
cyllid grant a defnyddio'r Pecyn Cymorth Prosiect yn golygu ei fod mewn sefyllfa 
dda i ganiatáu i swyddogion wreiddio etifeddiaeth y gwaith grant ar gyfer y 
dyfodol. Gellid defnyddio'r Pecyn Cymorth hefyd i fyfyrio ar yr effaith bosibl ar 
eraill cyn i unrhyw gynigion gael eu gwneud. 

- mewn ymateb i gwestiwn, nododd Archwilio Cymru fod yr adolygiad wedi bod 
union yr un fath ar gyfer tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru. Fodd bynnag, 
gan fod un Awdurdod yng nghanol rhaglen newid, roedd Archwilio Cymru wedi 
canolbwyntio ar hyn. Roedd yr adroddiad ar gael ar wefan Archwilio Cymru, a 
chan ei fod eisoes yn gyhoeddus, credai Archwilio Cymru ei bod yn amhriodol 
trafod hyn ymhellach yn y cyfarfod heddiw. 

- yng ngoleuni'r adolygiad llywodraethu yn y dyfodol, dywedodd Archwilio Cymru, 
er bod cyfleoedd i weithio gyda swyddogion trwy'r Gweithgorau Aelodau ac ati, 
rôl yr Aelodau oedd canolbwyntio ar faterion strategol. 

 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 

10. Cynllun Archwilio 2021 
Cyflwynwyd – Cynllun Archwilio 2021 Archwilio Cymru 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd Matthew Edwards Archwilio Cymru yr adroddiad yn 
amlinellu'r gwaith sydd i'w wneud gan Archwilio Cymru dros y flwyddyn i ddod, gan 
gynnwys archwilio datganiadau ariannol a gwaith archwilio perfformiad. Mae'r 
adroddiad hefyd yn nodi'r amserlen arfaethedig ar gyfer y gwaith a'r ffioedd 
amcangyfrifedig. 
 

Dywedodd Nick Selwyn, gan fod y Mesur Llywodraeth Leol bellach wedi'i ddiddymu, 
na fyddai'r Awdurdod bellach yn destun i'r un lefel o archwiliad o waith perfformiad. 
Mae Archwilio Cymru yn bwriadu cynnal gwerth am arian ac archwiliadau Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a byddai rhaglen waith arfaethedig, 
gyda chylch gorchwyl, yn cael ei chytuno â swyddogion a'i chyflwyno i'r aelodau 
maes o law. 
 

Diolchodd y Cadeirydd, ar ran yr Awdurdod, i Nick Selwyn, Euros Lake, Matthew 
Edwards a Sioned Owen am ddod i gyflwyno'r adroddiadau. 
 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys Cynllun Archwilio 2021. 
 

11. Cylch Gorchwyl Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer 2021-22 
Cyflwynwyd – Y llythyr cylch gwaith strategol gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig, er gwybodaeth. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr y llythyr cylch gwaith a gofynnodd i'r 
Aelodau nodi un gwelliant (4ydd paragraff ar dudalen 59) a ddylai ddarllen, "... hyd at 
£2.7 miliwn ar gyfer y Parciau Cenedlaethol" ac nid £3 miliwn fel y crybwyllwyd yn y 
llythyr gwreiddiol. Dywedodd nad oedd yn ostyngiad mewn termau real a bod y 10% 
wedi'i ddyrannu i gwmpasu gweithio ar y cyd dan y rhaglen Tirweddau Cynaliadwy. 
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Mae'r llythyr hefyd yn adlewyrchu'r newid yn y gyfarwyddiaeth ar gyfer Awdurdodau'r 
Parciau Cenedlaethol o fewn Llywodraeth Cymru.   
 
Ystyriodd yr aelodau'r llythyr yn fanwl a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- mae cyfeiriad yn y llythyr at greu hectarau o goetir newydd bob blwyddyn, yn 

tynnu sylw at yr angen i'r Awdurdod sefydlu strategaeth coetir unwaith y bydd 
canlyniad y Grŵp Craffu ar Garbon ar gael. Dywedodd y Prif Weithredwr fod peth 
o'r gwaith hwn wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Waith Gorfforaethol a bod Seminar 
yn cael ei gynnal i edrych ar sefydlu mwy o goed ledled Cymru. Roedd cyllid 
hefyd i arolygu hen goetiroedd ac roedd y Parciau Cenedlaethol yng Nghymru ar 
hyn o bryd yn gweithio gyda'i gilydd i sefydlu targedau carbon. 

- roedd y llythyr yn ddefnyddiol gan ei fod yn darparu arweiniad i'r Awdurdod fyfyrio 
ar sut i addasu yn yr ychydig flynyddoedd nesaf. 

- roedd Aelod yn teimlo y dylai'r paragraff olaf ond un sy'n nodi “datblygu polisïau 
sy'n sicrhau bod pobl yn gallu byw a gweithio yn eu cymunedau a bod y Gymraeg 
yn gallu ffynnu” o fewn rheolaeth Llywodraeth Cymru ei hun, ac y dylai polisïau 
cynllunio'r dyfodol gefnogi hyn. Cytunodd y Prif Weithredwr i anfon barn Aelodau 
ymlaen a thrafod hyn gyda swyddogion o Lywodraeth Cymru. 

- cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod pob corff cyhoeddus wedi cytuno y bydd y 
Ddyletswydd Gymdeithasol-economaidd newydd yn cael ei hasesu ar y cyd â'r 
Asesiadau Cydraddoldeb, fel un ddogfen. 

- roedd yn bwysig nodi bod llythyr y Gweinidog yn cydnabod bod materion capasiti 
yn dal Awdurdodau'r Parc Cenedlaethol yn ôl rhag cyflawni eu potensial llawn. 

- er bod croeso i'r cyfeiriad at gyfranogiad parhaus y Parciau Cenedlaethol wrth 
lunio cyfeiriad amaethyddiaeth yn y dyfodol, gofynnodd Aelod a oedd cyfle i 
Barciau Cenedlaethol Cymru gyflenwi'r cynlluniau hyn yn y dyfodol. Cadarnhaodd 
y Prif Weithredwr fod y Parciau Cenedlaethol wedi cynnig helpu'r Llywodraeth i 
gynllunio yn y lle cyntaf ac ystyried ai’r Parciau Cenedlaethol oedd y cyrff priodol i 
gyflawni'r gwaith hwn. Roedd Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn 
gweithio gyda Chynllun Rheoli Eryri a bydd hyn yn cael ei adlewyrchu yn y 
datganiadau ardal, er bod peth pryder y bydd llai o arian ar gael. 

- o ran plannu coed, nododd Aelod fod y rhan fwyaf o'r tir ym Mharc Cenedlaethol 
Eryri mewn perchnogaeth breifat, ac y byddai unrhyw enillion ar fuddsoddiad yn 
cynnwys plannu coed yn fasnachol.   

 
PENDERFYNWYD nodi’r llythyr, er gwybodaeth. 
 

12. Rhaglen Waith Gorfforaethol (Drafft) 2021/22 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i Aelodau 

dderbyn, trafod a mabwysiadu'r Rhaglen Waith Gorfforaethol (Drafft) fel dogfen waith 
ar gyfer 2021-22. 

 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a’r Rhaglen Waith Gorfforaethol (Drafft) 2021/22 ynghyd â chopi o Ddatganiad 
Llesiant 2021-2026 ac Amcanion Llesiant. 
 
Ystyriodd yr aelodau y Rhaglen Waith Gorfforaethol 2021/22 yn fanwl a gwneud y 
sylwadau a ganlyn:- 
- teimlai'r aelodau fod y ddogfen yn llawer gwell ac yn haws ei deall nag o'r blaen. 
- mewn ymateb i gwestiwn, nododd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir nad 

oedd yn bosibl integreiddio'r adolygiad o'r CDLl â'r Rhaglen Waith Gorfforaethol 
gan nad oedd yr amseriadau'n cyfateb, er y gallai creu CCA'au newydd hidlo i 
mewn i'r gwaith hwn. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bydd 
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rhaglen adolygu'r CDLl yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
ym mis Gorffennaf 2021. 

- cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod y Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu yn 
cael ei chyflwyno i gyfarfod nesaf Gweithgor yr Aelodau. 

- cytunodd yr aelodau a'r swyddogion i gynnwys y canlynol yn y Rhaglen Waith 
Gorfforaethol:- 
1)  Ymateb i Heriau Newid Hinsawdd – AC 2.5 

i gyfeirio'n benodol at waith/polisïau rheoli tir a rheoli mawndir yr 
Awdurdod a phwysleisio bod gwaith yr Awdurdod yn fwy pellgyrhaeddol 
nag yn ei eiddo ei hun yn unig. 

2)  Adran Ffyrdd Gwydn o Weithio – CW1 
i ddatblygu ein gweithlu ymhellach a rhoi pob cyfle i staff ddatblygu i 
gwrdd â heriau'r dyfodol.  

 
 PENDERFYNWYD yn amodol ar gynnwys y ddau welliant a amlinellir uchod, i 
fabwysiadu'r Rhaglen Waith Gorfforaethol yn ffurfiol fel dogfen waith ar gyfer 
2021-22. 

 
13. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 

 Cyflwynwyd – Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i drafod 
Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 

 
 Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ei adroddiad 

ac ymddiheurodd nad oedd y ddolen yn y ddogfen pdf yn gweithio, ond nododd fod 
yr Adroddiad Blynyddol ar gael i'r Aelodau ar y wefan. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
14. Adroddiad Gweithgor yr Aelodau 
  Cyflwynwyd – Adroddiadau cyfarfodydd Gweithgor yr Aelodau a gynhaliwyd ar 20 

Ionawr a 3 Mawrth 2021. 
 
  PENDERFYNWYD nodi’r adroddiadau. 
 
15. Calendr Cyfarfodydd 

Cyflwynwyd – Amserlen cyfarfodydd ar gyfer y cyfnod 2021/2022.   
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r amserlen ar gyfer 2021/22, fel y'i cyflwynwyd. 
 

16.  Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
  Cyflwynwyd - Adroddiadau llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau yr oedd 

Aelodau wedi'u mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 
 

 Mr. Owain Wyn - Partneriaeth Biosffer Dyfi 
- fel aelod o'r grŵp gweithredu dros yr ychydig fisoedd diwethaf ac yn dilyn ymlaen 

o'r adolygiad 10 mlynedd o'r Biosffer, yr her nawr oedd canfod a oedd y Biosffer 
yn dal i fod yn flaenoriaeth genedlaethol yng ngoleuni'r Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol. Bu trafodaethau gyda'r Prif Weinidog yn 2020, cyn 
pandemig Covid, a bydd cais HLF llwyddiannus yn caniatáu i'r bartneriaeth 
benderfynu sut i symud ymlaen. Yr opsiynau oedd dod â'r bartneriaeth i ben, 
parhau fel ar hyn o bryd, neu ddiwygio'r bartneriaeth fel y gallai sefydliad 3ydd 
sector gymryd y gwaith drosodd. Disgwylid adroddiad ar y penderfyniad ym mis 
Mehefin neu Orffennaf 2021. 
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- mae Ecodyfi wedi tynnu’n ôl o'r rhaglen dad-ddofi tir O'r Mynydd i'r Môr yn dilyn 
gwrthwynebiad cryf. Roedd trafodaethau pellach ar y gweill ar sut i symud 
ymlaen yn y dyfodol. 

- roedd ysgrifenyddiaeth Partneriaeth Biosffer Dyfi bellach wedi ei throsglwyddo i'r 
Awdurdod ac mae Ecodyfi wedi cytuno i barhau i gefnogi'r bartneriaeth a 
darparu'r gwasanaeth ysgrifenyddiaeth ar ein rhan. 

- adroddodd Mr Tim Jones, a oedd yn bresennol fel cynrychiolydd yr Awdurdod yn 
absenoldeb Mr. Owain Wyn, ar gyflwyniad diddorol iawn gan y Cwmni Bro.  

 
Mr. Tim Jones 

              Cyfarfod Grŵp Ffocws Gwefan  
- Penodwyd Cwmni Creo ac ar hyn o bryd maent yn gweithio ar yr ardal o amgylch 

yr Wyddfa gyda'r nod o ymestyn y gwaith hwn i rannau eraill o'r Parc 
Cenedlaethol yn y dyfodol. 

 
Cyng. Alwyn Gruffydd – Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni 
- mynychodd y cyfarfod cyntaf a gynullwyd yn ddiweddar ers cyhoeddi'r Papur 

Gwyn cyn y Nadolig. 
- rhoddodd Christopher Bowbrick, yr Adran Ynni Busnes a Strategaeth 

Ddiwydiannol, gyngor ar y 10 pwynt allweddol. 
- cadarnhawyd mai Hinckley Point C oedd yr unig orsaf ynni niwclear a oedd yn 

sicr o gael ei hadeiladu oherwydd anawsterau ariannol gyda phrosiectau eraill. 
- dywedodd Wyn Roberts, Llywodraeth Cymru, fod gan gwmnïau o Awstralia a 

Chanada ddiddordeb mewn datblygu isotopau ymbelydrol, meddyginiaeth 
niwclear i drin canser. Ni roddwyd unrhyw amserlen na rhesymau pam fod gan y 
cwmnïau hyn ddiddordeb mewn sefydlu eu hunain yn Trawsfynydd.  
 

 Cyng. John Pughe Roberts – Fforwm Mynediad Ardal y De 
 Mynychodd gyfarfod diweddar lle roedd y trafodaethau'n canolbwyntio ar:- 

 gwaith ar bont Bermo. 
 cyflwyniad ar lwybr yr arfordir 
 problemau gyda cherbydau 4 x 4 
 rhaglen gwirfoddoli 
 diweddariad ar ymestyn y rheilffordd i mewn i Dref Bala gan Julian Burley 

o Reilffordd Llanuwchllyn 
 

 Mr. Wyn Elis Jones  
- Mynychodd y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr gyfarfod diweddar a drefnwyd gan 

Gyngor Gwynedd gyda chydweithwyr o Slovenia, Park City a Jackson Hole, Utah 
i drafod twristiaeth gynaliadwy. Roeddent wedi delio â chynnydd tebyg yn nifer yr 
ymwelwyr ac mae ganddynt hefyd gyflogau isel, tai drud a swyddi tymhorol. Er 
nad oedd ateb hawdd, cytunwyd bod angen datblygu strategaeth ac ymgynghori 
â phobl.  
 
PENDERFYNWYD diolch i’r Aelodau a nodi’r adroddiadau. 
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17. Cofnodion 
Cyflwynwyd - Cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 18 
Tachwedd 2020, er gwybodaeth. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r cofnodion. 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.05 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 

DYDD MERCHER 9  MEHEFIN  2021 
PRESENNOL: 
 

Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Elwyn Edwards,  Alwyn Gruffydd,  Annwen Hughes, Judith Humphreys, 
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts,  John Pughe Roberts,  Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Y Cynghorwyr Philip Capper,  Wyn Ellis Jones,  Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans,  Mrs Sarah Hattle,  Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley,  Mr. D. Edwards,  Mr. E. Roberts, 
Ms. Bethan Hughes, Ms Helen Pye, Ms.  Etta Trumper,  Mrs. A. Gaffey. 
 

Ymddiheuriad 
Mr. Tim Jones. 
 

Gan fod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal o bell, fe wnaeth y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol 

- amlinellu'r weithdrefn ar gyfer ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd yr Awdurdod.   
- ddatgan bod y cyfarfod yn ddarostyngedig i Reoliadau Covid-19 ar sut mae'r 

Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a  
o bod Hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi a bod yr Agenda a'r adroddiadau ar 

gael ar wefan yr Awdurdod. 
o nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
o roedd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i helpu i wirio'r cofnodion, ond efallai y bydd ar 

gael ar-lein yn ddiweddarach. 
 

1. Cadeirydd 
  Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol wrth yr Aelodau ei fod, yn 

unol â Rheolau Sefydlog 5.2 a 5.3, wedi derbyn enwebiadau yn cynnig y Cynghorydd 
Wyn Ellis Jones fel Cadeirydd.   

 

 Etholwyd y Cynghorydd Wyn Ellis Jones yn Gadeirydd yr Awdurdod. 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 

 

2. Is-Gadeirydd 
 Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol wrth yr Aelodau ei fod, yn 

unol â Rheol Sefydlog 5.2 a 5.3, wedi derbyn enwebiadau yn cynnig dau  Aelod fel 
Is-Gadeirydd,  y Cynghorydd  Annwen Hughes  a'r Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd.   
Gwahoddwyd y ddau Aelod i annerch y cyfarfod. 

 

 Llongyfarchodd y Cynghorydd Annwen Hughes y Cynghorydd Wyn Ellis Jones ar ei 
benodiad fel Cadeirydd a chymerodd y gwahoddiad i annerch y cyfarfod. 

 
 Diolchodd y Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd i'r Aelodau am gyflwyno ei enw ond 

dywedodd ei fod am dynnu ei enwebiad ynôl.  Manteisiodd  ar y cyfle i longyfarch y 
Cynghorwyr Wyn Ellis Jones  ac  Annwen Hughes ar eu henwebiadau. 

 

 Etholwyd y Cynghorydd Annwen Hughes yn Is-gadeirydd yr Awdurdod. 
Diolchodd yr Is-gadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 
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3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 
 (1)  dywedodd y Cadeirydd fod cyfnod Mr. Owain Wyn yn ei swydd wedi ei   

 ymestyn  gan Lywodraeth Cymru tan ddiwedd Gorffennaf 2022. 
(2)   cadarnhaodd y Cadeirydd fod y Cynghorydd Freya Bentham wedi 

ymddiswyddo oddi ar Gyngor Gwynedd ac, o ganlyniad,  nad oedd bellach yn 
Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.   Manteisiodd  ar y cyfle i ddiolch 
i'r Cynghorydd  Bentham am ei chyfraniad gwerthfawr i waith yr  Awdurdod 
dros y 4 blynedd diwethaf. 

(3)  Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau am gyfarfod diweddar rhwng Cadeirydd a Phrif 
Weithredwr yr Awdurdod a Phrif Weithredwr newydd Cyngor Gwynedd, Mr 
Dafydd Gibbard, ac Arweinydd y Cyngor, Mr Dyfrig Siencyn.   Roedd y 
trafodaethau wedi bod yn adeiladol iawn ac  wedi canolbwyntio ar dwristiaeth 
a gweithio mewn partneriaeth yn y dyfodol. 

(4)  Atgoffwyd yr Aelodau o'r hyfforddiant a drefnwyd ar gyfer 25  Mehefin 2021  (a  
nodwyd yng nghalendr y  cyfarfodydd fel Diwrnod Datblygu Aelodau). 

(5)      diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion am  drefnu'r  cyfarfod blynyddol    gyda'r 
Cynghorau Cymuned, a gynhaliwyd o bell.  Roedd yr adborth wedi bod yn 
gadarnhaol iawn.   

(6)  diolchodd y Cadeirydd i'r Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu am ddylunio  
bathodyn 'Eryri 70' i nodi 70 mlynedd ers i'r Awdurdod gael ei ben-blwydd yn 
70oed. 

 
4. Diweddariad Corfforaethol 
 Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar ar faterion gweithredol:- 

(1) byddai Cynhadledd Ffederasiwn Europarc yn cael ei chynnal o bell yn 2021.  
Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'n cyflwyno adroddiad i gyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, er gwybodaeth. 

(2) Dywedwyd wrth yr Aelodau nad oedd Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa ar 
hyn o bryd i wneud penodiad i swydd wag yr Awdurdod gan fod yr uned 
benodi wedi gorfod gohirio dechrau'r broses recriwtio tan fis Medi / Hydref,  er 
y byddant yn penodi aelod o'r Awdurdod ac aelod wrth gefn bryd hynny.   

 
5.  Hawl i’r Cyhoedd Holi 
 Hysbyswyd yr Aelodau nad oedd unrhyw gwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd. 
 
6.  Datgan Buddiant  

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
7.  Aelodaeth o'r Awdurdod  
 Cyflwynwyd - Adroddiad y Prif Weithredwr ar aelodaeth gyfredol yr Awdurdod, er 

gwybodaeth.   
 
 Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a gofynnodd i'r Aelodau 

gadarnhau bod eu  manylion cyswllt yn  gywir gan fod y wybodaeth hon wedi'i 
chyhoeddi ar wefan yr Awdurdod. 
 
Yn codi ar hynny:- 
1. cytunwyd y dylai pob Aelod,  yn y dyfodol, ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost 

corfforaethol.  Pe bai Aelodau angen cymorth ychwanegol yn hyn o beth,  
byddai Swyddog Gwasanaethau'r Aelodau a'r Technegydd Systemau 
Gwybodaeth yn cynorthwyo'r Aelodau i weithredu eu cyfeiriad e-bost 
corfforaethol.   
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2.        Gofynnodd y  Cynghorydd John Pughe Roberts, Philip Capper, Wyn Ellis 

Jones a Ms Tracey Evans am i'w manylion cyswllt gael eu diwygio i restru eu 
rhif ffôn  symudol yn hytrach na'u rhif ffôn cartref.   

 
  PENDERFYNWYD  nodi'r adroddiad. 
 
8.  Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion  cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar  28 Ebrill  2021  a 
llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 

9. Cofnod Gweithredu 
 Cyflwynwyd – Cofnod o gamau strategol sy'n deillio o benderfyniadau a wnaed yn 

ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth a chamau gweithredu. 
 
  Cyfarfod Awdurdod 10. 04.19 

Eitem Gweithredu 12  –  Maniffesto Ieuenctid Europarc 
Dywedodd  y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol nad oedd camau wedi'u 
cymryd  oherwydd salwch staff.  Rhoddodd  sicrwydd i'r Aelodau y byddai 
swyddogion yn bwrw ymlaen â'r gwaith hwn ar hyn o bryd. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn,  dywedodd y Prif Weithredwr mai'r Cyfarwyddwr Cynllunio 
a Rheoli Tir oedd y swyddog arweiniol ar y Grŵp Tasg a Gorffen enwau lleoedd. 
Cadarnhaodd fod gwaith cefndirol ar y gweill a bod trafodaethau wedi'u cynnal gyda 
Chomisiynydd y Gymraeg.  Credai'r Prif Weithredwr mai'r nod oedd cynnull cyfarfod 
o'r Grŵp cyn gwyliau'r haf.   

 
  PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu fel y'i cyflwynwyd. 
 
10.  Penodi Aelodau i wasanaethu ar Bwyllgorau, Paneli, Gweithgorau a 

Chynrychiolaeth Allanol 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i benodi Aelodau i wasanaethu ar y 

Pwyllgorau, Paneli, Gweithgorau a Chynrychiolaeth Allanol canlynol. 
 
 Yn codi ar hynny, cynghorwyd yr Aelodau fod yr holl Bwyllgorau, Gweithgorau ac ati, 

yn wag a bod enwau'r aelodau blaenorol wedi'u cynnwys er gwybodaeth yn unig. 
Gofynnwyd hefyd i'r Aelodau, lle bo'n bosibl, i geisio cadw at gyfansoddiad yr 
Awdurdod ei hun (2:1). 

 
 PENDERFYNWYD  
1. penodi Aelodau fel a ganlyn:-  
 
(1)  PWYLLGORAU 
 
i) Pwyllgor Cynllunio a Mynediad  -  Holl Aelodau'r Awdurdod 
 
ii) Y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau  -  Holl Aelodau'r Awdurdod 
 
iii)  Y Pwyllgor Safonau  (Sefydlwyd Tymor y Swydd gan Reoliadau'r Pwyllgor Safonau 

(Cymru) 2001) 
 Y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd,  Philip Capper; Mrs. Sarah Hattle. 
  + 3 Aelod Annibynnol 
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(2)  PANELI 
 

i) Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl 
 3 Aelod + 2 yn dirprwyo  Aelodau i'w tynnu o  aelodaeth y Pwyllgor Safonau 

gan y Pwyllgor Safonau 
 

 
(3)  GWEITHGORAU 
 
i) Gweithgor yr Aelodau  -  Holl Aelodau'r Awdurdod 
 
i i) Cyd-weithgor Lleol   
 Y Cynghorwyr Elwyn Edwards,  Judith Humphreys, Ifor Glyn Lloyd; Mrs. Sarah 

Hattle. 
 
iii)  Bwrdd Rheoli'r Ysgwrn  
 Y Cynghorwyr Elwyn Edwards,  Elfed  Powell Roberts; Mr. Owain Wyn.  
 
iv) Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 
 Y Cynghorydd Judith Humphreys; Ms. Tracey Evans, Mr Tim Jones. 
 

 
(4)   PWYLLGORAU CYNGHORI'R AWDURDOD 
 
i) Cynhadledd Ymgynghorol Celyn, Tegid a Thryweryn 
 Cynghorwyr Elwyn  Edwards,  Ifor Glyn Lloyd, Gethin Glyn Williams; 
 Mr. Brian Angell. 
 
ii) Fforwm Eryri 
 Y Cynghorydd Wyn Ellis Jones (Cadeirydd) 
 Y Cynghorydd Annwen Hughes  (Is-Gadeirydd) 
 Y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd,  Ifor Glyn Lloyd; Mr.  Brian Angell. 
 
iii) Fforymau Mynediad Lleol 
 De:  Y Cynghorydd John Pughe Roberts 
 Gogledd: Mr. Tim Jones 
 
iv) Fforwm Cydraddoldeb Eryri 
 Y Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd 
 
 

(5)  GRWPIAU TASG A GORFFEN 
 
i)  Canolfannau 
 Y Cynghorwyr Philip Capper,  Alwyn Gruffydd,  Wyn Ellis Jones, 
 John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams. 
 
ii) Is-grŵp Asedau 
 Y Cynghorwyr Philip Capper,  Ifor Glyn Lloyd,  Gethin Glyn Williams; 
  Mr. Brian Angell, Mr.  Tracey Evans,Mr. Owain Wyn. 
  (Wrth  Gefn:  Mr. Tim Jones) 
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(iii)  Strategaeth Ddysgu 
 Y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Judith Humphreys, Ifor Glyn Lloyd; 
 Ms. Tracey Evans, Mrs Sarah Hattle. 
 
(iv)  Cyfathrebu 
 Cynghorydd  Ifor Glyn Lloyd, Edgar Owen; Ms. Tracey Evans,  Mr Tim Jones. 
 
(v)  Grŵp Maniffesto Ieuenctid Europarc 
 Y Cynghorwyr Judith Humphreys, John Pughe Roberts; Ms. Tracey Evans. 
 
(vi)  Grŵp Ffocws y Wefan 
 Cynghorydd  Ifor Glyn Lloyd,Elfed Roberts; Ms. Tracey Evans, Mr Tim Jones. 
 
(vii)     Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig 

Y Cynghorwyr Edgar Owen, John Pughe Roberts; Ms Tracey Evans. 
 
(viii)  Grŵp Tasg a Gorffen y Cyfrif Carbon 

Y Cynghorydd John Pughe Roberts; Mr. Brian Angell, Mr. Owain Wyn. 
 
(ix)  Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd 
 Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Judith Humphreys. 
 
(x)      Grŵp Tasg a Gorffen Llywodraethu 
 Y Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd; Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn. 
 
 

(6)  CYRFF ERAILL 
 
i)  Grŵp Rhanddeiliaid Trawsfynydd  
 Y Cynghorydd Elfed Powell Roberts 
 
ii) Cyd-gyngor Cymru 
 Mr. Owain Wyn 
 
iii)  Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Pwyllgor Cyswllt Lleol Beddgelert 
 Y Cynghorydd Alwyn  Gruffydd 
 
iv) Ymgyrch  dros Barciau Cenedlaethol 
 (Cynrychiolir y 3 Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol yng Nghymru gan  Aelod 

o'r Awdurdod sy'n dal Ysgrifenyddiaeth Parciau Cenedlaethol Cymru) 
   
v) Cynghrair Tirweddau Dynodedig Cymru 
 Y Cynghorydd Wyn Ellis Jones 
 
vi)      Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
 Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd 
 
vii) Pen Llyn a'r Sarnau (ACA) 
 Y Cynghorydd Annwen Hughes 
 
viii)    Grŵp Gweithredol Menter Allweddol Gwyrdd Eryri 
 Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd 
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ix)  Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni 
 Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd 
 

x) Partneriaeth Biosffer Dyfi 
 Mr. Owain Wyn (Wrth  Gefn: Mr. Tim Jones) 
 

xi) Cynhadledd Cyswllt Rheilffordd Arfordir y Cambrian 
 Y Cynghorydd Annwen Hughes 
  

11. Aelodaeth y Pwyllgor Safonau 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i adrodd 
 ar aelodaeth y Pwyllgor Safonau. 
 

 Adroddwyd – Cynghorwyd yr Aelodau bod cyfnod swydd  Mrs. Rachael Leah Jane 
Davies a Mr Martin James Hughes,  fel Aelod  o'r Pwyllgor Safonau, i fod i gael eu  
hadnewyddu. Dywedodd y  ddau Aelod y  byddent yn barod i wasanaethu ail dymor 
pe bai'r Awdurdod yn cytuno i hyn. 

  

  PENDERFYNWYD ail-benodi Mrs. Rachael Leah Jane Davies a Mr. Martin 
James Hughes yn aelod annibynnol  o'r Pwyllgor Safonau am dymor pellach, 
tan 5 Gorffennaf  2025. 

 

12. Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer i 
gymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol i'w lofnodi gan y Cadeirydd a'r Prif 
Weithredwr. 

 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad a'r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020-21.  

 

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a  chymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol sy'n ymgorffori Datganiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar 
Reolaeth Fewnol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21.   

 

13.  Adroddiad  Blynyddol ar Weithgarwch Rheoli Gwirioneddol y Trysorlys  
2020/21 

 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn manylu ar weithgarwch Rheoli 
Trysorlys yr Awdurdod yn ystod 2020/21, er gwybodaeth. 

 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad yn fanwl  a 
chadarnhaodd fod cronfeydd a buddsoddiadau'r Awdurdod yn parhau i fod yn 
ddiogel. 
 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth. 
 

14. Trefniadau ar gyfer Cyfarfodydd yr Awdurdod a Phwyllgorau 
 Cyflwynwyd –  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol er mwyn 

i’r Aelodau gytuno ar drefniadau ar gyfer cyfarfodydd rhithwir yr Awdurdod a'i 
bwyllgorau. 

 

 Adroddwyd – Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
yn fanwl a rhoddodd gyngor ar yr opsiynau sydd ar gael i'r Awdurdod.  Roedd 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol o'r  farn ei bod yn annhebygol y byddai 
pob aelod o'r Awdurdod yn teithio i Blas Tan y Bwlch i fynychu cyfarfodydd yn 
gorfforol ar ôl i holl gyfyngiadau Covid gael eu codi. Yn unol â hynny, mae angen 
sefydlu rhyw fath o drefniadau "hybrid".   
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 Trafododd yr Aelodau a'r swyddogion yr adroddiad a chododd y materion canlynol:- 
- Croesawodd yr Aelodau gynigion i ganiatáu  i'r cyhoedd gael mynediad i  

gyfarfodydd yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod yr  Awdurdod yn parhau i fod yn 
agored ac yn dryloyw.  Roedd Cyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy eisoes yn gweithredu hyn. 

- Trafododd  yr Aelodau'r gwahaniaeth yn ansawdd y rhyngweithio pan oedd 
aelodau'n gallu cwrdd wyneb yn wyneb a  theimlai na ddylid colli hyn wrth i'r 
Awdurdod symud ymlaen. Dywedodd Aelod y byddai'n croesawu cyfarfod 
wyneb yn wyneb yn y dyfodol agos, pe bai’r amgylchiadau’n caniatau hynny, a 
gellid ystyried ymhellach pa gyfarfodydd ddylid eu cynnal yn bersonol yn 
ddiweddarach. 

- Oherwydd y gall rhai cyfyngiadau covid fod yn eu lle am 12 mis arall, 
gofynnwyd i swyddogion ystyried a oedd Plas Tan y Bwlch yn dal yn addas fel 
lleoliad cyfarfod neu a ddylid ystyried lleoliadau eraill -  fel Siambrau'r Cyngor,  
gyda  mwy o le ar gyfer y cyhoedd.  

- cadarnhaodd y Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol y byddai adroddiad 
gydag opsiynau yn y dyfodol yn cael ei gyflwyno i'r Aelodau maes o law. 

- fel yr amlinellir ym mharagraff 2.8 o'r adroddiad, gofynnodd Aelod i Agendau 
cyfarfodydd yn y dyfodol gynnwys  gofyniad i Aelodau ymuno â'r cyfarfod 15 
munud cyn yr amser dechrau dynodedig fel y gellid  mynd ag afael ag unrhyw 
faterion technegol.  

- cadarnhaodd swyddogion fod y pandemig wedi arwain at ostyngiad yn ôl troed 
carbon yr Awdurdod, ond bod unrhyw arbedion ariannol yn gymharol fach. 

- mewn ymateb i gwestiwn ar gynnull cyfarfodydd hybrid a'r gost o brynu offer 
technegol ychwanegol, dywedodd  y Prif Swyddog Cyllid y  bydd pob Awdurdod 
yn ystyried uwchraddio eu systemau yn y dyfodol, ac er bod gan Lywodraeth 
Cymru arian grant  ar gyfer  "agor"  nid oedd yn credu y byddai'r rhain ar gael at 
ddibenion prynu technoleg newydd.   

- cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, gan nad oedd gan 
yr Awdurdod yr offer angenrheidiol ar hyn o bryd i gynnal cyfarfodydd hybrid, y 
byddai'n buddsoddi yn y dechnoleg ar gyfer y dyfodol.  Cytunodd ar yr angen i 
dreialu un neu ddau o  gyfarfodydd hybrid dros fisoedd yr haf i ddatrys 
problemau posibl yn y dyfodol a byddai hyn hefyd yn wir am gyfarfodydd 
gweminar.     

- cytunwyd y dylid caniatáu i Aelodau ddewis sut y maent am fynychu 
cyfarfodydd yn y dyfodol. 

 

 PENDERFYNWYD 
1. yn ddarostyngedig bod sylwadau'r Aelodau yn cael eu nodi, cymeradwyo'r 

mesurau fel yr amlinellir yn Adran 2 o'r adroddiad. 
2. cynnwys y gofyniad ar yr Hysbysiad o Gyfarfod y dylai Aelodau ymuno â'r 

cyfarfod 15 munud cyn yr amser dynodedig. 
3. nodi'r sefyllfa fel yr amlinellir yn Adran 3 yr adroddiad ac i aros am 

adroddiad pellach maes o law. 
 
15.  Adroddiad Blynyddol y Swyddog Monitro 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i 

hysbysu'r Aelodau ynghylch y cwynion a gyfeiriwyd at yr Ombwdsmon yn ystod y 
cyfnod 2020/21 a gwaith Pwyllgor Safonau'r Awdurdod. 

 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth. 
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16. Presenoldeb yr Aelodau 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gwybodaeth gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Corfforaethol yn rhoi manylion presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd yr Awdurdod 
a'r Pwyllgor o1  Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021.   

 

 Adroddwyd – Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a gofynnodd Aelod a oedd y math hwn o lywodraethu yn dal yn berthnasol gan fod 
Llywodraeth Cymru ac Archwilio Cymru yn mesur perfformiad, yn hytrach na 
phresenoldeb, ac y gallai fod yn fater i'w  drafod mewn cyfarfod o'r Grŵp Tasg a 
Gorffen Llywodraethu yn y dyfodol. Yn codi ar hynny, atgoffwyd yr Aelodau y dylent, 
yn y dyfodol, hysbysu'r Swyddog Gwasanaethau Aelodau os na allant fynychu 
cyfarfod o ganlyniad i ymrwymiad arall i'r  Awdurdod. 

 

  PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 

17. Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu 
 Cyflwynwyd –  Adroddiad gan y Pennaeth Ymgysylltu yn argymell mabwysiadu 

fersiwn derfynol o Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu newydd yr Awdurdod. 
 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Ymgysylltu y Strategaeth Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu a'r cefndir a diolchodd i'r Aelodau am eu mewnbwn.   

 

 Croesawodd aelod y cynnig  i geisio cyllid refeniw i ymgysylltu â phrentisiaid i 
gynorthwyo'r swyddogion cyfathrebu a dywedodd fod hyn yn gweithio'n dda i Gyngor 
Gwynedd. Dywedodd yr Aelod hefyd fod Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd 
Cymru eisoes wedi dechrau ar ei waith a manteisiodd ar y cyfle i ddiolch i'r 
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir am ei ymdrechion. 

 

 Diolchodd yr Aelodau i'r Pennaeth Ymgysylltu a'i thîm am eu gwaith rhagorol a 
chydnabod hefyd effeithiolrwydd gwell presenoldeb Eryri ar y cyfryngau 
cymdeithasol. 

 

 PENDERFYNWYD yn amodol ar nodi  bod Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd 
Cymru eisoes wedi dechrau ar ei waith,  i fabwysiadu'r Strategaeth Cyfathrebu 
ac Ymgysylltu a chymeradwyo ei weithredu. 

 

18. Strategaeth Gwirfoddolwyr 2021-2026 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Swyddog Gwirfoddolwyr a Lles i fabwysiadu 

Strategaeth Gwirfoddolwyr newydd y Parc Cenedlaethol 2021-2026 yn ffurfiol. 
 

 Yn codi ar hynny, manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle i gydnabod cyfraniad sylweddol 
y gwirfoddolwyr. 

 

 PENDERFYNWYD mabwysiadu Strategaeth Gwirfoddolwyr 2021-2026  a 
chymeradwyo ei gweithredu. 

 

19. Safonau'r Gymraeg 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ynghyd ag 

Adroddiad Monitro Safonau'r Gymraeg 2020/21 yr Awdurdod. 
 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad yn 
fanwl a gwnaeth yr Aelodau'r sylwadau canlynol:- 
- Paragraff 2.10: nododd Aelod, er gwybodaeth, fod Cyngor Gwynedd yn profi 

problemau tebyg ac y gallai rhannu arfer da fod o fudd i'r Awdurdod. Hefyd,  gan 
fod angen monitro'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle,  gofynnodd yr Aelod sut 
roedd hyn yn gael ei reoli.   
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- mewn ymateb, dywedodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer nad oedd 
unrhyw fonitro ffurfiol yn cael ei wneud gan fod y rhan fwyaf o'r staff yn gweithio 
gartref ar hyn o bryd a bod arferion gwaith yn parhau fel o'r blaen heb unrhyw 
effeithiau negyddol ar yr iaith yn cael ei nodi.  Byddai'r Pennaeth Gweinyddol a 
Gofal Cwsmer yn croesawu canllawiau ar unrhyw ddulliau ffurfiol o fonitro  
defnydd o'r iaith a chynghorwyd bod Prifysgol Bangor yn cynnal gwaith ymchwil. 

- cadarnhaodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer fod yr adolygiad 5 
mlynedd o Strategaeth yr Awdurdod ar gyfer Hyrwyddo'r Gymraeg  yn dod i ben, 
ac er bod gany  strategaeth bresennol  darged  i gynyddu  nifer y  bobl  a  allai 
siarad Cymraeg ym Mharc Cenedlaethol Eryri 2% erbyn 2021, roedd yn  
amhosibl cysylltu hyn yn uniongyrchol â gwaith yr Awdurdod,  ac felly roedd yn 
anodd  ei fesur. Roedd Canllawiau'n  cael eu cyhoeddi gan Gomisiynydd y 
Gymraeg a byddai'r Strategaeth ddiwygiedig yn cael ei chyflwyno i'r Aelodau 
maes o law. 

- sicrhaodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr Aelodau fod yr Awdurdod 
yn llwyr gefnogi gweithwyr sy'n dysgu Cymraeg, a bod cyrsiau ar-lein a llawer o 
gyfleoedd ar-lein ychwanegol ar gael  i ddatblygu sgiliau iaith o dan yr 
amgylchiadau presennol.      

- croesawodd Aelod fod yr Awdurdod yn gweithio i safon uwch o ran y Gymraeg  
na  llawer o sefydliadau eraill yng Nghymru a dylai demograffeg staff yr 
Awdurdod dawelu unrhyw feirniadaeth o ran yr holl gyfweliadau  sy'n  cael eu 
cynnal yn Gymraeg. 

 

 PENDERFYNWYD yn amodol ar yr uchod, i gymeradwyo'r adroddiad ac 
awdurdodi'r Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer  i gyhoeddi Adroddiad 
Monitro Safonau'r Gymraeg 20 20/21 ar wefan yr Awdurdod. 

  
20.  Adroddiad  Gweithgor yr Aelodau 
  Cyflwynwyd – Adroddiad Gweithgor yr ymgorfforiad Ma gynhaliwyd ar  14  Ebrill  

2021. 
 

  PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 

21.   Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
  Cyflwynwyd – Diweddariad llafar ar gyfarfodydd diweddar o sefydliadau y mae 

Aelodau wedi'u mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod.  
   

 Mr. Owain Wyn 
 Partneriaeth Biosffer Dyfi 

- cafwyd y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith diweddar a wnaed gan  
ymgynghorwyr a oedd yn ymwneud â rhoi cyfeiriad i'r Bartneriaeth yn y dyfodol. Y 
consensws cyffredinol oedd bod  angen i'r Bartneriaeth ymgysylltu'n well â phobl 
leoll, yn enwedig y gymuned amaeth a phobl ifanc. 

- roedd y Bartneriaeth yn dal i aros am ganlyniad adolygiad y Llywodraeth Ganolog 
er bod rhai arwyddion cadarnhaol. Bydd adroddiad llawn yn cael ei  ryddhau  yn 
gynnar yn yr Hydref. 

- Penodwyd y Cynghorydd John Pughe Roberts ar y pwyllgor gwaith sydd newydd 
ei sefydlu, sy'n cynnwys trigolion lleol, a fydd, gobeithio, yn rhoi  gwell  
perchnogaeth yn y dyfodol. 
 

 PENDERFYNWYD diolch i'r Aelod a nodi'r adroddiad. 
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22. Cofnodion 
 Cyflwynwyd y cofnodion canlynol er gwybodaeth:- 

(1) Cofnodion Cyfarfod Gweithredol Parciau Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd 
ar 20  Tachwedd 2020. 
Mewn ymateb i gwestiwn, rhoddodd y Prif Weithredwr y wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Aelodau am COP26 a'r  Bartneriaeth Tirweddau Cenedlaethol.   
Yn codi ar hynny,  llongyfarchodd yr Aelodau'r Prif Weithredwr ar ei ethol fel 
Is-Gadeirydd ar y Bartneriaeth. 
 

(2) Cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 24 Mawrth 
2021. 
Yn codi ar hynny, ac mewn ymateb i gwestiwn,  dywedodd y Prif Weithredwr 
fod y Pennaeth Personél  wedi cytuno i  barhau yn ei rôl  am ddau ddiwrnod    
yr wythnos tan fis Medi 2021. 

 
23. Busnes arall 
 PENDERFYNWYD galw cyfarfod arbennig o'r Awdurdod ar 30 Mehefin 2021 i 
 derbyn "Adroddiad Alldro Refeniw a Chyfalaf 2020/21". 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11. 40 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 30ain MEHEFIN 2021 

 

Cyng Wyn Ellis Jones (Conwy) (Cadeirydd)  
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,  
Mrs. A. Gaffey.   
 

Ymddiheuriadau 
Cyng Elwyn Edwards, Gethin Glyn Williams; Mr. Tim Jones. 
 
1.   Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 
      (1)  dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i'r Rheoliadau  
           Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a bod: 

  -   Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a’r adroddiadau ar   
gael ar wefan yr Awdurdod. 

   -   y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
 -   y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion, ond fe allant 

gael eu darparu ar-lein yn ddiweddarach.  
(2) cynghorodd y Cadeirydd ynghylch deiseb, a gyflwynwyd gan Elfed Wyn ap 

Elwyn gyda dros 5,000 o lofnodion, yn gofyn i'r Awdurdod gefnogi defnyddio'r 
enw 'Yr Wyddfa' yn unig wrth gyfeirio at fynydd uchaf Cymru a 'Parc 
Cenedlaethol Eryri' yn lle '‘Snowdonia National Park’. Roedd y ddeiseb bellach 
wedi'i throsglwyddo i Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd Cymreig yr 
Awdurdod i'w hystyried. Manteisiodd y Cyng John Pughe Roberts ar y cyfle i 
ddiolch i bawb a lofnododd y ddeiseb ac a gefnogodd ei gynnig. 

(3)  adroddodd y Cadeirydd fod Mr Dewi Jones wedi ymddeol yn ddiweddar iawn 
ar ôl cwblhau 50 mlynedd o wasanaeth fel Warden Gwirfoddol i'r Awdurdod. 
Roedd yn anffodus nad oedd yr Aelodau'n gallu cwrdd â Mr Jones i ddiolch 
iddo yn bersonol, fodd bynnag, roedd llythyr wedi'i anfon ato, ar ran yr 
Aelodau, i ddiolch i Mr Jones am ei flynyddoedd lawer o wasanaeth ac i 
ddymuno ymddeoliad hir a hapus iddo . 

(4)  Aelodaeth yr Awdurdod: Dywedodd y Cadeirydd fod uned benodi Llywodraeth 
Cymru ar fin dechrau ar y broses recriwtio. Diolchodd y Cadeirydd i Mr Owain 
Wyn am gytuno i gynorthwyo Llywodraeth Cymru gyda'r gwaith hwn. Hefyd, 
nid oedd Cyngor Gwynedd wedi penodi olynydd i Ms Freya Bentham eto. 

(5)  cyfeiriodd y Cadeirydd gyda thristwch at farwolaeth ddiweddar Mr Gerald 
Williams, Yr Ysgwrn, sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i’w gymuned, Parc 
Cenedlaethol Eryri ac at dreftadaeth ddiwylliannol Cymru. Roedd y Prif 
Weithredwr wedi cysylltu’n bersonol â’i weddw Elsa, ar ran staff ac Aelodau, i 
gyfleu cydymdeimlad diffuant yr Awdurdod. 
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 Diweddariad Corfforaethol 
 Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar ar faterion gweithredol: - 

(1) bu oedi gyda'r gwaith atgyweirio yn Hafod Eryri oherwydd anawsterau wrth 
gludo'r deunyddiau i'r copa. Cytunwyd bellach y byddai'r gwaith yn cael ei 
wneud yn gynnar y flwyddyn nesaf ac mae cyllid wedi'i neilltuo at y diben hwn. 

(2) yn dilyn cyfarfod heddiw, gofynnir i’r Aelodau gwblhau arolwg ar-lein i 
gynorthwyo Llywodraeth Cymru i nodi'r sgiliau y mae Aelodau’n teimlo nad 
oes gan yr Awdurdod ar hyn o bryd. 

(3) Dywedwyd wrth yr aelodau am ŵyl a gaiff ei threfnu o bosibl yn 2022 ac y 
gellid gofyn i'r Parciau Cenedlaethol gyfrannu. Efallai y gofynnir i aelodau 
ystyried y mater ymhellach dros fisoedd yr haf. 

 
2. Datgan Budd 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
3. Adroddiad Alldro Refeniw a Chyfalaf 2020/21 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn cymharu, ar lefel maes 

gwasanaeth, cynlluniau refeniw a gwariant cyfalaf cyllidebol yr Awdurdod ar gyfer 
2020/2021 a'r gwariant alldro gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn. 

 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad yn manylu ar 

symudiadau ariannol, trosglwyddiadau a chario cyllidebau refeniw a chyfalaf ymlaen, 
i'w cymeradwyo'n ffurfiol. Gofynnwyd i'r aelodau nodi un diwygiad i'r Gronfa Ariannu 
Cyfatebol (para. 5.9) yn yr ystyr bod swm prosiect y cynllun grant CRhC bellach yn 
£7k ac nid yn £53,964 fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad. 

 
 PENDERFYNWYD 

1. nodi cynnwys yr adroddiad alldro a chymeradwyo'r trosglwyddiadau yn y 
cyllidebau refeniw a chyfalaf a amlinellir yn rhan 4 (fel y manylir yn 
Atodiad 1). 

2. cymeradwyo'r symudiadau ariannol / trosglwyddiadau i ac o gronfeydd 
wrth gefn wedi'u clustnodi (£2,864,679 symudiad net) fel yr amlinellir yn y 
tabl o dan baragraff 4.2 ac Atodiad 3. 

3. nodi sefyllfa derfynol cyfarwyddiaethau a gwasanaethau mewn perthynas 
â rheolaeth gyllidebol (paragraffau 4.3 i 4.7 ac Atodiad 2). 

4. cymeradwyo dyrannu llithriad ac ymrwymiadau (£233,455) yn Atodiad 4. 
5. nodi bod y gwarged ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 (£10,237) yn 

cynyddu Balansau Cyffredinol yr Awdurdod (paragraff 5.2). 
6. cymeradwyo'r Datganiad Ariannu Cyfalaf (rhan 6 ac Atodiad 5). 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 9.35 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 13EG HYDREF 2021 

  
Y Cynghorydd Wyn Ellis Jones (Conwy) (Cadeirydd) 

  

YN BRESENNOL : 
  

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, 
Edgar Wyn Owen, Mike Stevens; 
  

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorwyr Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd; 
  

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Brian Angell, Ms Tracey Evans, Mr Tim Jones, Mr Owain Wyn; 
  

Swyddogion 
E. Williams, Mr G.I. Jones, Mr J. Cawley, Mr D. Edwards, Mr E. Roberts, 
Elen Hughes, Mrs. A. Gaffey.   
  

Ymddiheuriadau 
Y Cynghorwyr Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams;  
Sarah Hattle. 
  
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod y cyfarfod yn destun 
Rheoliadau Covid-19 o ran sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, ac: 
-  Roedd Rhybudd o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a'r adroddiadau ar 

gael ar wefan yr Awdurdod. 
-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion a byddai ar gael 

ar-lein yn ddiweddarach. 
 
1.  Cyhoeddiadau Cadeirydd 

(1)  croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Mike Stevens i'w gyfarfod Awdurdod 
cyntaf. 

(2)  adroddodd y Cadeirydd ar lansiad y Prosiect Celf Dathlu’r 70 yn Pontio, 
Bangor ar y 1af o Hydref. Comisiynwyd Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor Ap 
Glyn, i ysgrifennu cerdd yn arbennig ar gyfer y dathliad hwn ac mae artistiaid 
amrywiol wedi ymateb i'r gerdd a rhinweddau arbennig Parciau Cenedlaethol 
Eryri. Cynigiodd y Cadeirydd y dylid rhoi cyfle i bob Aelod wrando ar y gerdd, 
o bosibl mewn cyfarfod o Weithgor yr Aelodau yn y dyfodol.  

(3)  rhoddodd y Cadeirydd amlinelliad o'r digwyddiadau yn arwain at y dathliad 
pen-blwydd a chynghorodd fod taith arbennig yn cael ei threfnu o ogledd y 
Parc i'r de, gyda staff, gwirfoddolwyr, Aelodau a phartneriaid i gyd yn cymryd 
rhan. Bydd y daith yn gorffen yn Aberdyfi, lle bydd cynulliad bach i nodi'r pen-
blwydd. 

(4)   atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau bod cyfres deledu fer 'Pobl y Parc', yn dilyn 
hanesion trigolion a staff y Parc Cenedlaethol, yn cael ei ddarlledu ar S4C yn 
dechrau ar y 19eg Hydref 2021. 

(5)  cynghorodd y Cadeirydd fod Llywodraeth Cymru wedi gofyn am asesiadau 
Aelod blynyddol yn y dyfodol, yn hytrach na'r ddwy flynedd arferol. Mae'r 
broses bellach wedi dechrau ar gyfer Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth 
Cymru. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am ymestyn hyn i 
Aelodau Awdurdod Lleol. Bydd y mater hwn yn cael ei drafod ymhellach gan y 
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Grŵp Tasg a Gorffen Llywodraethu sy'n cael ei gynnull ganol mis Tachwedd 
2021.      

(6)  cadarnhaodd y Cadeirydd fod bidiau Dinas Diwylliant (Dinas Bangor a Sir 
Conwy) wedi bod yn aflwyddiannus a manteisiodd ar y cyfle i ddiolch i 
swyddogion am eu cefnogaeth.  

(7)  adroddodd y Cadeirydd am y cydweithio rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri a Chyngor Gwynedd ar heriau twristiaeth gynaliadwy. Mae'r cyfarfodydd 
wedi bod yn fuddiol iawn a gobeithio y byddant yn sicrhau canlyniad da ar 
gyfer y dyfodol.  

  
2.  Diweddariad Corfforaethol 
  Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar ar faterion gweithredol: - 

(1)           adroddiad diweddaru ar y Strategaeth Drafnidiaeth a Pharcio a oedd yn cael 
ei gyflwyno i Weithgor yr Aelodau ar yr 20fed  o Hydref 2021. 

(2)           Croesawodd y Prif Weithredwr y Cynghorydd Mike Stevens i'r cyfarfod a 
chadarnhaodd fod Llywodraeth Cymru yn hysbysebu ar hyn o bryd ar gyfer 
dau Aelod newydd ar gyfer yr Awdurdod - y dyddiad cau yw'r 28ain o Hydref 
2021. I gynorthwyo'r broses benodi ac annog mwy o amrywiaeth o ymgeiswyr, 
Mae'r Cynghorydd Judith Humphreys a Mrs. Sarah Hattle wedi paratoi 
cyflwyniadau fideo byr sy'n hynod ddefnyddiol.  

(3)           Cyn bo hir bydd Mr Emyr Roberts, Pennaeth Cyllid, yn cychwyn ar gyfnod o 
ymddeoliad hyblyg. Mae Ms Sian Owens wedi cael ei phenodi fel Pennaeth 
newydd Cyllid a bydd yn dechrau yn ei swydd ar y 1af  o Dachwedd 2021.  

(4)           hefyd, bydd Mr Dafydd Edwards yn ymddeol o'i rôl gyda Chyngor Gwynedd 
ond bydd yn aros fel Swyddog Adran 151 y Parc Cenedlaethol, a fydd yn rhoi 
sefydlogrwydd i'r Awdurdod tan fis Mehefin 2023. Bydd Mr Edwards yn parhau 
i fod yn gyfrifol am gronfa bensiwn Gwynedd a bydd hefyd yn ymwneud â 
sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol Gogledd Cymru.  

(5)           Bydd Archwilio Cymru, fel rhan o'u craffu ar berfformiad, yn cynnal adolygiad 
o dwristiaeth gynaliadwy gyda swyddogion ac Aelodau perthnasol yr 
Awdurdod. 

(6)           Rhoddwyd rhybudd ymlaen llaw i’r aelodau y bydd Cwmni Rheilffordd Yr 
Wyddfa yn gwneud gwaith cynnal a chadw sylweddol ar y trac rheilffordd y 
flwyddyn nesaf gyda’r posibilrwydd y bydd Hafod Eryri yn parhau ar gau am 
flwyddyn arall. Rhoddir manylion pellach i'r aelodau am y mater pan fyddant ar 
gael. 

  
3.  Cyfle i’r Cyhoedd Holi Cwestiynau 
  Hysbyswyd yr aelodau na dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd. 
  
4.  Datgan Budd  

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

  
5.  Cofnodion 

Yn amodol bod y cofnodion ar gyfer y 9fed o Fehefin 2021 yn cael eu cywiro, fel a 
ganlyn: - 
Eitem Rhif 10 - Penodi Aelodau i wasanaethu ar Bwyllgorau, Paneli, Gweithgor  
Grwpiau a Chynrychiolaeth Allanol 
Para. 5 (iii) dylai ddarllen y Cynghorydd Alwyn “Gruffydd”, a 
Eitem Rhif 20 - Adroddiad Gweithgor yr Aelodau 
I gywiro'r cofnodion Cymraeg i ddarllen “Cyflwynwyd – Adroddiad Gweithgor a  
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gynhaliwyd ar 14 Ebrill 2021”, derbyniwyd cofnodion y cyfarfodydd yr Awdurdod a 
gynhaliwyd ar 9fed o Fehefin a 30ain  o Fehefin 2021a llofnododd y Cadeirydd hwy fel 
gwir gofnodion. 
  

6.  Materion er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion dyddiedig 9fed o Fehefin 2021 
Eitem Rhif 14 - Trefniadau ar gyfer Cyfarfodydd yr Awdurdod a Phwyllgorau 
Mewn ymateb i gwestiwn, rhoddodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
ddiweddariad i’r Aelodau bod y Rheolwr Systemau Gwybodaeth yn edrych ar y 
dechnoleg sy'n newid yn gyflym i gefnogi cyfarfodydd hybrid, ond gan fod lefelau 
Covid yn parhau i fod yn ansicr a bod y farchnad meddalwedd a chaledwedd yn 
newid yn barhaus, fe allai fod o fudd i oedi buddsoddi yn y dechnoleg newydd am y 
tro. Yn codi ar hynny, nododd Aelod ei fod wedi mynychu cyfarfod 'hybrid' diweddar a 
bod yr holl gynrychiolwyr wedi mynychu yn bersonol, a oedd yn rhywbeth i'w gofio 
wrth fuddsoddi yn y dechnoleg newydd hon. 
Eitem Rhif 22 - Cofnodion Cyfarfod Gweithredol Parciau Cenedlaethol Cymru 
Dywedodd y Prif Weithredwr, mewn ymateb i gwestiwn, nad oedd y Parciau 
Cenedlaethol yn cael eu gwahodd i fynychu'r Gynhadledd Newid Hinsawdd 
COP26. Byddai Cadeirydd Partneriaeth y Parc Cenedlaethol gyda chefnogaeth y 
Palladium Group, yn cynrychioli buddiannau Parciau Cenedlaethol y DU yn y 
Gynhadledd trwy gyfarfodydd safle. Ar hyn o bryd roedd tri Pharc Cenedlaethol 
Cymru yn trafod gyda Palladium mewn perthynas â materion sy'n benodol i 
Gymru. Nododd y Prif Weithredwr bryderon bod cwmnïau'n prynu coetiroedd / 
ardaloedd er mwyn rheoli eu hôl troed carbon. Hefyd, roedd y Prif Weithredwr yn 
aros am ganlyniad cyfarfod diweddar gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ar y 
mater hwn.        

  
7.  Cofnod Gweithredu 
  Cyflwynwyd – Log / cofnod o gamau strategol sy'n codi o benderfyniadau a 

gymerwyd yn ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth ac i weithredu arnynt. 
  
   Cyfarfod yr Awdurdod 10.04.19 

Eitem Weithredu 12 - Maniffesto Ieuenctid Europarc a 
Chyfarfod yr Awdurdod 09.12.20 
Eitem Gweithredu 7 - Log / cofnod Gweithredu 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod disgrifiad swydd y 
Swyddog Ieuenctid wedi'i gwblhau a'i fod yn aros i gael ei werthuso gan y Panel 
Gwerthuso Swyddi cyn hysbysebu'r swydd wag. 

  
Cyfarfod Awdurdod 25.09.19 
Eitem Gweithredu 8 - Diweddariad ar y Gyllideb 
Is-grŵp Asedau 
Cytunodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i sicrhau bod adroddiad 
diweddaru yn cael ei gyflwyno i'r Aelodau ym mis Ebrill 2022. Dywedwyd wrth 
yr aelodau hefyd bod yna benodiad bellach wedi'i wneud i'r swydd Swyddog Eiddo 
sydd newydd ei chreu.  

  
Cyfarfod Awdurdod 09.12.20 

  Eitem Gweithredu 10 - Cyllideb Refeniw Sylfaenol 2021/22 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bydd adroddiad diweddaru ar 
Wariant Symiau Cymuededig Tai Fforddiadwy yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar y 1af  o Ragfyr 2021. 
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Cyfarfod yr Awdurdod 03.02.21 
  Eitem Gweithredu 2 - Diweddariad Corfforaethol 

Dywedodd y Prif Weithredwr bod adroddiad ar delerau ac amodau staff yn cael ei 
gyflwyno i gyfarfod nesaf y Gweithgor Aelodau ar yr 20fed  o Hydref 2021. Bydd hwn 
yn gyfle i Aelodau ystyried a ddylid sefydlu diwrnod o wyliau ar Ddydd Gŵyl Dewi 
Sant yn barhaol.  

  
   PENDERFYNWYD nodi'r diweddariadau i'r Log / Cofnod Gweithredu. 
  
8.  Diweddariad ar y Gyllideb 2021-22 
  Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i roi gwybod i’r aelodau ynghylch 

trosglwyddiadau / symudiadau ariannol sylweddol. Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi 
diweddariad i'r Aelodau ar y cynnydd yn erbyn y cyllidebau refeniw a chyfalaf a'r 
sefyllfa derfynol a ragwelir ar gyfer y flwyddyn ariannol.  

  
  Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad a rhoi gwybodaeth bellach 

i'r aelodau am y ffigurau manwl. 
  

Manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle, ar ran yr Aelodau, i ddiolch i'r Prif Swyddog 
Cyllid a'r Pennaeth Cyllid am eu gwaith dros y blynyddoedd. 

  
  PENDERFYNWYD 
  1.      nodi'r adroddiad. 

2.  yn ddarostyngedig i gynyddu'r tanwariant amcangyfrifedig o £60k i £85k, - 
cynnwys yr arbediad net ar linellau o fewn y gyllideb Rheoli Corfforaethol 
sy'n codi'n bennaf o'r swydd Cynorthwyydd Gweinyddol gwag. 

3.  cadarnhau'r trosglwyddiadau i / o gronfeydd wrth gefn fel yr amlinellir ym 
mharagraff 1.2 a cholofn “Trosglwyddiadau” y tabl ym mharagraff 3.1. 

  
9.  Datganiad Cyfrifon Drafft 2020/21 
          Cyflwynwyd - Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid i'r Aelodau nodi cynnwys y Datganiad 

Cyfrifon drafft a'r trefniadau ar gyfer y cyfnod arolygu gan aelodau'r cyhoedd. 
  

Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a chynghorodd y bydd y 
Datganiad Cyfrifon archwiliedig (ac wedi'i addasu) yn cael ei gyflwyno i Gyfarfod 
Arbennig o'r Awdurdod ar 24 Tachwedd 2021, i'w cymeradwyo.   

  
 Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau a'r swyddogion yr hyn a ganlyn: - 
-        Sicrhawyd yr aelodau na fyddai Llywodraeth Cymru yn defnyddio lefel y 

balansau fel rheswm i ostwng y gyllideb gan fod y mwyafrif o Awdurdodau Lleol 
wedi gweld eu balansau yn cynyddu oherwydd Covid 19, ac yn derbyn eu 
grantiau yn hwyr gan Lywodraeth Cymru. 

-        yn codi ar hynny, roedd y Prif Weithredwr yn teimlo mai'r prif risg oedd i 
brosiectau fel y cynlluniau tirweddau cynaliadwy, oherwydd diffyg capasiti staff, 
nwyddau ddim ar gael a diffyg contractwyr i'w llogi. Nid yw prosiectau a ariennir 
trwy gronfeydd cyfalaf flwyddyn ar ôl blwyddyn yn caniatáu i'r Awdurdod weithio 
mewn ffordd strategol yn ôl y disgwyl gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd fod 
Tirweddau Cymru / Landscapes Wales yn cyfarfod â swyddogion o Lywodraeth 
Cymru yfory i drafod materion cyllido a phroblemau cysylltiedig.  

-        cynghorodd y Prif Swyddog Cyllid ymhellach y byddai adroddiad ar yr adolygiad 
o gronfeydd wrth gefn yr Awdurdod yn cael ei gyflwyno i gyfarfod y Gweithgor 
Aelodau ar yr 20fed o Hydref 2021, er na fydd yn ofynnol i Aelodau wneud 
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unrhyw benderfyniadau ar y cronfeydd wrth gefn nes bod yr Awdurdod wedi 
derbyn rhybudd o'i setliad grant ym mis Rhagfyr 2021. 

  
PENDERFYNWYD nodi cynnwys Datganiad Cyfrifon drafft 2020/21. 
  

10.   Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella 2020-21 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i 
fabwysiadu'r Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwelliant a chymeradwyo ei gyhoeddi 
erbyn y 31ain  o Hydref 2021. Cyflwynwyd adroddiad y Cadeirydd hefyd fel dogfen ar 
wahân ar gyfer Aelodau. 

  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r Adroddiad Blynyddol a'r Cynllun Gwella. Dywedodd, ar ôl mabwysiadu'r 
Datganiad Llesiant 2021 - 2026, fod y broses bellach wedi newid, a dyma'r tro olaf y 
byddai'r Adroddiad Blynyddol yn cael ei gyflwyno yn y fformat hwn o dan y Mesur 
Llywodraeth Leol.  

  
Yn codi ar hynny, gofynnodd Aelod i adroddiad y Cadeirydd, yn y dyfodol, gyfeirio at 
'adfer natur' o dan y pennawd "Helpu'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd". 

  
PENDERFYNWYD yn amodol ar nodi'r uchod, mabwysiadu'r Adroddiad 
Blynyddol a Chynllun Gwella ar gyfer 2020-21 a chymeradwyo ei gyhoeddi 
erbyn y 31ain o Hydref 2021. 

  
11.   Adroddiad Cynnydd y Panel Craffu - Enwau Lleoedd 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn crynhoi'r 
Broses Archwilio ar amddiffyn a hyrwyddo Enwau Lleoedd Eryri. 

  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ei adroddiad a 
chroesawodd y broses a oedd wedi dilyn methodoleg glir, fel yr amlinellwyd yn yr 
adroddiad.  

  
 Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau a'r swyddogion yr hyn a ganlyn: - 
-        manteisiodd Cadeirydd y Grŵp Tasg a Gorffen ar y cyfle i ddiolch i swyddogion 

am eu gwaith a diolchodd i Dr. Dylan Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg ym 
Mhrifysgol Caerdydd, a Dr. Eleri James, Swyddog Datblygu gyda Chomisiynydd 
Iaith Cymru am eu harweiniad. 

-        adroddodd Aelod o'r Grŵp Tasg a Gorffen y dylai gwaith pellach gynnwys 
defnyddio paneli gwybodaeth gyda mapiau yn dangos yr enwau Cymraeg. 

-        mewn ymateb i bryder a godwyd gan Aelod nad oedd wedi gallu mynychu 
cyfarfod yr Awdurdod, dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, gan nad 
oedd y fethodoleg yn darparu atebion ar gyfer delio ag enwau lleoedd sydd â 
mwy nag un enw yn cael eu defnyddio, ar gyfer er enghraifft “Yr Wyddfa / 
Snowdon”, roedd swyddogion yn aros am gyngor pellach ar y mater gan Dr. 
Evans a Dr. James, ym mis Rhagfyr o bosibl. 

-        cytunodd Aelod y dylai enwau lleoedd Cymru gael blaenoriaeth amlycach, ond 
roedd yn teimlo y dylid ystyried rhai enwau Saesneg, sydd wedi bod yn cael eu 
defnyddio ers amser hir iawn, ac roeddent yn teimlo bod gan yr Awdurdod rôl i'w 
chwarae yn y ffordd y mae'n cyfleu'r wybodaeth hon.  

-        nododd Aelod fod enwau lleoedd Cymru yn ganrifoedd oed ac mai dim ond tua 
170 mlynedd yn ôl y dechreuodd dylanwad y Saesneg ar enwau lleoedd Cymru. 

-        mewn ymateb i gwestiwn, roedd y Prif Weithredwr yn teimlo, oherwydd natur 
barhaus y gwaith, y dylid ei drosglwyddo o'r Panel Craffu i weithredu fel Grŵp 
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Llywio, gan gwrdd bob ychydig fisoedd, a fyddai'n caniatáu i'r gwaith barhau a 
hefyd byddai ar gael i gynghori'r Awdurdod yn ôl yr angen. Bydd y Grŵp Tasg a 
Gorffen Llywodraethu yn ystyried ymhellach yr egwyddor o drosglwyddo rôl Grŵp 
Tasg a Gorffen i Grŵp Llywio.  

-        cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod Mei Macintyre Huws, 
Swyddog Enwau Lleoedd Cymraeg Cyngor Gwynedd wedi gweithio gyda'r Panel 
Craffu a bydd yn parhau i weithio gyda'r Grŵp Llywio. Cytunodd yr aelodau i 
estyn yr un gwahoddiad i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fynychu'r Grŵp Llywio 
yn ôl yr angen.                

-        dywedodd y Cyfarwyddwr Rheoli Tir fod Dr. Eleri James yn gobeithio y gall y 
fethodoleg hon gael ei defnyddio gan Awdurdodau eraill ledled Cymru yn y 
dyfodol. 

  
 PENDERFYNWYD 

1. cefnogi'r defnydd o'r fethodoleg a gynigiwyd gan Dr Evans wrth lunio 
rhestr safonol o enwau lleoedd i'w defnyddio gan yr Awdurdod mewn 
unrhyw ohebiaeth swyddogol. 

2. y gronfa ddata o enwau lleoedd i'w hanfon at Banel Safoni Enwau Lleoedd 
y Comisiynydd (gan ddechrau gyda'r 200 o lynnoedd sydd eisoes wedi'u 
hasesu, ond dros amser i gynnwys y gronfa ddata lawn). 

3. y Panel i dderbyn cyngor pellach gan Dr Evans a Dr James ar yr opsiynau 
posibl a allai fod yn agored i'r Awdurdod ar sut i fynd i'r afael ag enwau 
lleoedd sydd â mwy nag 1 enw, o ran defnydd cyffredin - a throsglwyddo 
hwn yn ôl i'r Awdurdod i'w gymeradwyo. 

4. dylai'r Panel drafod y ffordd orau i'r enwau lleoedd yn Eryri gael eu 
defnyddio a'u hyrwyddo, ac adrodd yn ôl ar hyn er mwyn i'r Awdurdod ei 
gymeradwyo. 

5. o ystyried natur barhaus y llif gwaith hwn, bod Grŵp Llywio (gyda'r un 
Aelodaeth) yn disodli'r Panel Craffu a all fynd i'r afael â'r rhain ac unrhyw 
faterion eraill sy'n ymwneud ag enwau lleoedd a godir yn y dyfodol, yn ôl 
y gofyn. 

6. i estyn gwahoddiad i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fynychu'r Grŵp 
Llywio yn ôl yr angen. 

12.  Y Siarter Creu Lle 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Swyddog Polisi Cynllunio ar gyfer Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri i gytuno’n ffurfiol i'r Siarter Gwneud Lle. 
  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Polisi Cynllunio'r adroddiad a chynghorodd fod 
egwyddorion y siarter eisoes yn cael eu gweithredu trwy Gynllun Datblygu Lleol Eryri 
a Chynllun Eryri a'u bod wedi'u mabwysiadu ym Mholisi Cynllunio Cymru. Dywedwyd 
wrth yr aelodau hefyd fod Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o blaid 
y siarter a bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eisoes wedi ymuno â'r 
siarter.    

  
Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion yr hyn â ganlyn: - 
-        nododd Aelod y dylai swyddogion fod yn ymwybodol o sut y maent yn 

gweithredu'r siarter i sicrhau nad yw'n creu unrhyw rwymedigaethau ychwanegol i 
ymgeiswyr / asiantau. Cadarnhaodd y Swyddog Polisi Cynllunio nad oedd y 
siarter yn creu unrhyw rwymedigaethau ychwanegol, fel yr amlinellwyd yn Atodiad 
A yr adroddiad.  

-        mewn perthynas â Pholisi Datblygu 18: Y Gymraeg a Gwead Cymdeithasol a 
Diwylliannol Cymunedau, dywedodd y Swyddog Polisi Cynllunio nad oedd yn 
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bosibl gwneud diwygiadau i'r siarter ar yr adeg hon, er y byddai'n bosibl edrych ar 
ymestyn yr egwyddorion o'r siarter pan fydd adolygiad y Cynllun Datblygu Lleol 
yn digwydd ymhen 2-3 blynedd. 

  
PENDERFYNWYD 
1. rhoi cymeradwyaeth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri lofnodi'r siarter. 
2. cydnabod yn ffurfiol y dull o weithredu'r siarter i ategu Polisïau Cynllunio 

Cenedlaethol a Lleol. 

13.  Adroddiad Gweithgor yr Aelodau 
   Cyflwynwyd - Adroddiadau o Weithgorau Aelodau a gynhaliwyd ar y 19eg o Fai a’r 

30ain o Fehefin 2021. 
  
  Yn codi ar hynny, 

Gweithgor Aelodau a gynhaliwyd ar y 30ain o Fehefin 2021 
Cadarnhaodd y Prif Weithredwr ei fod wedi gwneud cyswllt cychwynnol gyda Phrif  

  Weithredwyr y ddau Awdurdod Parciau Cenedlaethol Yr Alban ynghylch eu 3ydd a’u  
  4ydd pwrpas a bydd yn cynnal trafodaethau pellach cyn cyflwyno adroddiad i'r Aelodau 

maes o law. 
  
   PENDERFYNWYD nodi'r adroddiadau. 
  
14.   Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
   Cyflwynwyd - Diweddariad llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau y mae'r 

Aelodau wedi eu mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 
  
  Cynhadledd Europarc (Rhithwir) 

-        Roedd Ms Tracey Evans : yn siomedig nad oedd wedi elwa o fynychu'r 
Gynhadledd gan y bu nifer o faterion technegol. 

-        Y Cynghorydd Judith Humphreys : ni ddioddefodd unrhyw broblemau technegol 
ac roedd yn ddiolchgar am y cyfle i fynychu'r Gynhadledd. Mynychodd y Cyng. 
Humphreys y Gweithdy “Sbotolau ar Ieuenctid” lle'r oedd trafodaethau wedi 
canolbwyntio ar sut i ymgysylltu â phobl ifanc. Derbyniodd yr holl Barciau 
Cenedlaethol, er eu bod yn cydnabod yr un heriau o ran gallu, cyllid, a'r 
pandemig, gyflwyniad diddorol ar brosiect o'r Iseldiroedd, lle awgrymwyd y dylid 
cysylltu â phlant ysgolion cynradd. Awgrym arall oedd y dylid gwahodd pobl ifanc 
i gwrdd wyneb yn wyneb ag Aelodau'r Awdurdod fel rhan o'r bwrdd, neu o bosibl i 
sefydlu Bwrdd Ieuenctid ar wahân. Gellid sefydlu cynllun cyfeillion ar gyfer pobl 
ifanc sydd wedi bod yn ymwneud â'r Parc Cenedlaethol ac ar fin gadael, fel y 
gallent drosglwyddo eu gwybodaeth i berson ifanc newydd. Hefyd, trafodwyd 
pwysigrwydd cysylltu â phobl ifanc o ardaloedd trefol ynghyd â sefydlu cynllun 
interniaid Europarc. Nododd y Cyng. Humphreys fod Eryri wedi gefeillio â Pharc 
Cenedlaethol Triglav yn Slofenia, a oedd yn awyddus iawn i weithio gyda'u pobl 
ifanc ac a allai ddarparu cyfleoedd ar gyfer gwaith partneriaeth ieuenctid.        

-        Y Cynghorydd Wyn Ellis Jones : dioddefodd rai materion technegol ynghyd â'r 
gwahaniaeth amser a oedd wedi creu rhai problemau. Roedd y cyflwyniadau yn 
dda iawn, ac roedd yn ddiddorol nodi bod gwledydd ledled Ewrop wedi dioddef o'r 
un problemau twristiaeth ag a brofwyd yn Eryri.  
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  Y Cynghorydd Annwen Hughes - Cynhadledd Cyswllt Rheilffordd Arfordir Cambrian 
-        wedi mynychu cyfarfod rhithwir ar y 1af o Hydref 2021 yn ddiweddar lle cafodd 

Cadeirydd y Grŵp Cyswllt a'r Is-gadeirydd eu penodi. 
-        Cadarnhaodd Network Rail fod 85% -90% o'r gwasanaeth rheilffordd bellach yn 

weithredol. 
-        roedd gwaith cynnal a chadw ar bont Bermo yn parhau gyda gwasanaeth bws 

newydd i ddisodli’r gwasanaeth rheilffordd rhwng Pwllheli a Machynlleth. 
-        roedd y bont i fod i ail agor ar y 12fed o Ragfyr 2021 a bydd yr holl orsafoedd 

trên a gaewyd oherwydd covid hefyd yn cael eu hail agor bryd hynny. 
  

  Mr Owain Wyn - Partneriaeth Biosffer Dyfi 
-           er nad oedd wedi gallu mynychu'r cyfarfod, dywedwyd wrth yr Aelodau bod cais 

wedi'i gyflwyno am gefnogaeth y Llywodraeth i sefydlu tîm i weithredu'r 
bartneriaeth dros gyfnod o 3 blynedd. Os yn bosibl, byddai copi o gais 
Partneriaeth Ecodyfi yn cael ei gylchredeg maes o law.  

  
PENDERFYNWYD diolch i'r Aelodau a nodi'r adroddiadau. 

  
15.  Cofnodion 
  Cyflwynwyd y cofnodion canlynol er gwybodaeth: - 

(1)            Cofnodion y Parciau Cenedlaethol - Cyfarfod Gweithredol Cymru a 
gynhaliwyd ar yr 19eg o Fawrth 2021. 

(2)            Cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar y 14eg o 
Orffennaf 2021. 

 (3)  Cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar y 3ydd o Fedi 2021. 
  
  
  
  
  

Daeth y cyfarfod i ben am 11.35 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
MERCHER 24 TACHWEDD 2021 

 

Cynghorydd Wyn Ellis Jones (Conwy) (Cadeirydd) 
 

YN BRESENNOL : 
 

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, 
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts; 
 

Aelod wedi ei benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
y Cynghorydd Philip Capper; 
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. 
Emyr Roberts, Ms. Sian Owen, Mrs. Anwen Gaffey; 
 

Yn bresennol 
Ms. Sioned Owen, Archwilio Cymru 
Mr. Derwyn Owen, Archwilio Cymru 
 

Ymddiheuriadau 
y Cynghorwyr Ifor Glyn Lloyd, Mike Stevens, Gethin Glyn Williams; Sarah Hattle. 
 
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod y cyfarfod yn amodol i’r  
Rheoliadau Covid-19ar sut mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a bod: 
- hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a'r adroddiadau ar gael ar   

wefan yr Awdurdod. 
- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
- roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion a byddai ar gael ar-lein 

yn ddiweddarach. 
 
1.  Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 

Croesawodd y Cadeirydd Ms. Sian Owen, Pennaeth Cyllid newydd yr Awdurdod, i'w 
chyfarfod Awdurdod cyntaf. 
   

2.  Diweddariad Corfforaethol 
 Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar ar faterion gweithredol:- 

(1) roedd cyfarfod rhwng y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd a 
Chadeiryddion a Phrif Weithredwyr 3 Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru yn 
cael ei gynnal y prynhawn yma. 

(2) roedd hysbyseb diweddar Llywodraeth Cymru wedi denu 22 o geisiadau ar 
gyfer y ddau le gwag ar yr Awdurdod. 

 
3.  Datgan Budd  

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiant personol mewn perthynas ag unrhyw eitem. 
 
4.  Datganiad Cyfrifon 2020/21 

 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i’r Aelodau:- 
 i)   derbyn a nodi'r adroddiad “ISA 260” a gyflwynwyd gan Archwilio Cymru 
 ii)  cymeradwyo'r Datganiad o Gyfrifon ôl-archwilio, ac 
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 iii) awdurdodi'r Cadeirydd a'r Prif Swyddog Cyllid i ardystio'r Llythyr Cynrychiolaeth 
               Terfynol. 
 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad, y Datganiad o 
 Cyfrifon a'r Llythyr Cynrychiolaeth Terfynol. Dywedodd fod heriau pandemig Covid-
19 wedi arwain at gyflwyno'r adroddiad i gyfarfod arbennig o'r Awdurdod heddiw. 
Darparodd fanylion amrywiol am fân newidiadau nad oedd wedi newid y datganiad 
incwm a gwariant cynhwysfawr, ac amlinellodd hefyd un addasiad cyfalaf yn y 
Fantolen, a ddeilliodd o hepgor ymrwymiad cyfalaf o £23k yn ystod y flwyddyn. Yna 
croesawodd y Prif Swyddog Cyllid Ms. Sioned Owen a Mr. Derwyn Owen o Archwilio 
Cymru i'r cyfarfod i gyflwyno eu hadroddiad. 
 
Cyflwynodd Ms. Sioned Owen, Archwilio Cymru, adroddiad yr Archwiliad o Gyfrifon a 
rhoddodd wybod am faterion allweddol. Cadarnhaodd y byddai'r Archwilydd 
Cyffredinol yn cyflwyno adroddiad archwilio diamod i'r Awdurdod a diolchodd i dîm 
cyllid yr Awdurdod am eu cymorth a'u cydweithrediad. Yn codi wedi hynny, cyfeiriwyd 
yr Aelodau at bara. 19 o'r Adroddiad Archwilio Cyfrifon a oedd yn nodi nad oedd 
tystiolaeth wedi'i chadw i ddangos bod mudo data ariannol wedi'i gwblhau a'i 
drosglwyddo'n gywir yn ystod uwchraddio'r serfers. Gwnaethpwyd gwaith pellach a 
gallai Archwilio Cymru nawr gadarnhau bod y mater wedi ei ddatrys. Gofynnwyd i'r 
aelodau a'r swyddogion nodi'r angen i gadw cofnodion cywir wrth symud data er 
mwyn sicrhau, yn y dyfodol, bod yr holl wybodaeth yn cael ei chadw. 
 

  Diolchodd y Prif Swyddog Cyllid i Swyddogion Archwilio Cymru am ddod i'r cyfarfod i 
gyflwyno eu hadroddiad a diolchodd hefyd i Mr. Emyr Roberts am ei waith yn 
paratoi'r Datganiad Cyfrifon am y tro olaf. 

 
Yn codi wedi hynny, gwnaeth Aelod y sylwadau a ganlyn:- 
- croesawu'r cynnydd a wnaed gan yr Awdurdod i fynd i'r afael ag anghysondebau 

yn y datganiadau ariannol a hefyd croesawu'r gostyngiad mewn ffioedd Archwilio. 
- cytunodd y Prif Swyddog Cyllid, mewn ymateb i gwestiwn ynghylch Strategaeth 

Buddsoddi Cronfa Bensiwn Gwynedd, i drafod y ffordd orau o ddarparu 
gwybodaeth bellach i'r Aelodau am y strategaeth, ei chyfeiriad, a'r angen 
cynyddol i fuddsoddi'n gyfrifol, gyda'r Prif Weithredwr. 
 

Diolchodd y Cadeirydd i Archwilio Cymru a'r tîm Cyllid am eu gwaith. 
 

 PENDERFYNWYD 
1. derbyn a nodi adroddiad “ISA260” a gyflwynwyd gan Archwilio Cymru. 
2. cymeradwyo Datganiad o Gyfrifon ôl-archwiliad yr Awdurdod ar gyfer 

2020/21. 
3. awdurdodi'r Cadeirydd a'r Prif Swyddog Cyllid i ardystio'r Llythyr 

Cynrychiolaeth. 
4. bod y Prif Weithredwr a'r Prif Swyddog Cyllid yn trafod opsiynau ar gyfer 

rhoi manylion a chyfeiriad Strategaeth Buddsoddi Cronfa Bensiwn 
Gwynedd i'r Aelodau. 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 9.40 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 8 RHAGFYR 2021 

 

Cynghorydd Wyn Ellis Jones (Conwy) (Cadeirydd) 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, 
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Mike Stevens, 
Gethin Glyn Williams; 
 

Aelod wedi ei benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
y Cynghorydd Philip Capper; 
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
E. Williams, Mr. GI Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Ms. Sian Owen, Mr. 
A. Gaffey. 
 

Yn bresennol 
Mr. Nick Selwyn, Archwilio Cymru 
Euros Lake, Archwilio Cymru 
 

Ymddiheuriadau 
Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd. 
 
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod y cyfarfod yn amodol i Reoliadau 
Covid-19 ar sut mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a / ac: 
- bod Hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi ac mae’r Agenda a'r adroddiadau ar gael ar 

wefan yr Awdurdod. 
- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
- bod y cyfarfod yn cael ei recordio er mwyn cynorthwyo i wirio'r cofnodion a byddai ar gael 

ar-lein yn ddiweddarach. 
 

1.  Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 
 (1)     croesawodd y Cadeirydd Mr. Nick Selwyn a Mr. Euros Lake o Archwilio Cymru 

i'r cyfarfod i gyflwyno eu hadroddiad. 
2)       cynghorodd y Cadeirydd fod Mr Dewi Jones, Warden Gwirfoddol gyda'r 

Awdurdod ers 50 mlynedd, wedi ymddeol yn ddiweddar a chan na fu cyfle i'r 
Cadeirydd ddiolch yn ffurfiol i Mr. Jones am ei wasanaeth arbennig, trefnwyd 
cinio yn Plas Tan y Bwlch ar y 10fed o Ragfyr. 

(3)  adroddodd y Cadeirydd ar gyfarfod diweddar rhwng y tri Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Cymreig a Julie James AS, y Gweinidog dros Newid Hinsawdd 
sy’n gyfarwydd â, ac yn gefnogol o, waith y Parciau Cenedlaethol ac roedd y 
Cadeirydd yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Gweinidog yn y dyfodol. 

(4)  adroddodd y Cadeirydd bod rhwng 120 a 130 o gynrychiolwyr wedi mynychu 
Gweithdy Twristiaeth yn ddiweddar, o dan arweiniad Roland Evans o Gyngor 
Gwynedd. Diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion am drefnu’r gweithdai 
llwyddiannus a fydd yn cynorthwyo i roi gwell dealltwriaeth o broblemau 
twristiaeth a gobeithio yn helpu i ganfod cydbwysedd rhwng twristiaeth, trigolion 
lleol, anghenion busnesau lleol ayb. 
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(5)   adroddodd y Cadeirydd ar gyfarfod yn y dyfodol a drefnwyd gyda Llyr 
Gruffydd, Aelod Senedd Rhanbarthol Gogledd Cymru. 

(6)  diolchodd y Cadeirydd i'r trigolion a'r staff a gyfrannodd at y gyfres deledu 
'Pobl y Parc' a ddarlledwyd yn ddiweddar ar S4C, ac a ddangosodd Eryri 
mewn goleuni mor ffafriol. 

(7)      diolchodd y Cadeirydd hefyd i bawb a fu'n gysylltiedig â'r digwyddiadau a 
drefnwyd i nodi 70 mlwyddiant yr Awdurdod a oedd wedi bod yn llwyddiant 
mawr, a chroesawodd y cyfle i gyfarfod o’r diwedd â staff ac aelodau yn 
bersonol yn dilyn llacio'r cyfyngiadau a osodwyd oherwydd covid. 

(8)  cyfeiriodd y Cadeirydd gyda thristwch at farwolaeth diweddar Mr. Peter 
Weston, cyn Aelod Llywodraeth Cymru o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 
Dywedodd fod llythyr o gydymdeimlad wedi'i anfon at y teulu ar ran yr 
Awdurdod. 

 
2.  Diweddariad Corfforaethol 
 Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar ar faterion gweithredol:- 

(1) dywedodd y Prif Weithredwr fod cyfweliadau ar gyfer swyddi gwag Aelodau 
Llywodraeth Cymru ar yr Awdurdod wedi'u gohirio tan y Flwyddyn Newydd. 

(2) roedd gwaith i ddatblygu gwefan newydd yr Awdurdod yn dal i fynd rhagddo a 
byddai staff yn profi'r system yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd, cyn i'r wefan 
fynd yn fyw ym mis Mawrth 2022. 

(3) roedd cyfarfod diweddar gyda Julie James AS, y Gweinidog dros Newid yn yr 
Hinsawdd wedi bod yn gadarnhaol iawn ac yn gefnogol i waith y Parciau 
Cenedlaethol. Amlinellodd y Gweinidog 3 maes strategol lle y dylai 
swyddogion tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru gydweithio, sef adfer 
natur, datgarboneiddio a chomisiynu ar y cyd. Sicrhawyd swyddogion y byddai 
Llywodraeth Cymru yn ariannu unrhyw waith a oedd y tu hwnt i'r hyn y 
disgwylir i'r Parciau Cenedlaethol ei gyflawni ar hyn o bryd. 

(4) adroddodd y Prif Weithredwr fod Mrs. Jo Worral, Pennaeth Personél, yn 
ymddeol o'i swydd ar ddiwedd y flwyddyn. Manteisiodd y Prif Weithredwr ar y 
cyfle, ar ran yr Aelodau, i gyfleu dymuniadau gorau'r Awdurdod i Jo am 
ymddeoliad hir a hapus. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai'r Awdurdod 
yn dechrau recriwtio ar gyfer Pennaeth Personél newydd yn y Flwyddyn 
Newydd. 
 

3.  Hawl i'r Cyhoedd Holi 
 Hysbyswyd yr aelodau na dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd. 
 
4.  Datgan Budd 

Datganodd Mr. Emyr Williams fudd yn Eitem 14 ar y Rhaglen ond arhosodd yn y 
cyfarfod tra roedd y mater yn cael ei drafod. 
Datganodd Mrs. Anwen Gaffey a Ms. Catrin Williams ddiddordeb yn Eitem 12 ar y 
Rhaglen ond arhosodd yn y cyfarfod a datganodd Ms. Sian Owen ddiddordeb yn 
Eitem 12 ar y Rhaglen a gadawodd y cyfarfod tra roedd y mater yn cael ei drafod. 

 
5.  Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 13 Hydref 2021 
llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
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6.  Materion er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion 
Eitem Rhif 14 – Partneriaeth Biosffer Dyfi 
Cadarnhaodd Mr. Owain Wyn fod copi o gais Partneriaeth Ecodyfi wedi'i ddosbarthu i'r 
Aelodau, fel y cytunwyd. 
 

7.  Cofnod Gweithredu 
 Cyflwynwyd – Cofnod o gamau gweithredu strategol yn deillio o benderfyniadau a 

wnaed yn ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth a chamau gweithredu. 
 
  Cyfarfod Awdurdod 09.12.20 

Eitem Gweithredu 10 – Cyllideb Refeniw Sylfaenol 2021/22 
 Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi'i gwblhau a gellid ei ddileu o'r Cofnod 

Gweithredu. 
 
Cyfarfod Awdurdod 03.02.21 
Eitem Gweithredu 2 – Diweddariad Corfforaethol 

 Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi'i gwblhau a gellid ei ddileu o'r Cofnod 
Gweithredu. 
 

  PENDERFYNWYD nodi'r diweddariadau i'r Cofnod Gweithredu. 
 

8.  Archwiliad o asesiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri  
           o berfformiad 2020-21 
 Cyflwynwyd – Archwiliad o asesiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o berfformiad 

2020-21, er gwybodaeth. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd Mr. Euros Lake, Archwilio Cymru, yr adroddiad Asesiad o 
Berfformiad 2020-21. Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod yr Awdurdod wedi bodloni'r 
gofyniad i gyhoeddi'r asesiad cyn 31 Hydref a'i fod wedi bodloni ansawdd yr asesiad 
o safbwynt y cyhoedd. Hefyd, gan fod y Mesur Llywodraeth Leol bellach wedi’i 
ddatgymhwyso, byddai Archwilio Cymru yn parhau â’i waith archwilio yn unol â 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

 

  PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 

9.  Rheoli'r Trysorlys – Adroddiad Interim 2021/22 
 Cyflwynwyd – Adroddiad llafar gan y Prif Swyddog Cyllid, er gwybodaeth. 
 

  Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid adroddiad llafar ar Reoli'r Trysorlys a 
chadarnhaodd fod cronfeydd a buddsoddiadau'r Awdurdod yn parhau i fod yn ddiogel a 
bod cyfraddau llog yn parhau i fod yn isel iawn. Cadarnhaodd y byddai Strategaeth 
Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2022/23 yn cael ei chyflwyno i gyfarfod yr Awdurdod ym mis 
Chwefror 2022. 
 

Yn codi wedi hynny, croesawodd y Cadeirydd Ms. Sian Owen, y Pennaeth Cyllid 
newydd i'w chyfarfod cyntaf o’r Awdurdod. 

 

  PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth. 
 

10.  Cyllideb Refeniw Sylfaenol 2022/23 
 Cyflwynwyd – Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid i'r Aelodau nodi'r Gyllideb Sylfaenol 

fel y'i hamcangyfrifwyd ar gyfer 202 2/23 a'r sefyllfa gyllido a ragwelir, ac adolygu 
lefel balansau cyffredinol yr Awdurdod a'r cronfeydd penodol wrth gefn. 
Ymddiheurodd y Prif Swyddog Cyllid am yr oedi wrth gyflwyno'r adroddiad i'r 
Aelodau. 
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 Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a'r cefndir a dywedodd 
y byddai'r adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno i gyfarfod yr Awdurdod ym mis 
Chwefror 2022. Nododd yr Aelodau fod y Gweithgor ar 20 Hydref wedi cytuno y 
byddai'n rhesymol ailystyried y cronfeydd wrth gefn pan fyddai Setliad Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 2022/23 yn hysbys. 

 
 PENDERFYNWYD 

1. nodi'r adroddiad a'r gyllideb sylfaenol arfaethedig ar gyfer 2022/23 fel yr 
amlinellwyd. 

2. cymeradwyo lefelau cronfeydd wrth gefn yr Awdurdod. 
 

11.  Diweddariad ar y Gyllideb 2021/22 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i hysbysu’r aelodau ynghylch y 

cyllidebau diwygiedig ar gyfer 2021/22 ac adroddiad ar drosglwyddiadau sylweddol. 
Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad i'r Aelodau ar gynnydd yn erbyn 
cyllidebau refeniw a chyfalaf a'r sefyllfa derfynol a ragwelir ar gyfer y flwyddyn 
ariannol. 

 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad, yn crynhoi'r cyllidebau 

refeniw a chyfalaf diwygiedig ar gyfer saith mis cyntaf y flwyddyn ariannol, a 
rhoddodd ragor o wybodaeth am y ffigurau manwl. Nododd y Pennaeth Cyllid 
gywiriad i dabl 3.1 o'r adroddiad a oedd wedi'i anfon ymlaen at yr Aelodau cyn 
cyfarfod heddiw. 

 
 Yn codi wedi hynny, yn dilyn cwestiwn gan Aelod, cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod 
Llywodraeth Cymru wedi cytuno i dalu hyd at 10% o'r costau gweinyddol. Atgoffodd 
yr Aelodau fod Llywodraeth Cymru hefyd wedi cytuno i newid cyllid prosiectau grant 
TCLlC i raglen gyfalaf 3 blynedd, fel yr adroddwyd i Weithgor yr Aelodau ar 1 
Rhagfyr 2021. 
 

 PENDERFYNWYD 
 1. nodi cynnwys yr adroddiad. 
  2. cadarnhau'r trosglwyddiadau i / o'r cronfeydd wrth gefn fel yr amlinellwyd 
      ym mharagraff 1.2 o’r adroddiad. 
 3. cadarnhau'r golofn 'Trosglwyddiadau Newydd (Trosglwyddiadau)' fel  
 yr amlinellir yn y tabl ym mharagraff 2.1 o'r adroddiad. 
 
12.   Cydnerthedd yr Awdurdod: Telerau ac Amodau Staff 
  Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i'r Aelodau drafod a chytuno ar delerau 

ac amodau staff ac i awdurdodi'r Prif Weithredwr i ymgynghori'n ffurfiol ar yr adolygiad 
o'r bandiau / meingefn cyflog ac adrodd yn ôl i'r Aelodau. 

 
   Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ymgynghori a'r cefndir a 

dywedodd y byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i gyfarfod yr Awdurdod ym 
mis Chwefror 2022 ar gyfer penderfyniad ffurfiol. Dywedodd y Prif Weithredwr ei fod 
wedi trafod y posibilrwydd o greu swyddi ar y cyd â Pharciau Cenedlaethol eraill Cymru 
i gefnogi'r meysydd cyflawni fel yr amlinellwyd ym mhara. 2.1 o'r adroddiad, ochr yn 
ochr â'r angen i greu cyflogaeth leol. 

 
 PENDERFYNWYD 

1.  nodi'r meysydd cyflawni sydd wedi'u nodi ar gyfer cymorth a / neu ddatblygiad 
pellach, a nodi adnoddau i'r diben hwn o fewn y gyllideb ar gyfer 2022/23. 
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2.  cefnogi'r opsiwn o swyddi amser llawn lle bynnag y bo modd wrth gyflawni'r 
prosiect ac i'r tîm rheoli ystyried hyn fesul achos. 

3.  awdurdodi'r Prif Weithredwr i ymgynghori'n ffurfiol ar yr adolygiad o'r bandiau 
/ meingefn cyflog ac adrodd yn ôl i'r Aelodau. 

4.   os yw’r bandiau cyflog yn cael eu haddasu a bod aelodau’n cefnogi’r 
gydnabyddiaeth o fod yn ddwyieithog o fewn y band cyflog, cadw’r pwynt 
cyflog olaf mewn unrhyw gyflog band i gyrraedd safon gytunedig yn y 
Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer swyddi newydd a recriwtiaid newydd. 

5.   cefnogi diwrnod ychwanegol o wyliau dewisol i staff ar Ddydd Gŵyl Dewi o 
2022 ymlaen. Ar ôl ymgynghori â'r staff, gofyn i Gadeirydd yr Awdurdod 
ysgrifennu i hysbysu Llywodraeth San Steffan a'r Aelodau Senedd Lleol o 
benderfyniad yr Awdurdod i fabwysiadu Dydd Gŵyl Dewi fel gwyliau statudol. 

 

13.   Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd (CBC) 
   Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i'r Aelodau ystyried ac enwebu 

cynrychiolydd a chynrychiolydd wrth gefn o'r Awdurdod i eistedd ar fwrdd y CbC. 
 

  Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr ei adroddiad a rhoddodd y Prif Swyddog 
Cyllid gefndir manwl i'r Aelodau. 

 

  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a gwnaethant y sylwadau a ganlyn:- 
- tra'n derbyn y sefyllfa bresennol, mynegodd yr Aelodau rai pryderon. 
- Trafododd yr Aelodau yr angen i bob CbC gytuno ar ei ofynion cyllideb a'r gwahanol 

fecanweithiau ar gyfer hyn gan y bydd angen i'r dyraniad ardoll gael ei dalu gan y 
Cynghorau Cyfansoddol, a chan Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol yn achos y 
swyddogaeth cynllunio strategol. Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid, gan fod Parciau 
Cenedlaethol Cymru ym mhob un o'r pedwar rhanbarth yng Nghymru, ac yn 
wahanol i'r Awdurdodau Unedol, nad oedd Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol yn 
gallu codi incwm ychwanegol o'r dreth gyngor ac ati, mai un dull posibl fyddai seilio 
hynny ar y nifer o geisiadau cynllunio a broseswyd. 

- roedd y Prif Weithredwr yn gwrthwynebu fformiwla o'r fath ar y sail bod y rhan fwyaf 
o geisiadau o fewn y Parciau Cenedlaethol yn gynlluniau domestig bach gyda 
pholisïau mewn lle i warchod y Parciau Cenedlaethol rhag datblygiadau 
diwydiannol mawr. Nododd fod y CbC wedi eu sefydlu i ymdrin â chynlluniau mwy 
strategol / diwydiannol. 

- gofynnodd Aelod a ddylai Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol gael eu cynrychioli 
ar yr Is-bwyllgor Trafnidiaeth gan fod perygl o gael eu hanwybyddu o dan y 
strwythur presennol. Mewn ymateb, dywedodd y Prif Swyddog Cyllid fod y 
ddeddfwriaeth bresennol yn rhoi pleidlais i gynrychiolwyr Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol ar faterion Cynllunio yn unig, ac mai bwriad Llywodraeth Cymru oedd 
canoli rhai elfennau o wasanaethau Trafnidiaeth presennol y Cynghorau. Credai 
hefyd y byddai mynediad i'r Is-bwyllgor Trafnidiaeth heb bleidlais yn cael ei 
ganiatáu'n rhwydd gan y CbC pe bai Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol yn 
dangos diddordeb. 

   -     dywedodd Aelod mai dim ond 5 mis i ffwrdd oedd Etholiadau Llywodraeth Leol 
  gallai unrhyw benderfyniadau a wneir yn awr gael eu hystyried yn anamserol. 
             -      mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr y bydd cynrychiolaeth ar y 
         CbC yn cael eu cadarnhau'n flynyddol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr  
                 Awdurdod.  
 

PENDERFYNWYD 
1.  nodi’r adroddiad. 
2.  enwebu Cadeirydd yr Awdurdod i gynrychioli'r Awdurdod ar Fwrdd y CbC   

gyda'r Is-Gadeirydd wrth gefn. 
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14.  Partneriaethau Parciau Cenedlaethol 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i'r Aelodau gadarnhau bod yr Awdurdod 

yn parhau fel aelod o Bartneriaethau Parciau Cenedlaethol (PPC) a'r Uned Gyfathrebu, 
i'w ariannu o ymrwymiad gwaelodlin presennol ac unrhyw falans a ariennir o'r cronfeydd 
wrth gefn. 

 
 Adroddwyd – Dywedodd y Prif Weithredwr y bu'n ofynnol iddo ddatgan buddiant yn yr 

eitem ar y sail ei fod yn aelod o fwrdd PPC ac yn cynrychioli'r tri Pharc Cenedlaethol yng 
Nghymru ar y Bartneriaeth. 

  
 Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir. Rhoddodd wybod am yr 

ymrwymiad cyllid sylfaenol presennol a'r angen i glustnodi £10k pellach o gronfeydd wrth 
gefn yr Awdurdod, pe bai'r Aelodau'n cefnogi'r argymhelliad i barhau fel aelodau o Uned 
Partneriaethau a Chyfathrebu'r Parciau Cenedlaethol am gyfnod pellach o 3 blynedd. 

 
 Yn codi wedi hynny, bu'r Aelodau a'r swyddogion yn trafod amrywiol bryderon yn 

ymwneud â chysylltiadau masnachol a dywedodd y Prif Weithredwr fod rhai 
ymchwiliadau ar y gweill. 

 
 PENDERFYNWYD 
 1. nodi’r adroddiad. 

2. awdurdodi'r Awdurdod i barhau fel aelod o Bartneriaethau'r Parciau  
     Cenedlaethol a'r Uned Gyfathrebu am gyfnod pellach o 3 blynedd, wedi'i  
            ariannu o ymrwymiad gwaelodlin presennol a gydag unrhyw falans yn cael ei  
            ariannu o'r cronfeydd wrth gefn. 
  
15.   Proffil Risg yr Awdurdod 
  Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i ddarparu 

crynodeb blynyddol o Broffil Risg yr Awdurdod. 
 
  Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a 

rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth fanwl iddo. 
 
  PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad, er gwybodaeth. 
 
16.  Adroddiadau ar y Gweithgor Aelodau  
  Cyflwynwyd – Adroddiadau Gweithgorau Aelodau a gynhaliwyd ar 8 Medi a 20 

Hydref 2021. 
 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiadau. 
 
17.   Cyfarfodydd Cyrff eraill 
  Cyflwynwyd – Diweddariad llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau y bu Aelodau 

ynddynt fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 
 
 Mr. Owain Wyn - Partneriaeth Biosffer Dyfi 

- yr oedd wedi mynychu cyfarfod diweddar o Bartneriaeth Biosffer Dyfi, sef yr unig 
biosffer yng Nghymru. Yn dilyn adolygiad diweddar, dyfarnwyd statws biosffer i'r 
bartneriaeth am gyfnod pellach o 10 mlynedd. Dywedwyd wrth yr aelodau bod 
rhai sefydliadau wedi tynnu eu ceisiadau am statws biosffer yn ôl a allai effeithio 
ar hyfywedd y statws yn y dyfodol. 
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- mae cais wedi'i wneud i Lywodraeth Cymru am gyllid hirdymor. Cafodd cyfarfod 
diweddar a drefnwyd gyda Julie James AS ei ganslo oherwydd ymrwymiadau 
eraill a'r gobaith oedd aildrefnu'r cyfarfod yn fuan. 

- Hysbyswyd yr aelodau o nod y biosffer i integreiddio gweithgareddau gyda’r 
prosiect ‘O’r Copa i’r Môr’ a phrosiect Leader ‘Tyfu Dyfi’, sy’n cefnogi ffermwyr 
gydag amcanion megis ffermio carbon-niwtral, marchnata bwyd lleol a 
chynlluniau ffermio cynaliadwy ac ati. 

 Cynghorydd Alwyn Gruffydd – CLlLC ac Ynys Ynni 
- Nid oedd y Cynghorydd Gruffydd wedi gallu bod yn bresennol yn y ddau gyfarfod 

diweddaraf o CLlLC ac Ynys Ynni oherwydd gwrthdaro â chyfarfodydd eraill yr 
Awdurdod a Chyngor Gwynedd a bydd Aelodau'n cael adroddiadau manwl pan 
fyddant yn cyfarfod nesaf. 

 

 PENDERFYNWYD diolch i'r Aelodau a nodi'r adroddiadau. 
 

18.  Cofnodion 
Cyflwynwyd cofnodion Cyfarfod Gweithredol Parciau Cenedlaethol Cymru a 
gynhaliwyd ar 19 Mawrth 2021 er gwybodaeth. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion. 

 

19.  Estyniad i'r Cytundeb Yswiriant  
Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972: Eithiad rhag datgelu dogfennau. 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gofyn 
am gymeradwyaeth yr Awdurdod i eithrio'r adroddiad dilynol. 
 

PENDERFYNWYD eithrio'r adroddiad 'Estyniad i'r Contract Yswiriant' rhag 
cael ei ddatgelu am y rhesymau a amlinellwyd yn yr adroddiad. 

 

20.  Estyniad i'r Cytundeb Yswiriant 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn gofyn i'r Aelodau argymell 
estyniad i gytundeb yswiriant presennol yr Awdurdod. 

 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a'r cefndir a rhoddodd 
yr Aelodau ystyriaeth fanwl iddynt. 
 
PENDERFYNWYD ffafrio’r opsiwn 2 flynedd a chymeradwyo ymestyn y 
cytundebau yswiriant presennol am gyfnod hyd at 31 Mawrth 2024. 

 
Diolchodd y Cadeirydd i'r staff a'r Aelodau am eu gwaith a dymunodd Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda i bawb. 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.40 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 9 CHWEFROR 2022 

 
Cynghorydd Wyn Ellis Jones (Conwy) (Cadeirydd) 

 

PRESENNOL : 
 

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, 
Edgar Wyn Owen, Mike Stevens, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorwyr Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Ms Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. 
Ms. Sian Owen, Ms Anwen Gaffey; 
 

Yn bresennol 
Mr. Nick Selwyn, Archwilio Cymru. 
 
Ymddiheuriadau 
Y Cynghorwyr Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts. 
 
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i 
reoliadau Covid-19 ar sut mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a bod: 
-      Hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a'r adroddiadau ar   
       gael ar wefan yr Awdurdod. 
-      nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-      roedd y cyfarfod yn cael ei recordio er mwyn cynorthwyo i wirio'r cofnodion a  
       byddai ar gael ar-lein yn ddiweddarach. 
 
1.  Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 

(1)  Cyfeiriodd y Cadeirydd at ddau gyfarfod o Gydbwyllgor Corfforaethol Gogledd 
Cymru a gynhaliwyd ar 14 a 28 Ionawr 2022. Etholwyd y Cynghorydd Dyfrig 
Siencyn (Cyngor Gwynedd) i'r Gadair yn y cyfarfod cyntaf a chytunwyd ar y 
gyllideb yn yr ail gyfarfod. Cadarnhaodd y Cadeirydd mai’r ardoll ar gyfer 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer 2022/23 fyddai £3,140. 

(2)  Nododd y Cadeirydd fod dwy flynedd bellach ers i'r Awdurdod gyfarfod yn 
bersonol ym Mhlas Tan y Bwlch ac fe achubodd y cyfle i ddiolch i holl staff yr 
Awdurdod am addasu mor dda i arferion gwaith newydd o dan amgylchiadau 
anodd. 

(3)  Yn dilyn dau gyfarfod diweddar o'r Gweithdy Twristiaeth Gynaliadwy, cymerodd 
y Cadeirydd y cyfle i ddiolch i'r trefnwyr, ac i bawb a gymerodd ran am eu 
cyfraniad. 
 

2.  Diweddariad Corfforaethol 
 Derbyniwyd – Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar ar y canlynol:- 

- cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod cyfweliadau wedi'u cynnal ar gyfer swyddi 
gwag Aelodau Llywodraeth Cymru ar yr Awdurdod a'i fod yn aros am 
benderfyniad y Gweinidog ar y penodiadau. Bydd y swydd wag bresennol yn cael  
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ei llenwi ar unwaith, a bydd y penodiad arall yn dechrau ddiwedd Gorffennaf 
2022. 

- dywedodd y Prif Weithredwr fod trefniadau ar waith i staff sy'n dod i gysylltiad â'r 
gymuned ffermio dderbyn hyfforddiant iechyd meddwl gan elusen Tir Dewi, a sefydlwyd 
i gefnogi ffermwyr a'u teuluoedd. 

- cyfeiriodd y Prif Weithredwr at nifer o ohebiaeth a dderbyniwyd gan aelodau a 
swyddogion ynghylch gwaith llwybrau troed yng Ngogledd y Parc Cenedlaethol, a oedd 
wedi rhannu barn. Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'r Tîm Rheoli yn y dyfodol yn 
cael gwybod am yr holl waith llwybr troed arfaethedig cyn cychwyn ac y byddai 
adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Aelodau maes o law i ystyried materion megis sut i 
flaenoriaethu'r gwaith, y safonau angenrheidiol, gofynion ymgynghori ayyb. 

- dywedodd y Prif Weithredwr fod dros 120 o gynrychiolwyr o gymunedau lleol wedi 
cofrestru i gymryd rhan yn y Weminar Traffig a Pharcio ar 16 Chwefror 2022. 

- roedd cyflwyniad ar-lein wedi'i drefnu ar 18 Chwefror 2022  i Aelodau a swyddogion 
dderbyn canlyniadau Arolwg Preswylwyr ac Ymwelwyr 2021. 
 

3.  Hawl i'r Cyhoedd Holi 
 Hysbyswyd yr aelodau na dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd. 
 
4.  Datgan Budd  
 Datganodd Ms Anwen Gaffey a Ms Catrin Williams (cyfieithydd) fudd yn eitem 13 ar 

y Rhaglen ond arhosodd y ddwy yn y cyfarfod. Datganodd Ms. Sian Owen a Ms 
Gwen Aeron (swyddog cyfathrebu) fudd yn Eitem 13 ar y Rhaglen ac aethant allan 
o'r cyfarfod tra'r oedd y mater yn cael ei drafod. 

 
5.  Cofnodion 

Cofnodion cyfarfodydd yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 24ain Tachwedd ac 8 Rhagfyr 
Derbyniwyd 2021 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel cofnodion cywir. 
 

6.  Materion Er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion  
  Nid oedd unrhyw faterion yn codi. 
 
7.  Rhybudd o Gynnig 

Cyflwynwyd – Hysbysiad o Gynnig gan Mr. Owain Wyn, yn datgan bod Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i 
ystyried y nod llesiant o “sicrhau Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu” tra'n mabwysiadu'r pum ffordd o weithio i wireddu'r uchelgais hwn. 
 
Cyflwynodd Mr. Wyn y cynnig ac eglurodd ei fod yn teimlo ei bod yn amserol ystyried 
y materion hyn yn awr gan fod aelodaeth yr Awdurdod ar fin newid, a bod 
canlyniadau'r cyfrifiad ar fin digwydd ac y byddent yn darparu sylfaen dystiolaeth 
dda. 
 
Wrth nodi’r cyd-destun fel y’i gosodwyd:- 
Cynigiwyd bod Aelodau’n galw ar yr Awdurdod a’i bartneriaid i ymateb yn gadarnhaol 
i’r heriau drwy:- 
1.  Ddatblygu gweledigaeth glir o sut y gall Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

chwarae ei ran yn yr adfywiad iaith cenedlaethol drwy adeiladu ar well 
dealltwriaeth o’r sefyllfa leol i yrru ymyraethau polisi a chreu amodau fydd yn 
cynyddu nifer y bobl sy’n medru’r Gymraeg a hybu’r defnydd a wneir ohoni bob 
dydd yn Eryri; 

2.  Ar yr adeg briodol sicrhau bod fersiynau nesaf o ddogfennau allweddol yr 
Awdurdod (y Cynllun Datblygu Lleol, Cynllun Eryri, ein Datganiad Llesiant a 
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Strategaeth Hybu’r Gymraeg) yn cyd-fynd yn briodol â’r weledigaeth honno ac yn 
ei chefnogi.” 

 
Trafododd yr Aelodau a’r swyddogion y cynnig a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- teimlai'r Prif Weithredwr fod yr ateb eisoes wedi'i nodi yn natganiad agoriadol yr 

Aelod. Dywedodd fod ffrydiau gwaith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd a Môn eisoes yn cwmpasu hyn, er nad oedd hyn yn wir yn BGC Conwy 
a Sir Ddinbych. 

- croesawodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y cynnig a chytunodd fod 
angen mwy o waith i gefnogi a gwarchod yr iaith Gymraeg. Bydd y gwaith hwn yn 
cael ei ymgorffori yn yr adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol, sy'n dechrau eleni, a 
bydd is-grwpiau o Aelodau a swyddogion yn cael eu sefydlu bryd hynny. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir hefyd fod y mater yn uchel ar 
agenda Grŵp Cynefin ac yn amlygu pwysigrwydd dod â phartneriaid i mewn i'r 
drafodaeth. 

- Croesawodd yr Aelodau’r cynnig a chefnogwyd ei gynnwys yn llawn. 
- mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod 

yr Awdurdod wedi cyflwyno ymateb i holl ymgynghoriadau diweddar Llywodraeth 
Cymru, - cyflwynwyd crynodebau ohonynt i'r Aelodau mewn cyfarfod diweddar o'r 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

- Cytunodd yr Aelodau fod croeso i weledigaeth y Senedd ar gyfer y Gymraeg a 
bod y cynnig yn hynod o amserol. Bellach mae angen i'r Awdurdod weithio gyda'i 
bartneriaid a'i gymunedau i benderfynu sut i wireddu'r cynnig hwn. 

- Cytunodd yr Aelodau a'r swyddogion y dylid ystyried y cynnig yn y lle cyntaf 
mewn cyfarfod o Weithgor yr Aelodau cyn sefydlu is-grwpiau pellach yn ôl yr 
angen. 

 
PENDERFYNWYD croesawu’r cynnig a disgwyl am adroddiad pellach i 
gyfarfod o’r Gweithgor Aelodau ym mis Mawrth neu Ebrill 2022. 

 
8.  Cofnod Gweithredu 
 Cyflwynwyd – Cofnod o gamau gweithredu strategol yn deillio o benderfyniadau a 

wnaed yn ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth a chamau gweithredu. 
 
 Cyfarfod Awdurdod 10.04.19 
 Eitem Gweithredu 12 – Maniffesto Ieuenctid Europarc 
 Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi'i gwblhau a gellid ei ddileu o'r Cofnod 

Gweithredu. 
   

Cyfarfod Awdurdod 08.12.21 
Eitem Gweithredu 12 – Gwydnwch yr Awdurdod: Telerau ac Amodau Staff 

 Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi'i gwblhau a gellid ei ddileu o'r Cofnod  
Gweithredu. 

  
  PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu a dileu'r camau gweithredu fel yr 

amlinellwyd. 
 
9.  Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 
 Cyflwynwyd – Crynodeb Archwilio Blynyddol Archwilio Cymru 2021. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd Mr. Nick Selwyn, Archwilio Cymru, yr adroddiad a 
rhoddodd grynodeb i'r Aelodau o'r materion allweddol. 
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Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a gwnaethant y sylwadau a ganlyn:- 
- mewn ymateb i gais gan y Cadeirydd, cytunodd Mr. Nick Selwyn y byddai 

adroddiadau yn y dyfodol yn cynnwys datganiad cryno ar y gwahaniaeth rhwng 
cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd a chronfeydd defnyddiadwy. 

- cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid fod balansau cyffredinol rhwng 3% a 5%, sy'n 
amrywio yn seiliedig ar y risgiau y mae'r Awdurdod yn eu hwynebu. 

- Dywedodd Mr. Nick Selwyn fod Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu 'Hofferyn 
Data' yn ddiweddar sy'n cymharu data ariannol ar gyfer pob Cyngor, Parc 
Cenedlaethol ac Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru. Roedd yn hapus i 
ddarparu dolen i'w gydweithwyr i'w hanfon ymlaen at Aelodau a allai ganfod ei 
fod yn ddefnyddiol. 

 
 PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr Adroddiad Blynyddol, er gwybodaeth. 
 
10.  Cyllideb yr Awdurdod ac Ardoll ar Awdurdodau Cyfansoddol 2022/23 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn gofyn am gymeradwyaeth i 

gyllidebau refeniw a chyfalaf 2022/23 ac i godi ardollau ar awdurdodau cyfansoddol ar 
sail ffigwr dyraniad grant drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer yr Awdurdod. 

   
Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a hysbysodd yr 
Aelodau o'r newidiadau a wnaed ers i'r adroddiad gael ei gyflwyno i'r Awdurdod ar y 
8 Rhagfyr 2021, fel yr amlinellwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad. 
 

 Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a thrafodwyd y canlynol:- 
- mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid fod y cynnydd 

cyflog 1.75% o Ebrill 2021 wedi'i gynnwys yng nghyllideb 2021/22 a'i fod yn 
parhau heb newid o'r hyn a gyflwynwyd i'r Aelodau ym mis Rhagfyr 2021. Mae'r 
cynnydd 4% yng nghyllideb 2022/23 yn amcangyfrif o gytundeb tâl Ebrill 2022, ac 
yng nghyd-destun y cyfraddau chwyddiant diweddara, mae’r ffigwr hwnnw wedi’i 
gynyddu ers ystyriwyd cyllideb 2022/23 ym mis Rhagfyr. 

- gofynnodd Aelod a oedd y cynnydd o 10% yn y gyllideb refeniw graidd wedi 
galluogi'r Awdurdod i adennill rhai o'i golledion. Dywedodd y Prif Weithredwr nad 
oedd yr Awdurdod wedi adennill ei golledion, ond roedd Llywodraeth Cymru yn 
ymwybodol nad oedd yr Awdurdod wedi cael codiad chwyddiant ac y byddai bid 
am hyn yn cael ei wneud, gyda thrafodaethau pellach yn debygol ar gyfer y 
dyfodol. 

 
PENDERFYNWYD 
1.  nodi cynnwys yr adroddiad. 
2.  cymeradwyo'r cyllidebau refeniw a chyfalaf ar gyfer 2022/23 fel y nodir yn 

yr adroddiad a'r atodiadau. 
3.  awdurdodi codi ardollau ar y ddau gyngor cyfansoddol i gyfanswm o 

£1,373,262 yn unol â pharagraff 6.3 o adroddiad y Prif Swyddog Cyllid. 
 
11.  Strategaeth Gyfalaf 2022/23 
 Cyflwynwyd – Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid i gymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf ar 

gyfer 2022/23 a’r argymhellion yn ymwneud â’r Cod Darbodus. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a gofynnodd i'r Aelodau 
nodi cywiriad ym mhara. 3.2 y fersiwn Gymraeg, a ddylai gyfeirio at flwyddyn ariannol 
2022/23. Diolchodd y Prif Swyddog Cyllid i'r Pennaeth Cyllid am baratoi'r 
adroddiadau ariannol blynyddol o ansawdd dda, am y tro cyntaf ers cael ei phenodi. 
Diolchodd y Cadeirydd hefyd i'r Pennaeth Cyllid ar ran yr Aelodau. 
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PENDERFYNWYD 
1. nodi nad oedd bwriad i fenthyca arian at ddibenion cyfalaf, fodd bynnag, 

argymhellwyd y cyfyngiadau isod ar lefel ddarbodus fel mesur 
rhagofalus rhag ofn y byddai argyfwng neu angen gwariant ar fyr 
rybudd. 

2.  cymeradwyo'r Terfyn Benthyca Awdurdodedig presennol o £500,000 ar 
gyfer 2022/23, a Ffin Weithredol o £100,000. 

3.  na ddylid gosod terfyn ar y gyfran o log sy'n daladwy ar gyfradd 
newidiol. 

4 .  mabwysiadu'r Strategaeth Benthyca Cyfalaf ar gyfer 2022/23 fel yr 
amlinellir ym mharagraff. 3.2 o'r adroddiad a nodi'r cynnwys sy'n 
ymwneud â'r Cod Darbodus (gweler y tablau dan baragraffau 2.2, 3.3 a 
phara. 7.1 o'r adroddiad). 

5.  mabwysiadu'r Strategaeth Fuddsoddi ar gyfer 202 2/23 fel yr amlinellwyd 
ym mharagraffau. 3.5 i 3.14 o'r adroddiad, a nodi'r sefydliadau a restrir 
ym mharagraff 3.7. 

 
12.  Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) 2022/23 – 2025/26 

 Cyflwynwyd – Adroddiad ar y cyd gan y Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog Cyllid, er 
gwybodaeth. 
 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad, a baratowyd dros y 4-5 
mlynedd diwethaf fel dogfen waith hawdd ei deall ac amlinellodd y prif bwyntiau i'r 
Aelodau. 
 
Trafododd yr Aelodau a’r swyddogion yr adroddiad a gwnaethant y sylwadau a 
ganlyn:- 
- cydnabu'r Prif Swyddog Cyllid yr anawsterau a wynebai'r Prif Weithredwr a'r 

Pennaeth Cyllid wrth baratoi'r CATC a gwneud rhagamcanion yng ngoleuni'r 
ansicrwydd presennol. 

- gofynnodd Aelod a oedd amserlen wedi ei gosod ar gyfer datrys dyfodol Plas Tan 
y Bwlch a nododd ei bryderon nad oedd rhedeg y Ganolfan fel busnes gwely a 
brecwast yn un o amcanion y Parc Cenedlaethol. Dywedodd y Prif Weithredwr 
nad oedd y Cynllun Busnes wedi'i gytuno eto ac unwaith y byddai'r ffigurau ar 
gael y byddai cyfarfodydd pellach i drafod sefyllfa'r Ganolfan. 

- mewn ymateb i gwestiwn ynghylch Hillside, Aberdyfi, dywedodd y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol fod Geldards wedi darparu amcangyfrif o'r gost, ond 
nid oedd mewn sefyllfa i adrodd ar y mater ar hyn o bryd. Sicrhaodd yr Aelodau y 
byddai'r Awdurdod yn gallu cwrdd â'r costau heb effeithio ar wasanaethau eraill. 

- mewn ymateb i awgrym y dylid cyfeirio at gynllunio ariannol tymor canolig yng 
nghofrestr Risg yr Awdurdod, teimlai'r Prif Swyddog Cyllid y byddai'n anodd 
crynhoi'r wybodaeth i'w chynnwys yn y gofrestr. Awgrymodd y Prif Weithredwr y 
dylid diwygio geiriad y risg gyntaf a dywedodd y byddai'r Awdurdod yn y dyfodol 
yn cael gwybod am ei gyllideb sylfaenol ar gyfer tymor y Llywodraeth. 
 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo'r Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig fel dogfen waith. 
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13.   Cydnerthedd yr Awdurdod: Telerau ac Amodau Staff 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i’r Aelodau ystyried ymatebion i’r 

Ymgynghoriad Staff ac Undebau Llafur ar: 
 i.  addasiadau i fandiau cyflog 
 ii. cydnabod dwyieithrwydd 
 iii. diwrnod o wyliau ychwanegol ar Ddydd Gwyl Dewi, ac 
 i’r Aelodau ystyried yn ffurfiol a chytuno ar newidiadau i delerau ac amodau staff i’w 

gweithredu. 
 Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r atodiadau a rhoddodd 

gefndir i'r adroddiad i'r Aelodau. 
 
 Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a gwnaethant y sylwadau a ganlyn:- 
 -   gofynnodd Aelod a ddylai'r Awdurdod geisio adolygiad annibynnol o lefelau 

cyflog yr Awdurdod rywbryd yn y dyfodol? Dywedodd y Prif Weithredwr fod yr 
Aelodau wedi cytuno i'r adolygiad gael ei gynnal gan sefydliad sector 
cyhoeddus annibynnol a oedd yn deall y broses gyflogau. Yn ogystal, 
dywedodd y Prif Weithredwr mai'r nod i ddechrau oedd cynorthwyo'r 
Awdurdod i benodi i swyddi proffesiynol, ond ei bod bellach yn anodd recriwtio 
ar bob lefel, a bydd angen ailasesu'r sefyllfa yn y ddwy flynedd nesaf. 

 -  o ran cefnogi staff sy’n dysgu’r Gymraeg, awgrymodd Aelod y dylid cael 
system yn ei lle i gydnabod llwyddiant, megis gwobr neu nod barcud ac ati. 

 -  cyfeiriodd y Prif Weithredwr at bara. 6.1 o’r adroddiad a nododd yr angen i 
adolygu effeithiolrwydd y polisi ar ddiwedd 5 mlynedd. 

 -  argymhellodd Aelod y dylai'r Prif Weithredwr gysylltu â'r cyfryngau i roi 
gwybod am benderfyniad yr Awdurdod i fabwysiadu diwrnod o wyliau dewisol 
ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi o 1 Mawrth 2022 ymlaen . 

 - mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr fod adroddiad 
blynyddol yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau yn 
amlinellu Polisi Tâl yr Awdurdod sy'n cynnwys gwybodaeth am y cyflog byw 
cenedlaethol a materion cydraddoldeb rhyw. Bydd Aelodau, felly, yn gallu 
trafod y mater hwn ymhellach mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau yn y dyfodol. 

 -  gan gyfeirio at bara. 6.2, cytunodd yr Aelodau y dylai'r Cadeirydd gynnull 
cyfarfod o Aelodau enwebedig i asesu capasiti/rôl y Tîm Rheoli. 

 
 PENDERFYNWYD 
 1.  nodi cynnwys yr adroddiad a'r ymateb i'r ymgynghoriad. 
 2.  cymeradwyo addasiad ym mandiau cyflog yr Awdurdod gan ddau bwynt 

cyflog (i fyny) ar y golofn gyflog fel y nodir ym mharagraff 6.1. 
 3.  cymeradwyo diwrnod o wyliau dewisol ychwanegol ar Ddydd Gŵyl Dewi 

o 1 Mawrth 2022 ymlaen – y Prif Weithredwr i gyhoeddi datganiad i'r 
wasg yn hysbysu'r cyfryngau. 

 4.  cymeradwyo cadw'r pwynt cyflog olaf mewn unrhyw fand cyflog yn 
amodol ar gyrraedd safon y cytunwyd arni yn y Gymraeg a'r Saesneg fel 
y nodir ym mharagraff 6.1. 
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 5.  Cadeirydd yr Awdurdod i alw cyfarfod o'r Aelodau i ystyried capasiti / rôl 
y Tîm Rheoli. Enwebwyd yr Aelodau a ganlyn:- 

  Cynghorwyr Annwen Hughes, Alwyn Gruffydd, Elwyn Edwards; 
  Mr. Owain Wyn, Mr. Tim Jones a Ms Sarah Hattle. 
 
14.  Adroddiad Gweithgor 

Cyflwynwyd – Adroddiad cyfarfod y Gweithgor Aelodau a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr 
2021 . 

 Yn codi wedi hynny, 
Eitem 5 – Tirweddau Cynaliadwy Lleoedd Cynaliadwy (TCLlC) 2022/23 
Mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr ei fod yn dal i aros am 
gadarnhad oherwydd bod y setliad grant yn parhau heb ei gadarnhau a bod disgwyl 
y cyhoeddiad yn ail wythnos Mawrth 2022. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 

15.   Cyfarfodydd Cyrff eraill 
 Nid oedd yr Aelodau wedi mynychu unrhyw gyfarfodydd allanol fel cynrychiolwyr yr 
Awdurdod. 
 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.35 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 14 EBRILL 2021 

 

Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
PRESENNOL: 

 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell 
Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Aled Lloyd, Mr. Richard 
Thomas, Mrs. Sara Thomas, Mrs. Iona Roberts, Ms. Alys Tatum, Mrs. Anwen Gaffey.  
 

Ymddiheuriadau  
Cyng Freya Bentham, Philip Capper; Ms. Tracey Evans. 
 

1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 
Dywedodd y Cadeirydd, fod cyfarfod heddiw yn ddarostyngedig i Reoliadau Covid-19 
ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, ac: - 
- roedd Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi, ac roedd yr Agenda a’r adroddiadau ar  
  gael ar wefan yr Awdurdod. 
- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
- roedd y cyfarfod yn cael ei recordio a bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

 

2. Datgan Budd 
Cyhoeddodd yr Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd fuddiant personol a 
rhagfarnllyd yn eitem 6 (2) ar yr Agenda, o dan baragraff 10 (2) (a) (ix) (aa) a 12 (1) 
o'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau, ond fe wnaethant gymeryd rhan yn y cyfarfod, 
gan ddibynnu ar y goddefeb a roddwyd gan y Pwyllgor Safonau ar 16eg Hydref 
2020. 
 

3. Cofnodion 
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 3 
Mawrth 2021 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 

4. Paneli Ymweld 
Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn ceisio awdurdod 
i ailafael mewn gweithrediad arferol Paneli Ymweld yn dilyn cyfyngiadau Covid. 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r 
cefndir. 
 

PENDERFYNWYD   y dylai'r Paneli Ymweld ddychwelyd yn ôl i'w niferoedd gwreiddiol o 
hyd at 9 Aelod, ar yr amod bod: - 
i) mesurau diogelwch ychwanegol o bellhau cymdeithasol, masgiau wyneb a 

glanweithdra dwylo yn cael eu dilyn. 
ii) Dim ond lle mae'n ddiogel gwneud hynny y dylai'r aelodau fynd y tu allan i eiddo 

preifat (pan fo’r tirfeddiannwr yn caniatáu hyn), a pheidio â mynd i mewn i unrhyw 
adeiladau. 
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iii) nid oedd unrhyw rwymedigaeth ar Aelodau i fod yn bresennol os oeddent yn 
teimlo'n anniogel yn gwneud hynny ar sail iechyd a diogelwch. 

 

5. Diweddariad Polisi Cynllunio - Rhifyn Cymru'r Dyfodol a Pholisi Cynllunio  
Cymru 11 
Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Swyddog Polisi Cynllunio i hysbysu Aelodau am 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru'r Dyfodol a Pholisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11, 
y ddogfen polisi cynllunio cenedlaethol newydd. 
 

Adroddwyd  – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a 
chynghori bod Cymru'r Dyfodol bellach yn rhan o'r Cynllun Datblygu Statudol ochr yn 
ochr â'r Cynllun Datblygu Lleol. Cadarnhaodd fod swyddogion wedi asesu'r holl 
geisiadau sy'n cael eu cyflwyno heddiw yn erbyn y ddogfen hon.   
 

Yn codi ar hynny, cododd Aelod bryderon nad oedd Cymru'r Dyfodol  wedi cyfeirio at 
iaith a diwylliant Cymru ac na fyddai ardal twf rhanbarthol ar hyd coridor yr A55 yn 
cefnogi cymunedau gwledig. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod yr 
Awdurdod eisoes wedi cyflwyno ei ymateb i'r ddogfen ymgynghori a bod Cymru'r Dyfodol 
bellach wedi'i fabwysiadu a'i fod ar gael i'w lawr lwytho ar wefan Llywodraeth Cymru. 
Dywedodd fod Llywodraeth Cymru, ar ôl cyhoeddi Cymru'r Dyfodol, wedi achub ar y cyfle 
i ddiweddaru a diwygio Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 11. Cadarnhaodd y byddai 
Aelodau'r Awdurdod yn cael eu gwahodd i fynychu sesiwn hyfforddi ar y cyd ar y 
materion hyn, gyda Chyngor Gwynedd, unwaith y cwblheir y trefniadau. 
 

PENDERFYNWYD   nodi Cymru’r Dyfodol fel y fframwaith datblygu cenedlaethol newydd 
a Pholisi Cynllunio Rhifyn 11 fel polisi cynllunio cenedlaethol cyfredol Cymru. Mae 
Cymru'r Dyfodol yn rhan o'r cynllun datblygu fel y cyfeiriwyd ato gan 38 (6) o Ddeddf 
Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. Mae Polisi Cynllunio Rhifyn 11 Cymru yn ystyriaeth 
berthnasol wrth asesu ceisiadau cynllunio ac apeliadau. 
 

6.  Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd  – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 

  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 

7. Adroddiad Dirprwyedig ar ail-ymgynghoriad ar y Datganiad Technegol 
Rhanbarthol (DTRh) 
 Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Swyddog Mwynau a Gwastraff i'r Aelodau 
gymeradwyo'r argymhellion fel yr amlinellwyd. Gofynnwyd i'r aelodau nodi cywiriad yn yr 
adroddiad lle cyfeirrir at Bolisi Cynllunio Cymru 10 nawr ddylai fod yn PCC 11. 
 

Adroddwyd  – Cyflwynodd Mr. Dafydd Gareth o Gyngor Gwynedd yr adroddiad a'r 
cefndir. Dywedodd fod yr adolygiad o'r DTRh fel arfer yn gofyn am gymeradwyaeth gan 
bob un o Gynghorau priodol Rhanbarth Gogledd Cymru i ganiatáu ei gyhoeddi, ond yr 
achlysur hwn mae'r DTRh eisoes wedi derbyn cymeradwyaeth y Gweinidog oherwydd yr 
etholiadau sydd ar ddod. Cadarnhaodd na fyddai'r DTRh yn effeithio ar y Parciau 
Cenedlaethol a bod eu sefyllfa yn aros yr un fath. 
 

Yn codi ar hynny, ac mewn ymateb i gais gan Aelod, cytunodd y Swyddog Mwynau a 
Gwastraff i ddarganfod a oedd Grŵp Aelodau Datganiad Technegol Rhanbarthol 
Agregau yn dal i fodoli. 
 
 PENDERFYNWYD  derbyn yr argymhellion a nodir yn y DTRh mewn perthynas 
â'r darpariaethau strategol sy'n ofynnol ar gyfer cynllunio ar gyfer cyflenwi 
agregau adeiladu. 
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8. Adroddiadau Diweddaru 
Cyflwynwyd  – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 
 

 Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
9. Ffioedd Cyn Cyflwyno Cais 

Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i atgoffa 
Aelodau o'r weithdrefn gyfredol ac i ymestyn y cynllun taliadau am ymweliadau safle 
cyn ymgeisio i gynnwys Cyngor ar Adeiladau Rhestredig. 
 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad ac fe 
roddodd yr Aelodau'n ystyriaeth fanwl iddo. 
 
PENDERFYNWYD    
1. cymeradwyo codi tâl ffi o £100 gan gynnwys TAW ar gyfer unrhyw 

ymweliad safle sy'n ymwneud â chyngor ar Ganiatâd Adeiladau Rhestredig 
cyn-cyflwyno cais. 

2. yn y dyfodol, dirprwyo awdurdod ar gyfer gosod ffioedd am gyngor cyn-
cyflwyno cais i swyddogion.  

 
10. Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd  a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig. 
 
Yn codi yn sgil hynny,  
NP2/16/159C - Tŷ Mawr, Prenteg 
Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan Cyng Alwyn Gruffydd, byddai'r Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheolwr Tir yn cyfarwyddo'r swyddog achos i gysylltu â'r Aelod yn 
uniongyrchol i esbonio'r sefyllfa. 
 
PENDERFYNWYD   nodi’r adroddiad.  

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 13.00 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 14 Ebrill 2021 
Eitem Rhif.  
 
6.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1) NP5/50/147P – Adeiladu annedd Menter Wledig (ailgyflwyno), Gwersyll Nyth Robin, 

Panteidal, Aberdyfi. 
Adroddwyd  - Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir ac fe ystyriodd 
yr Aelodau hyn yn fanwl.   
Siarad Cyhoeddus  
Anerchodd Sadie Porter, yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd 
i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- diolchodd yr ymgeisydd i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod. 
- mae'r ymgeisydd a'i gŵr yn berchen ar ac yn rhedeg maes gwersylla Nyth Robin 

ger Aberdyfi a brynwyd ganddynt ychydig dros 4 blynedd yn ôl. Roedd yn safle 
carafanau wedi dirywio gyda digon o botensial a thrwy fuddsoddiadau a gwaith 
caled bellach fe'i adeiladwyd yn fusnes gwledig cynaliadwy gyda throsiant 
blynyddol o £72k. 

- Mae Nyth Robin bellach yn darparu cyflogaeth amser llawn i'r perchnogion, ac 
mae hefyd yn darparu digon o waith ar gyfer llafur tymhorol. 

- erbyn hyn mae angen bod ar y safle y rhan fwyaf o'r amser i gyflawni'r 
dyletswyddau o ddydd i ddydd ac i sicrhau diogelwch a lles y gwesteion. 

- roedd mater diogelwch y safle hefyd, ac mae'r ymgeiswyr yn byw mewn carafán ar 
y safle dros dro er mwyn sicrhau bod rhywun wrth law bob amser i osgoi 
gwaethygu unrhyw faterion a dyma'r rheswm pam fod y cais am annedd menter 
wledig. 

- er bod teledu cylch cyfyng yn helpu gyda diogelwch, nid oedd yn cymryd lle 
rhywun ar y safle. 

- ar ben hynny, roedd dyfodiad Covid y llynedd wedi ei gwneud yn hanfodol i rywun 
fod ar y safle y rhan fwyaf o'r amser gan fod angen glanhau cyfleusterau a rennir 
bellach ar ddechrau a diwedd pob diwrnod, ac roedd angen sicrhau pellter 
cymdeithasol ac y cedwir at weithdrefnau diogelwch bob amser. 

- roedd effaith amgylcheddol hefyd ar gyfer byw oddi ar y safle sy'n golygu y byddai 
teithio i ac o'r safle bob dydd yn cyfateb i oddeutu 10,000 milltir mewn blwyddyn a 
bron i 3 tunnell o allyriadau CO 2 sy'n groes i greu cymdeithas carbon isel fel yr 
amlinellir yn Neddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. 

- ers symud i'r ardal, mae'r ymgeiswyr wedi bod yn awyddus i fod yn rhan o'r 
gymuned leol. Ar hyn o bryd roedd yr ymgeisydd yn swyddog aelodaeth ar gyfer 
Cymdeithas Twristiaeth Biosffer Dyfi ac yn aelod o Bwyllgor Hysbysebu a 
Gwelliannau Aberdyfi. Roedd yr ymgeisydd hefyd wedi dechrau ar Gynllun 
Llysgennad Eryri. 

- mae gan y cais gefnogaeth lawn Cyngor Cymuned Aberdyfi, cymdogion lleol, a 
gwesteion. 
 

Anerchodd Dewi Owen, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofyn i'r Aelodau ystyried 
y canlynol:- 
- Diolchodd Mr. Owen i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod. 
- fel Cynghorydd Lleol yn Aberdyfi, roedd yn cefnogi'r cais, fel y mae Cyngor 

Cymuned Aberdyfi. 
- hwn oedd yr unig gyfleuster yn Aberdyfi sy'n derbyn carafanau teithiol a chartrefi 

modur ac roedd yn bwysig i atal gwersylla dros nos mewn cilfannau a meysydd 
parcio ac ati. 

- mae'n rhaid i'r ymgeiswyr fyw mewn carafán ar y safle, ac nid yw hyn yn ddelfrydol 
ym mhob tywydd. 
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- roedd angen monitro'r defnydd o gawodydd a thoiledau ac yn ei gwneud yn 
anymarferol iddynt fyw oddi ar y safle gan fod y pentref agosaf tua 6 milltir i ffwrdd. 

- mae'r ymgeiswyr wedi gwella'r busnes dros y blynyddoedd a gofynnodd Mr. Owen 
i'r Aelodau gefnogi'r cais. 
 

Yn codi ar hynny, cytunodd yr Aelodau y dylid caniatau i unigolion sy'n gofyn am 
annerch y pwyllgor i mewn i'r cyfarfod yn y dyfodol i siarad ar yr eitem benodol a 
chaniatáu iddynt aros yn y cyfarfod tan ddiwedd yr eitem honno yn unig.  
 
PENDERFYNWYD  gwrthod caniatâd yn unol â’r argymhelliad. 

 
(2) NP5/57/867A – Dymchwel hen adeilad ysgol, codi pum uned byw â chymorth, un 

uned gymorth / swyddfa a gwaith cysylltiedig, Hen Ysgol Glanwnion, Pont yr Aran, 
Dolgellau. 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Gofynnwyd i'r 
aelodau nodi nad oedd angen caniatâd cynllunio ar gyfer dymchwel yr adeilad 
presennol ac nad oedd ond angen cytuno ar y dull dymchwel. Cynghorodd y 
Swyddog Achos hefyd ar nifer o wrthwynebiadau a dderbyniwyd ar sail Polisi 
Datblygu 7, sy'n cyfeirio at adeiladau traddodiadol, ond a oedd yn bennaf ar gyfer 
addasiadau, estyniadau neu newid defnydd adeiladau traddodiadol. 
Siarad Cyhoeddus  
Anerchodd Mr Peter Ogden, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau 
ystyried y gwrthwynebiadau a ganlyn:- 
- mae'r cais o'ch blaen yn ddiffygiol. Roedd gwrthwynebiadau gan gymdogion yn 

sylweddol ac yn unfrydol. Roedd y cyfiawnhad dros ei wrthod yn ddiymwad. Nid 
oes unrhyw gynrychiolaeth yn ei gefnogi. 

- roedd y cynnig wedi'i lunio'n wael, wedi'i ymchwilio'n wael, wedi'i leoli'n amhriodol 
ac yn groes i bolisi. 

- os caiff ei gymeradwyo, bydd ysgol Fictoraidd bwrpasol, yr unig un o'i bath, wedi'i 
gwreiddio yn hanes cymdeithasol Dolgellau, a restrir ar Gofrestr Adeiladau 
Traddodiadol y Parc am ei gwerth pensaernïol; yn weithred o fandaliaeth 
treftadaeth. 

- beth fyddai'n ei ddisodli? Nid tai fforddiadwy i bobl leol ond "hostel" tymor byr ar 
gyfer unigolion dros dro o unrhyw le ym Meirionnydd neu hyd yn oed y tu hwnt. 

- roedd y datblygiad yn anghymharus â'r safle, cymeriad ac amwynder yr ardal 
breswyl hon, ni fyddai o fudd i gydlyniant cymunedol ac yn annhebygol o wella 
statws y Gymraeg yn Nolgellau fel yr honnwyd. 

- ni roddwyd esboniad pam na ellid lleoli'r cynllun hwn mewn unrhyw dref arall ym 
Meirionnydd. Nid oedd perchnogaeth Cyngor Gwynedd ar y safle hwn yn 
ystyriaeth gynllunio berthnasol nac yn gyfiawnhad gor-redol dros y cynnig hwn. 

- nododd adroddiad y Pwyllgor y byddai'r cynnig "yn groes i Bolisi Strategol A a Ff" 
ond "na fyddai'n gwrthdaro ag unrhyw un o'r polisïau eraill a nodwyd". Nid oedd 
hyn yn wir. Rhaid profi newidiadau i Adeiladau Traddodiadol yn erbyn Polisi DP7 a 
dylid eu cefnogi dim ond os nad oedd unrhyw niwed sylweddol i'w cymeriad a'u 
lleoliad hanesyddol neu bensaernïol. Dywed ei destun ategol “ni chaniateir unrhyw 
gynnig ar raddfa, dyluniad, neu'n dibynnu ar ddeunyddiau a ystyrir yn amhriodol" 

- mae adroddiad Swyddog Amgylchedd Adeiledig yr Awdurdod, yn pwysleisio'r 
hepgoriad polisi amlwg hwn, yn condemnio colli Ysgol Babanod yn groes i Bolisi 
CDLl, NCT 24 ac "Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer Rheoli Cynaliadwy 
Amgylchedd Hanesyddol Cymru" CADW. 
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- nid yw dymchwel Ysgol Babanod yn cydymffurfio â'r gofynion hyn. Nid oedd 

Cynllunio Cadnant nac adroddiad y Swyddog Achos wedi ystyried y diffyg polisi 
sylfaenol hwn ac o ganlyniad nid yw crynodeb y pwyllgor yn adlewyrchu'r cyngor 
proffesiynol hwn 

- ar ôl gwrthod y cynllun fel tai fforddiadwy, yna byddai'n cael ei gyfiawnhau ar gam 
fel cartref gofal, gan gydymffurfio â Pholisi PD11, y mae ei destun ategol yn nodi 
“rhaid i'r Awdurdod fod yn fodlon y gellir trosi'r adeilad sydd i'w ddefnyddio heb 
niweidio'r cymeriad presennol neu yn y modd sy'n debygol o niweidio amwynder yr 
eiddo cyfagos.” Mae'r cynnig hefyd yn amlwg yn methu'r prawf hwn. 

 
Anerchodd Dafydd Gibbard, Pennaeth Tai ac Eiddo, Cyngor Gwynedd, y Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad a gofyn i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Diolchwyd i'r aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod i gefnogi cais Cyngor 

Gwynedd i ail ddatblygu safle Hen Ysgol Glanwnion yn Nolgellau. 
- yn dilyn trafodaethau adeiladol, mae gan y cais gynllun a dyluniad gwell i'r cynnig 

gwreiddiol a bydd yn ail ddefnyddio'r garreg leol sydd eisoes ar y safle ac er na 
allai ddefnyddio'r adeilad presennol, roedd y datblygiad bellach yn fwy cydnaws â 
pholisïau'r Parc Cenedlaethol. 

- roedd angen y cyfleuster hwn yn Nolgellau. Mae Cyngor Gwynedd yn delio â bron 
i 1000 o geisiadau digartrefedd yn flynyddol, sydd wedi cynyddu oherwydd 
pandemig Covid gyda thua 150-175 o geisiadau gan unigolion digartref ym 
Meirionnydd, sydd yn ardal y Parc Cenedlaethol. 

- heno, roedd 27 o unigolion, cyplau a theuluoedd wedi'u cartrefu mewn llety brys 
ym Meirionnydd, llawer ohonynt wedi'u cartrefu mewn llety gwely a brecwast, sy’n 
ffordd aneffeithiol i fynd i'r afael ag anghenion yr unigolion hyn. 

- byddai'r datblygiad hwn o 5 uned yn rhoi cyfle i gartrefu pobl digartref Dolgellau a 
Meirionnydd. Roedd yn un o gyfres o gynlluniau ledled y sir i ddatblygu llety â 
chymorth hunangynhwysol addas i ddelio â cheisiadau digartrefedd. 

- byddai'r cynnig hwn yn mynd i'r afael ag anghenion pobl Dolgellau a Meirionnydd 
yn unig.  
 

PENDERFYNWYD  yn groes i argymhelliad swyddog, gwrthod caniatâd ar y sail: -  
 
1) y byddai'r datblygiad yn arwain at golli adeilad traddodiadol ac yn cael effaith 

negyddol ar amgylchedd hanesyddol ehangach Dolgellau; fel y cyfryw, byddai'r 
cynnig yn groes i Bolisïau Strategol A a Ff Cynllun Datblygu Lleol Eryri a 
fabwysiadwyd sy'n ceisio amddiffyn y dreftadaeth adeiledig yn y Parc 
Cenedlaethol yn ogystal â Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd 
Hanesyddol sy'n ceisio sicrhau bod datblygiadau arfaethedig yn gwneud peidio â 
niweidio gosodiad asedau hanesyddol. 

2) na chafwyd digon o wybodaeth mewn perthynas â'r angen am y cynnig er mwyn i'r 
awdurdod cynllunio lleol wneud penderfyniad hyddysg ar effaith y datblygiad. 

 
(3) NP5/58/199S – Ildio 16 o leiniau gwersylla a lleoli 9 llain carafán deithiol ychwanegol, 

ynghyd â thirlunio mewnol (cynnig diwygiedig), Murmur–yr-Afon, Dyffryn Ardudwy. 
 Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r ystyriaethau cynllunio. 

Siarad Cyhoeddus  
Anerchodd Richard John, yr Asiant, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd i'r 
Aelodau ystyried y canlynol:- 
- roedd yr asiant yn annerch y cyfarfod ar ran yr ymgeisydd. 
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- roedd hwn yn gais i ildio 16 o leiniau gwersylla a lleoli 9 llain ar gyfer carafanau 
teithiol ychwanegol ynghyd â thirlunio mewnol. 

- roedd y safle wedi'i leoli o fewn ffin Dyffryn Ardudwy, mae ganddo fynedfa glir ac 
eang i'r briffordd ac mae wedi'i gysgodi gan goed a gwrychoedd. 

- ar hyn o bryd mae gan y safle gymysgedd o 40 o garafanau teithiol a 38 o gaeau 
gwersylla a dros y 3 blynedd diwethaf mae'r galw am leiniau gwersylla wedi lleihau 
gyda galw cynyddol am leiniau carafanau teithiol, yn enwedig ers y pandemig, lle 
gall gwesteion gadw at eu hunedau eu hunain. 

- pe bai'r cais yn cael ei gymeradwyo, byddai'n darparu 22 o leiniau gwersylla ar y 
safle a 49 o leiniau carafanau teithiol. Byddai'r newid hwn o fudd i'r economi yn 
ogystal â chreu 2 swydd newydd ar y safle a byddai'n defnyddio adnoddau lleol i 
gyflawni'r gwaith hwn. 

- ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau gan gymdogion ac mae Cynghorau Cymuned 
Dyffryn a Thalybont yn cefnogi'r cais gan eu bod yn teimlo y byddai o fudd i'r 
gymuned leol, gan eu bod yn llai niweidiol i'r tir ar yr un pryd. 

- ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod 
Priffyrdd Cyngor Gwynedd, Adran Drwyddedu Cyngor Gwynedd, SUDS nac 
Ecolegydd yr Awdurdod. 

- roedd yr asiant yn teimlo nad oedd y cais yn gwbl groes i bolisi 23 gan fod yr 
ymgeisydd yn cadw rhan o'r safle ar gyfer gwersylla yn unig ac yn gwneud y 
safle'n fwy hyfyw fel busnes. 

- roedd yr ymgeisydd yn ceisio gwella safon y datblygiad ym mhob ffordd a 
rhagwelwyd y byddai'r newid o fudd i'r ardal leol. 
 

PENDERFYNWYD  gwrthod caniatâd yn unol â’r argymhelliad. 
 
(4) Prosiect Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid, Bala (NP5/53/580) 

Cyflwynwyd  – Adroddiad rhagarweiniol gan y Swyddog Cynllunio ar Brosiect 
Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid.   
 
PENDERFYNWYD  oherwydd graddfa ac effaith y cynnig, i drefnu archwiliad safle 
cyn ystyried cyflwyno adroddiad swyddog mwy cynhwysfawr ac argymhelliad i 
gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ym mis Mai 2021. Holl aelodau'r 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad i gael gwahoddiad i fynychu. 
 

8. Adroddiadau Diweddaru 
(1) Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynir o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth 
 
 Yn codi ar hynny, rhoddwyd manylion pellach i'r Aelodau am y materion a ganlyn:- 

(i) NP4/16/ENF405 – Dympio Deunydd Adeiladu a Gwastraff, tir gyferbyn Tan y 
Castell, Dolwyddelan 
Mae'r gwaith i gydymffurfio wedi dechrau ond heb ei gwblhau. Byddai 
swyddogion yn sicrhau cydymffurfiad llawn. 

(ii) NP5/58/ENF144K – Lleoli Carafán Statig a ddefnyddir at Ddibenion Preswyl, 
Tir yn ‘Tan y Coed,’ Talybont. 
Ar hyn o bryd yn aros am Dystysgrif Defnydd Cyfreithlon. 

(iii) NP5/58/ENF616 – Lleoli Carafán Statig a ddefnyddir at Ddibenion Preswyl, Tir 
gerllaw Coed y Bachau, Dyffryn Ardudwy. 
Cadarnhaodd y swyddog y byddai'r mater yn cael ei symud ymlaen cyn gynted 
â phosibl. 
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(iv) NP5/65/ENF115A – Dympio / Storio Matresi a Charpedi, Tir yn Hengwrt, 
Llanelltyd. 

 Cytunodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i drosglwyddo pryderon llygredd i  
 Cyfoeth Naturiol Cymru a chytunwyd hefyd i symud y mater ymlaen ar ran yr  
 Awdurdod.  
(v) NP5/54/ENFLB33M – Cyflwr gwael yr adeilad, Neuadd Nannau, Llanfachreth. 

Rhoddodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro ddiweddariad i'r Aelodau a dywedodd 
fod yr arolwg drôn allanol wedi'i gynnal a bydd y ffilm yn cael ei hasesu a'i 
gyflwyno i'r Aelodau gobeithio yn y cyfarfod nesaf. Bydd yr arolygiad mewnol 
yn cael ei gynnal ddiwedd mis Ebrill, dechrau mis Mai, ond os na fydd hyn yn 
digwydd, bydd yr Awdurdod yn gwneud cais am warant i gael mynediad.    
 

 PENDERFYNWYD  nodi'r adroddiadau. 
 
(2) Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD  - nodi'r adroddiad. 
 
(3) Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er 

gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD - nodi'r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 2021 
DYDD MERCHER 19 MAI 2021 

 

Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
PRESENNOL: 

 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Aled Lloyd, Mr. Richard Thomas, 
Mrs. Sara Thomas, Ms. Alys Tatum, Mr. Rhydian Roberts, Mrs. Anwen Gaffey.  
 

Ymddiheuriadau  
Cyng Freya Bentham, Gethin Glyn Williams; Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones. 
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

Dywedodd y Cadeirydd, fod cyfarfod heddiw yn ddarostyngedig i Reoliadau Covid-19 
ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a bod: - 
-   Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi, ac roedd yr Agenda a’r adroddiadau ar gael 

ar wefan yr Awdurdod. 
-   nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-   roedd y cyfarfod yn cael ei recordio a bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

 
2. Datgan Budd 

 Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw    
  eitem. 

 
3. Cofnodion 

Gofynnodd Aelod i'r materion canlynol gael eu cynnwys i sicrhau cyflawnrwydd y 
cofnodion:- 
6 (1)  NP5/50/147P - Adeiladu annedd Menter Wledig (ailgyflwyno), Gwersylla Nyth 
Robin, Panteidal, Aberdyfi. 
- nid oedd yn glir yn y cofnodion a oedd unigolyn preifat wedi annerch y Pwyllgor 

Cynllunio a Mynediad, a 
- ni chofnodwyd bod y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol wedi cytuno i 

gyflwyno adroddiad ar opsiynau yn y dyfodol ar gyfer darlledu cyfarfodydd yn fyw. 
 

Mewn ymateb,  
- dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bu disgwyl i'r unigolyn annerch y 

cyfarfod ar ran y Cyngor Cymuned. Os nad oedd hyn yn wir, ni ddylai fod wedi cael 
caniatâd i annerch y cyfarfod fel unigolyn preifat gan fod yr ymgeisydd eisoes wedi 
siarad o blaid y cais. Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i gyflwyno'r 
protocol cyfredol ar gyfer ei adolygu i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn y 
dyfodol. 
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- dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol nad oedd trafodaethau ar 
ddarlledu cyfarfodydd yn fyw wedi bod yn rhan o benderfyniad cais ar Gwersyllfa 
Nyth Robin. Rhoddodd grynodeb byr i'r Aelod ar y cynnydd hyd yma.    
 

Materion yn codi o'r cofnodion:- 
6 (1)  NP5/50/147P - Adeiladu annedd Menter Wledig (ailgyflwyno), Gwersyllfa Nyth 
Robin, Panteidal, Aberdyfi. 
- Ni ddylid cyfeirio at aelodau a benodwyd ar yr Awdurdod gan Gyngor Gwynedd na 

Chyngor Bwrdeistref Conwy fel aelodau lleol yng nghyd-destun y pwyllgor cynllunio. 
- dylai fod gan bob Aelod feddwl agored wrth ystyried ceisiadau cynllunio, er bod  

rhag-feddylfryd yn dderbyniol, nid yw rhag-benderfynu. 
 

PENDERFYNWYD  
1. yn amodol ar nodi'r uchod, derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a 

Mynediad a gynhaliwyd ar 14 Ebrill 2021 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod 
cywir. 

2. bod y Protocol Siarad Cyhoeddus yn cael ei gyflwyno i'w adolygu i gyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

3. nodi y byddai'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn cyflwyno adroddiad ar 
opsiynau yn y dyfodol ar gyfer darlledu cyfarfodydd yn fyw i gyfarfod o'r Awdurdod yn 
y dyfodol. 

 
4. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 

Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfio. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
5. Adroddiadau Diweddaru  

Cyflwynwyd – Adroddiadau Diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfio. 
 

  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
6. Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynir yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig.   
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.  
 

7. Apêl Cynllunio 
 Cyflwynwyd a Derbyniwyd - copi o'r penderfyniad apêl a ganlyn: - 

 Apêl gan Mr. Les Stephan yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod caniatâd 
cynllunio amlinellol i godi dwy osod gwyliau gyda mynediad cysylltiedig i gerddwyr, yn 

 Craig-y-Lanch, Aberdyfi. LL35 0HW (Gwrthodwyd yr apêl) 
 
 
 

The meeting ended at 11.50 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 19eg MAI 2021 
Eitem Rhif.  
 

4.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1) NP5/53/580 – Prosiect Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid, sy'n cynnwys: atgyfnerthu 

wynebau cefn argloddiau cronfa ddŵr gogleddol ac afon Dyfrdwy; uwchraddio 
amddiffyniad arfwisg y graig i wyneb blaen arglawdd y llyn; adlinio arglawdd y llyn yn 
ardal y ‘bandstand’; ad-drefnu a thirlunio maes parcio gorlif blaendraeth y llyn a 
chanolfan hamdden Penllyn y tu allan i'r ardal eistedd; a chynyddu hygyrchedd 
llwybrau troed cysylltiedig ar hyd arglawdd y llyn gogleddol, glan chwith afon Dyfrdwy 
a glan dde'r Afon Tryweryn, Llyn Tegid, Y Bala. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir a dywedodd 
fod 5 sylw unigol, nid 3, fel y nodwyd yn yr adroddiad. Cynigiodd y Swyddog Achos 
argymhelliad diwygiedig a fyddai’n hepgor yr angen am gytundeb cyfreithiol mewn 
perthynas â’r cynllun lliniaru arfaethedig. Roedd hyn oherwydd bod y rhan fwyaf o'r 
cynllun lliniaru o fewn ffin llinell goch y cais, ac ar ôl cymryd cyngor cyfreithiol, 
bodlonwyd y gellid cyflawni hyn trwy amod cynllunio. I'r perwyl hwn, cynigiwyd newid 
amod Rhif 10 i'w gwneud yn ofynnol i gyflwyno copïau o gytundebau wedi'u cwblhau 
gyda pherchnogion tir perthnasol a chynllun rheoli tymor hir ar gyfer y cynllun lliniaru 
cyn dechrau'r datblygiad. 
 
Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Andrew Basford, ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, y Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Andrew Basford oedd Rheolwr Prosiect, Prosiect Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn 

Tegid. 
- byddai'r cynllun yn sicrhau y gallai Llyn Tegid wrthsefyll tywydd eithafol ar gyfer y 

dyfodol ac roedd digwyddiadau storm diweddar wedi dangos bod argloddiau'r llyn 
yn rhoi amddiffyniad hanfodol rhag llifogydd ar gyfer y dref gyfan. 

- Roedd yn ofynnol i CNC weithredu nawr fel rhan o'i ddyletswydd gyfreithiol o dan y 
Ddeddf Cronfeydd Dŵr a thrwy beidio â chyflawni'r gwaith, byddai CNC yn destun 
gorfodaeth yn peryglu dirwyon posibl a chamau llys troseddol. 

- bydd argloddiau'r cronfeydd dŵr yn cael eu cryfhau trwy ailosod yr amddiffynfa 
gerrig ar hyd blaendraeth y llyn a thrwy atgyfnerthu ochr sych yr argloddiau. 
Roedd hyn er mwyn sicrhau eu bod yn gallu gwrthsefyll tonnau ac wedi gwella 
sefydlogrwydd yn ystod digwyddiadau tywydd eithafol. 

- bydd y gwaith amnewid cerrig yn cynnwys tynnu coed hunan-hadu - yn bennaf 
Coed ynn - a oedd yn tyfu i mewn ac yn gwanhau argloddiau'r llyn. Byddai'r 
cynllun yn lliniaru colli coed trwy blannu oddeutu 2.8 coeden ar gyfer pob coeden 
a gollir. 

- Bydd CNC yn llunio cytundeb rheoli ar gyfer sefydlu coridor o goed a gaiff eu 
plannu y tu ôl i'r arglawdd rhwng Canolfan Hamdden Penllyn a Chlwb Rygbi'r 
Bala. 

- Mae CNC wedi ymgynghori â phobl leol ac wedi ystyried sylwadau. Bydd CNC yn 
gwella llwybrau troed ar gyfer pob gallu, yn creu ardaloedd eistedd newydd, yn 
gwella'r maes parcio ar lan y llyn a chreu gwrychoedd a dolydd blodau gwyllt 
newydd. Bydd CNC hefyd yn ymgorffori gwaith galluogi fel rhan o'r cynllun i 
hwyluso'r posibilrwydd o ehangu'r rheilffordd yn y dyfodol. 

- yn amodol ar sicrhau cymeradwyaeth cynllunio a phenodi contractwr, roedd 
disgwyl i'r gwaith ddechrau yn yr Hydref a pharhau am hyd at ddwy flynedd. Bydd 
CNC yn gweithio'n agos gyda'r gymuned i geisio dod o hyd i ffyrdd o sicrhau cyn 
lleied o aflonyddwch â phosib. Byddai ardaloedd gwaith yn cael eu ffensio, bydd 
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angen dargyfeirio llwybrau troed a'r gweithgaredd cyntaf fyddai tynnu'r coed ar 
arglawdd glan y llyn. 

- Mae CNC yn cydnabod gwerth amgylcheddol yr ardal a'i phwysigrwydd i'r 
gymuned leol ar gyfer hamdden ac ar gyfer twristiaeth. Bydd cynllun diogelwch 
Cronfa Ddŵr Llyn Tegid yn cynnal y gwerth hwn ac yn amddiffyn tref y Bala ar 
gyfer ei chenedlaethau presennol a chenedlaethau'r dyfodol. 

- Diolchodd Andrew Basford i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod. 
 
Ystyriodd yr aelodau y cais a thrafod y canlynol yn fanwl:- 
- mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd cynrychiolydd yr ymgeiswyr na fyddai 

lefel yr arglawdd yn cael ei godi. 
- gofynnodd Aelod am amod ychwanegol i sicrhau bod defnydd planhigion brodorol 

o darddiad lleol yn cael ei gynnwys yn y cynllun plannu. 
- ynglŷn â’r mathau o feinciau sy’n cael eu gosod o amgylch y llyn, cadarnhaodd 

cynrychiolydd yr ymgeiswyr y byddai CNC bob amser yn gweithio’n agos gyda’r 
Awdurdod Cynllunio Lleol a’r gymuned leol. 

- gofynnodd Aelod am integreiddio SuDS (Cynllun Draenio Cynaliadwy) i'r cynllun 
tirlunio. 

- Sicrhawyd yr aelodau y byddai'r garreg sy'n cael ei defnyddio ar yr arglawdd yn 
garreg galed o ffynhonnell leol addas. 

- Gofynnodd yr aelodau am sicrwydd CNC y byddai eu polisi caffael yn sicrhau'r 
budd economaidd lleol i fusnesau ac yn cyflogi gweithlu lleol. 

- mewn ymateb i gwestiwn yn ymwneud â gwaith cynnal a chadw tymor hir a 
chytundebau â thirfeddianwyr eraill, dywedwyd wrth yr Aelodau fod gan CNC 
ddyletswydd gyfreithiol i archwilio a chynnal y prosiect a rhoddodd Andrew 
Basford sicrwydd i'r pwyllgor ei bod er budd CNC i wneud hyn yn y tymor hir. 

- Dywedwyd wrth yr aelodau bod telerau'n dal i gael eu trafod gyda 3ydd partïon. 
  

PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig bod Amod 10 yn cael ei adolygu ac y 
cynhwysir amod ychwanegol mewn perthynas â tharddiad y planhigion, i roi caniatâd 
yn unol â'r argymhelliad. 

 
(2) NP5/77/265B – Newid defnydd rhan o adeilad amaethyddol i ail-leoli busnes gwerthu 

gynnau a bwledi a roddwyd o dan gyfeirnod NP5 / 77 / 265A, Bryn Derw, Cilfor, 
Talsarnau. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r ystyriaethau cynllunio. 
Adroddwyd am ddau lythyr gwrthwynebu ychwanegol.  
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

 
(3) Newid defnydd adeiladau allanol i annedd sengl sydd o fewn cwrtil Adeilad 

Rhestredig i gynnwys 2 ystafell wely, cegin / lolfa a'r holl waith cysylltiedig, Plas 
Cywair, Llangywer. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad diweddaru a'r cefndir. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad gyda Chytundeb Adran 106 
i sicrhau fforddiadwyedd yr annedd a chyfyngu deiliadaeth i berson sy'n bodloni'r 
meini prawf person lleol sydd angen tai fforddiadwy. 
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5. Adroddiadau Diweddaru 
(1) Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynir o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth 
 
 Yn codi ar hynny, rhoddwyd manylion pellach i'r Aelodau am y canlynol:- 

(i) Trafododd yr aelodau'r cynnydd mewn thor-rheolaeth mewn perthynas â 
phodiau a champyrfaniau. Cyfeiriodd Aelod at wefan, yr oedd swyddogion yn 
ymwybodol ohoni, sy'n rhestru amrywiol wefannau y gall y cyhoedd eu  
defnyddio ar gyfer parcio dros nos. Cytunodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i 
ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yr Awdurdod i roi'r cyngor cywir 
i'r cyhoedd. 

(ii) mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fod 
swyddogion yn dilyn proses cyn penderfynu nad oedd yn hwylus bwrw ymlaen. 

(iii) NP2 / 14 / 18D - Nant Cwmbrân Isaf, Nasareth, Caernarfon. 
Bydd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn cyflwyno penderfyniad apêl yr 
Arolygydd Cynllunio i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiadau. 
 
(2) Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
(3) Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er 

gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 30ain MEHEFIN 2021 

 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, 
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Aled Lloyd, Mr. Sion Roberts,  
Mrs. Anwen Gaffey.  
 
Gan fod y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol:- 

- bod y cyfarfod yn ddarostyngedig i Reoliadau Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn 
cynnal ei fusnes, a  
o bod Rhybudd o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi a bod yr Agenda a'r adroddiadau ar gael ar 
wefan yr Awdurdod. 
o nid yw’r cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
o y cyfarfod yn cael ei recordio a bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
o fe amlinellwyd y weithdrefn ar gyfer ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd ar gyfer y 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

 
1. Cadeirydd 
 Etholwyd y Cyng Elwyn Edwards yn Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.   

Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 
 
2. Is-gadeirydd 
 Etholwyd y Cyng Ifor Glyn Lloyd yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor Cynllunio a 

Mynediad.  
Diolchodd yr Is-gadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 

 
3. Ymddiheuriadau  

Cyng Gethin Glyn Williams; Mr. Tim Jones. 
 

4. Datgan Budd  
 Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw   
  eitem. 

 
5. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 19 Mai 
2021 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 

6. Penodi Aelodau i wasanaethu ar Baneli Ymweld y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i benodi Aelodau ar 

Baneli Ymweld yr Awdurdod. 
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 PENDERFYNWYD penodi’r Aelodau fel a ganlyn: - 
 

Panel Ymweld y Gogledd 
(9 Aelod) 
 

Panel Ymweld Ardal y De  
(9 Aelod) 

1) Cyng. Philip Capper 
2) Cyng. Alwyn Gruffydd 
3) Cyng. Wyn Ellis Jones 
4) Cyng. Ifor Glyn Lloyd 
5) Cyng. Edgar Wyn Owen 
6) Cyng. Judith Humphreys 
7) Mr. Owain Wyn  
8) Ms. Tracey Evans  
9) Gwag 

1)  Cyng. Elwyn Edwards 
2)  Cyng. Annwen Hughes 
3)  Cyng. Elfed Powell Roberts 
4)  Cyng. John Pughe Roberts 
5)  Cyng. Gethin Glyn Williams 
6)  Mr. Brian Angell 
7)  Mrs. Sarah Hattle 
8)  Mr. Tim Jones 
9)  Gwag 
 

7. Protocol – Siarad Cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i ddiweddaru'r 
Protocol Siarad Cyhoeddus. 
  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r cefndir. 
 
Ystyriodd yr aelodau'r protocol yn fanwl a gwneud yr arsylwadau canlynol:- 
- cynnwys esboniad pam fod yr Awdurdod yn caniatáu siarad cyhoeddus ar ffurf 3 

amcan - tegwch, tryloywder a chysondeb. 
- ystyried cynnwys "siart llif" (o fewn y daflen o bosibl) i ddangos pryd y gofynnir i'r 

siaradwr annerch y cyfarfod (fel yr amlinellir yn Adran 10); 
- er bod rhagdybiaeth y byddai pwyllgor yn cyfarfod ar ddydd Mercher - efallai y 

byddai'n well diwygio hyn i dri diwrnod gwaith cyn cyfarfod? 
- dylai'r protocol fod yn hyblyg i ganiatáu i siaradwyr wneud cyflwyniad fideo. 
- y taflenni y cyfeirir atynt ym mhara. Dylid ail-ddosbarthu 2.3 yn rheolaidd. 
- Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bydd y taflenni yn y dyfodol 
- yn cael ei gylchredeg yn y cyfarfodydd blynyddol gyda Chynghorau Tref a 

Chymuned. 
- dylid dirprwyo'r awdurdod hwnnw i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, mewn 

ymgynghoriad â'r Cadeirydd, i wneud newidiadau i'r canllawiau. 
 

PENDERFYNWYD 
1. dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, mewn 

ymgynghoriad â'r Cadeirydd, i wneud y diwygiadau angenrheidiol i'r 
canllawiau. 

2. yn ddarostyngedig y cynhwysir y diwygiadau fel yr amlinellwyd, i 
gymeradwyo'r Protocol Siarad Cyhoeddus. 

 
8. Adroddiadau Diweddaru 

Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfio. 
 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
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9. Canllawiau Cynllunio Atodol (3): Cynllunio a'r Gymraeg 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Swyddog Cynllunio (Polisi) i fabwysiadu'r 
Canllawiau Cynllunio Atodol (3) wedi'u diweddaru: Cynllunio a'r Gymraeg. 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio yr adroddiad a'r cefndir 
a dywedodd fod y Canllawiau Cynllunio Atodol bellach wedi'u diweddaru i 
adlewyrchu'r diwygiadau yn dilyn ymgynghoriad. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio nad oedd 
yn bosibl diwygio'r CCA ar hyn o bryd ac y gellir gwneud diwygiadau pan fyddai'r 
Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei adolygu nesaf. Rhagwelodd y Prif Swyddog 
Cynllunio na fydd gwybodaeth y cyfrifiad, sy'n benodol i'r Parciau Cenedlaethol, 
ar gael am o leiaf 18 mis. 
 
Gofynnodd Aelod i swyddogion ystyried gwelliant gramadegol i Atodiad B yn yr 
adroddiad Cymraeg. 
 
PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig i nodi'r diwygiad uchod, cymeradwyo'r 
newidiadau a gynigir a mabwysiadu'r Canllawiau Cynllunio Atodol (3): 
Cynllunio a'r Iaith Gymraeg i'w defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau 
cynllunio yn y dyfodol. 
 

10. Penderfyniadau Dirprwyedig 
Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynir yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig.   
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.  
 

11. Apeliadau Cynllunio 
 Cyflwynwyd a Derbyniwyd – copïau o'r penderfyniadau apelio canlynol: - 
 (1) Apêl gan Mr Alun Lewis yn erbyn hysbysiad gorfodi a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod  

“heb ganiatâd cynllunio, datblygiad gweithredol i adeiladu estyniad deulawr ar dalcen 
dwyreiniol yr annedd”, Nant Cwmbran Isaf, Nasareth, Caernarfon. LL54 6DS 
(Caniatawyd yr apêl) 

 
 Trafododd yr aelodau benderfyniad yr apêl yn fanwl gan nodi'r risg i Barc Cenedlaethol 

Eryri o gael Gwasanaeth Cydymffurfiaeth heb ddigon o adnoddau.  
 

  PENDERFYNWYD gofyn i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, mewn ymgynghoriad  
  â'r Cadeirydd, ysgrifennu at yr Arolygydd i ofyn am eglurhad pellach ynghylch ei      

benderfyniad. 
 

 (1)  Apêl gan Mr. D. Evans a Miss E. Williams yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i 
wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladu annedd ar dir ger y Fynwent, Dinas 
Mawddwy. SY20 9LL (Gwrthodwyd yr apêl) 

 
 (3a)   Apêl gan Mr. R. Evans o Harlech Estates (Commercial) Ltd., yn erbyn  

penderfyniad yr awdurdod i wrthod tystysgrif defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon 
(LDC) tir i'r Gogledd o Tŷ Canol, Harlech. (Gwrthodwyd yr apêl) 

 
 (3b)   Apêl gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am ddyfarniad llawn o gostau yn erbyn 

Mr. R. Evans o Harlech Estates (Commercial) Ltd. (Gwrthodwyd yr apêl). 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.05 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 30 Mehefin, 2021 
 

Eitem Rhif.  
 

8.  Adroddiadau Diweddaru 
(1) Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynir o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth 
 
 Yn codi ar hynny, rhoddwyd manylion pellach i'r Aelodau am y canlynol:- 
 NP4/11/ENF397- Tir i'r gorllewin o gyffordd yr A470 (T) gyda'r A5 ger Bwthyn 

Waterloo, Betws y Coed 
 Cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio Gweithredol fod cyswllt bellach wedi'i wneud a bod 

trafodaethau ar y gweill. 
 NP5/54/ENFLB33M – Neuadd Nannau, Llanfachreth 

Rhoddodd y Rheolwr Cynllunio Gweithredol ragor o wybodaeth am gynnydd a 
chytunodd i gyflwyno adroddiad a fideo o'r lluniau drôn i gyfarfod nesaf y Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad. 

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
(2) Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 

NP5/69/90C – 5 Ffordd y Felin, Llwyngwril 
Trafododd yr aelodau'r duedd ar gyfer dileu Cytundebau Adran 52 sy'n gysylltiedig â 
chaniatâd cynllunio. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, er bod yr 
Awdurdod wedi amddiffyn ceisiadau tebyg yn y gorffennol, a'i fod wedi bod yn 
llwyddiannus ar 7 achlysur, roedd swyddogion yn teimlo mai dileu'r cytundeb Adran 
52 o blaid swm cymudo oedd yr opsiwn gorau yn yr achos hwn. 
 
Teimlai'r aelodau fod momentwm ar hyn o bryd i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r 
argyfwng tai ac o'r herwydd, dylai'r Awdurdod bwysleisio'r angen i'r Gymraeg fod yn 
ystyriaeth gynllunio yn y dyfodol. Roedd disgwyl am ddatganiad gan Lywodraeth 
Cymru ar yr argyfwng tai, ond nid yw wedi cael ei ryddhau eto, a gofynnodd yr 
Aelodau i Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ysgrifennu at Lywodraeth 
Cymru i godi eu pryderon. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a gofyn i’r Cadeirydd ysgrifennu at 
Lywodraeth Cymru i godi pryderon yr Aelodau a cheisio eglurhad mewn 
perthynas â rhyddhau’r datganiad. 
 

(3) Ceisiadau Heb Eu Pendrefynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio –  
Er Gwybodaeth 

           PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 8  MEDI  2021 

 

Y Cynghorydd Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Mike Stevens; 
 

Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorydd Philip Capper,  Wyn Ellis Jones,  Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms.  Tracey Evans, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley,  Mrs Jane Jones, Mr Aled Lloyd, Mr Richard Thomas,  
Mr. Sion Roberts, Mrs. Anwen Gaffey. 
 

Gan fod y cyfarfod  yn cael ei gynnal o bell, dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Corfforaethol:- 

- Bod y cyfarfod yn ddarostyngedig i Reoliadau Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn 
cynnal ei fusnes, a  
o bod Hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi a bod yr Agenda a'r adroddiadau ar 

gael ar wefan yr Awdurdod. 
o nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
o roedd y cyfarfod yn cael ei gofnodi a bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

 

1. Ymddiheuriadau 
Y Cynghorwyr Gethin Glyn Williams; Mrs. Sarah Hattle,  Mr Tim Jones. 
 

2.  Datgan Buddiant 
Datganodd y Cynghorydd Annwen Hughes fuddiant personol a rhagfarnllyd yn Eitem 
6  (3) ar yr Agenda  (NP5/69/16J – Tir ger Castell Mawr, Llanegryn) o dan 
baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau a gadawodd y 
cyfarfod tra bo’r mater yn cael ei  drafod. 

   

3.  Cofnodion 
Yn amodol ar gywiro'r cofnodion, i gofnodi:- 
Eitem 9 – Canllawiau Cynllunio Atodol (3): Cynllunio a'r Gymraeg 

- y Swyddog Cynllunio (Polisi) gyflwynodd yr adroddiad,  nid yr Uwch Swyddog Polisi 
Cynllunio fel yr adroddwyd, a 

- bod yn bosibl diwygio'r CCA ond nid egwyddor y polisi ei hun. 
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 30  
Mehefin 2021 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 

Yn codi ar hynny, 
11 (1) Apeliadau Cynllunio 
Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod yr 
Arolygiaeth Gynllunio wedi ymateb i'w  lythyr ac wedi egluro eu safbwynt.  Dosbarthwyd 
copi o'r llythyr  i'r Aelodau ddiwedd mis Gorffennaf, er gwybodaeth. 
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Rhestr o Benderfyniadau Cynllunio 
8 (2) Cytundebau Adran 106 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod llythyr wedi'i anfon at y 
Gweinidog a bod disgwyl ymateb llawn. 
 

4.  Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
5. Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 

Canllawiau Cynllunio Atodol: Telegyfathrebu a Mastiau 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Swyddog Cynllunio  (Polisi) i fabwysiadu'n ffurfiol y 
Canllawiau Cynllunio Atodol (15):  Telathrebu a Mastiau, gydag unrhyw newidiadau 
angenrheidiol. 
 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Cynllunio (Polisi) yr adroddiad a'r cefndir a 
dywedodd fod y Canllawiau Cynllunio Atodol bellach wedi'u  diweddaru i 
adlewyrchu'r gwelliannau yn dilyn ymgynghoriad. 
 
Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad ac  argymhellwyd y gwelliant canlynol :- 
- para 4.7 "...... Mae’n rhaid cynnwys cofnod o'r dadansoddiad hwn o fewn y 

wybodaeth atodol sy'n cyd-fynd â cheisiadau cynllunio.  Mae’n rhaid cynnwys 
Asesiad Effaith Tirwedd a Gweledol gyda'r cais cynllunio a gyflwynir". 

 
PENDERFYNWYD 
1. nodi cynnwys yr Adroddiad Ymgynghori a'r sylwadau a wnaed yn ystod 

yr Ymgynghoriad Cyhoeddus. 
2. yn ddarostyngedig y cynhwysir y gwelliant fel yr amlinellir uchod, 

cymeradwyo'r newidiadau a gynigir a mabwysiadu'r Canllawiau 
Cynllunio Atodol (15):  Telathrebu a Mastiau  i'w defnyddio wrth 
benderfynu ar geisiadau cynllunio yn y dyfodol fel ystyriaeth gynllunio 
berthnasol. 

 
6. Diweddaru Adroddiadau 

Cyflwynwyd – Diweddaru adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
7.  Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o'r ceisiadau a benderfynir yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig.   
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.  
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8.  Apêl Cynllunio 
 Cyflwynwyd a Derbyniwyd - copïau  o'r penderfyniad apêl a ganlyn:- 

(1) Apêl gan Mr Christopher Bennett yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod 
caniatâd cynllunio ar gyfer dymchwel nifer o adeiladau allanol presennol a rhoi 
un uned newydd yng Nghytiau Cwn Nantcol Kennels, Pentre Gwynfryn, Llanbedr 
yn eu lle. LL45 2PB  (Caniatawyd yr apêl) 
PENDERFYNWYD  nodi bod  y Cyngor Cymuned wedi cael copi o benderfyniad 
yr Arolygydd. 
 

(2) Apêl gan Mr Willis yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod caniatâd 
cynllunio ar gyfer adeiladu annedd newydd ar dir presennol sy'n gysylltiedig â 
Brig y Don, Aberdyfi.  LL35 0NH  (Gwrthodwyd yr apêl) 
 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 11. 55 
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RHESTR O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO – 8  MEDI  2021 
 
Eitem Rhif  
 

4.  Adroddiad gan y  Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1)  NP2/16/6B  - Cais ôl-weithredol ar gyfer cadw siale pren i'w ddefnyddio mewn 

cysylltiad â busnes tyddyn a chontractio trydanol, Tan-y-Bryn, Garndolbenmaen. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir, a thrafododd 
yr Aelodau wrthwynebiad y Cyngor Cymuned. Gofynnwyd i'r Swyddog Achos roi 
gwybod i Gyngor Gwynedd fod caniatâd cynllunio dilys ar gyfer y siale pren erbyn 
hyn, a  hefyd, i drafod codi arwydd ymhellachi fynd i'r afael â phryderon ffyrdd 
mynediad cul.   
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

 
(2)  NP4/11/160V – Ailddatblygu gwesty i  gynnwys gwaith dymchwel rhannol, 

addasiadau ac estyniadau i westy presennol; codi adeilad datblygu defnydd cymysg 
sy'n cynnwys gofod manwerthu a chaffis, fflatiau gwasanaethau ac ystafelloedd aml-
swyddogaeth / cynadledda; dymchwel adeiladau’r sialeau presennol, creu 
mynedfeydd newydd, addasiadau a chau mannau mynediad presennol; creu 
nodwedd porth; creu parcio ceir gorlif; newid defnydd tir i'w ddefnyddio ar gyfer  
dibenion hamdden a chreu llwyfan gwylio ynghyd â thirlunio, parcio a gwaith arall 
cysylltiedig (cais llawn); a chodi adeilad pwll sba (cais amlinellol), Gwesty Waterloo, 
Betws y Coed. 

 Adroddwyd –  Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Dywedodd  
fod canlyniadau'r ail-arolwg adroddiad rhywogaethau a warchodir bellach wedi dod i 
law a'u bod bellach wedi cael eu cefnogi'n llawn gan Ecolegydd yr Awdurdod a'r 
CNC.    
Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Mr Glenn Evans,  Cyfarwyddwr Gweithrediadau The Royal Oak Hotel 
Limited,  y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad  a  gofynnodd i'r Aelodau ystyried y 
canlynol:- 
- Diolchodd Mr Evans i'r Aelodau am ganiatáu iddo annerch y Pwyllgor a diolchodd 

i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir a'r Swyddog Achos am eu cefnogaeth drwy 
gydol y broses. 

- Mae teulu Mr Evans yn berchen ar  westy'r Royal Oak a Waterloo ym Metws y 
Coed ac wedi gweithredu yn y pentref ers 1956 pan agorodd y  teulu siop yn hen 
Dŷ Toll yr A5 am y tro cyntaf.   

- caffaelwyd y Royal Oak yn 1971, datblygwyd y bar Stablau ym 1993, y llety a'r 
ganolfan fanwerthu yn 1999,  ac roedd  ychwanegu  canopi gwydr yn ddiweddar 
wedi cynyddu cadernid tymhorol. 

- mae'r busnes yn cyflogi tua 150-170 o staff,  a chyda chymorth y cynllun cadw 
swyddi a Chynlluniau Llywodraeth Cymru, roeddent  wedi gallu diogelu 150 o 
swyddi dros gyfnodau clo'r gaeaf dros y 18 mis diwethaf. 

- roedd yr ymgeisydd wedi ymgysylltu â swyddogion cynllunio lleol, Comisiwn 
Dylunio Cymru yn ogystal ag ailgychwyn y broses ddylunio gyda thîm newydd er 
mwyn  gwella'r prosiect.   

- mae'r cynllun fesul cam yn rhoi sicrwydd o dwf hirdymor o fewn y busnes. 
- roedd yn braf bod ymwelwyr a gwesteion yn profi'r dreftadaeth, yr iaith a'r 

gymuned tra'n mwynhau'r lletygarwch Cymreig gorau, a bwyd a diod lleol. 
- roedd yr ymgeisydd wedi ymrwymo i ddilyn  canllawiau dylunio da a ddarparwyd 

gan Gomisiynydd y Gymraeg a sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio a'i arddangos 
yn amlwg o fewn y datblygiad.  
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- cynlluniwyd yr ystafelloedd yn yr adeilad defnydd cymysg i ddarparu hyblygrwydd 
drwy gydol y flwyddyn gyda chyplau, teuluoedd a grwpiau bach i gyd yn cael  
ansawdd gwesty â gwasanaeth 4*. Byddai'r ysgol goginio a manwerthu yn 
arddangos y cynnyrch lleol gorau ac yn cynnig profiadau drwy gydol y flwyddyn. 

- Byddai gwybodaeth leol am atyniadau a gweithgareddau, yn ogystal â llogi e-
feiciau, yn sicrhau bod ymwelwyr yn gwneud y gorau o'u gwyliau, gan adael eu car 
tra'n crwydro o amgylch y Parc Cenedlaethol gyda gorsafoedd gwefru ceir trydan 
dros nos yn cael eu darparu. 

- mae'r prif adeilad yn talu teyrnged i'r gwesty Fictoraidd gwreiddiol  ar y safle hwn o 
ddechrau'r 1800au a ddymchwelwyd yn 1967, ond ni wnaed hynny gan y teulu. 

- bydd y cais amlinellol am gyfleuster sba ar gyfer gwesteion gwesty, ymwelwyr a 
thrigolion lleol yn cryfhau ac yn ychwanegu at gynaliadwyedd  cynhyrchiant y 
busnes, yn enwedig yn ystod misoedd hir y tymor tawel a'r gaeaf. 

- mae'r busnes gydol y flwyddyn yn cyflwyno datblygiad personol a dilyniant rheoli i'r 
tîm presennol a bydd yn helpu gyda’r agoriad i ddechrau, hyfforddiant a datblygu,  
a bydd yn sicrhau y bydd staff newydd yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau tîm 
profiadol sy'n gallu rhannu eu gwybodaeth, eu hiaith a'u diwylliant. 

- mae’r cais yn tanategu gwerthoedd y cwmni fel busnes annibynnol sy'n eiddo i 
deuluoedd Cymreig.  

 
Ystyriodd yr Aelodau'r cais a thrafodwyd y canlynol yn fanwl:- 
- perygl o lifogi llwybr troed (parth perygl llifogydd C2) 
- Pont Waterloo a'r  ymateb boddhaol gan Cadw. 
- effaith ar lif traffig. 
- cynllun draenio cynaliadwy i'w  gynhyrchu yn unol â rheoliadau. 
- nododd swyddog achos ar y cynllun y byddai'r adeilad pwll sba arfaethedig (cais 

amlinellol) yn cael ei leoli y tu ôl i'r safle (cam 4). 
- y defnydd o'r Gymraeg a phwysigrwydd cyflogi gweithlu lleol. 
- defnyddio cadwyn gyflenwi leol ar gyfer cynnyrch lleol o safon. 
- materion sydd a wnelo recriwtio a chadw. 
- yn codi ar hynny, argymhellodd yr Aelodau amod ychwanegol sy'n ei gwneud yn 

ofynnol i'r ymgeisydd ddatblygu cynllun iaith i hyrwyddo a gwella'r defnydd o'r 
Gymraeg mewn ymgynghoriad â Chomisiynydd y Gymraeg. 

- Croesawodd yr Aelodau'r cais a llongyfarchwyd yr ymgeisydd ar ei gynnig. 
PENDERFYNWYD  rhoi  caniatâd yn unol  â'r  amodau  a amlinellir yn yr adroddiad  
ynghyd â'r amod ychwanegol i liniaru’r effaith ar, a gwella'r defnydd o'r Gymraeg.    

 
(3)  NP5/58/598B – Newid defnydd rhan o dir o  ardal chwarae i faes parcio i ddarparu ar 

gyfer 11 lle parcio ac addasiadau i fynediad presennol i gerddwyr i greu mynediad i 
gerbydau, Cae Chwarae Llidiart, Dyffryn Ardudwy. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r ystyriaethau cynllunio.  
PENDERFYNWYD  rhoi  caniatâd yn unol â'r argymhelliad a chynnwys y dylai Amod 
4 fod yn unol â pharagraff 2.9 o Ganllawiau Cynllunio Atodol 3 – Cynllunio a'r 
Gymraeg (Polisi Datblygu Lleol Eryri 18). 

 
6.  Adroddiadau Diweddaru  
(1)      Hysbysiadau / Rhybuddion Gorfodaeth, Hysbysiadau / Rhybuddion Gorfodaeth 

Adeilad Rhestredig a gyflwynir o dan bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion 
Cydymffurfiaeth – Er Gwybodaeth 
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 Yn codi ar hynny, rhoddwyd rhagor o fanylion i'r Aelodau am y canlynol:- 
 NP3/12/ENF191 – Castell Cidwm, Betws Garmon. 
 Cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro y byddai diweddariad yn cael ei ddarparu 

ar ôl cysylltu â'r perchennog ac fe drefnir ymweliad safle.   
 NP5/56/ENF165 - Tir i'r Gorllewin o’r A487, Pantperthog. 
 Cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro y byddai diweddariad yn cael ei ddarparu 

i gyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 
 NP5/54/ENFLB33M – Neuadd Nannau, Llanfachreth 

Cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro y byddai adroddiad a fideo o'r lluniau 
drôn yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad mis Hydref.   

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
(2)      Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
(3)      Ceisiadau Heb Eu Penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio –  

Er gwybodaeth  
  

Yn codi ar hynny,  
NP5/73/26B – Adeiladau Utica,  Trawsfynydd. 
Swyddog Achos i gysylltu â'r Asiant a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i gyfarfod nesaf 
o’r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 
NP5/69/16J – Tir ger Castell Mawr, Llanegryn. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y byddai'r cais yn cael ei gyflwyno i'r 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad i'w benderfynu, maes o law. 

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 20fed O HYDREF 2021 

  

Y Cynghorydd Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
  

YN BRESENNOL: 
  

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, 
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Mike Stevens, Gethin Glyn Williams; 
  

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorwyr Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
  

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Brian Angell, Ms Tracey Evans, Mr Tim Jones, Mr Owain Wyn; 
  

Swyddogion 
G. Iwan Jones, Mr Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mrs. Iona Roberts, Mrs. Elliw Owen, 
Ms Elen Hughes, Mr Sion Roberts, Mr Geraint Evans, Mr Dafydd Thomas, Mrs. Anwen 
Gaffey. 
  
Ymddiheuriadau 
Y Cynghorydd Philip Capper; Sarah Hattle. 
  

Gan fod y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell, nododd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol: - 

-          bod y cyfarfod yn destun Rheoliadau Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei 
fusnes, a 

o bod Rhybudd o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi a bod yr Agenda a'r adroddiadau 
ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

o nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
o roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion a bydd ar     

gael ar wefan yr Awdurdod yn ddiweddarach. 
  

1. Cyhoeddiadau Cadeirydd 
Mewn ymateb i gais gan Aelod, cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod wedi trafod y 
posibilrwydd o gynnwys rhifau tudalennau ar yr Agenda gyda swyddogion. 
  

2. Datgan Budd 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Annwen Hughes fuddiant personol a rhagfarnllyd yn 
Eitemau 4 (1) a 6 (1) (NP5 / 69 / ENF16C - tir ger Castell Mawr, Llanegryn) ar yr 
Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i ) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer 
Aelodau a gadawsant y cyfarfod wrth i'r materion hyn gael eu trafod. 

   
3.  Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 
8 Medi 2021 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
  

Yn codi ar hynny, 
Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio 
Rhif Eitem (2) - NP4 / 11 / 160V - Gwesty Waterloo, Betws y Coed 
Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod yr 
ymgeisydd wedi cytuno i'r amod ychwanegol i liniaru a gwella'r defnydd o'r Gymraeg. 
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4.   Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd - Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfio. 

  
   Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
  
5.   Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
  Cyflwynwyd - Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar faterion 

polisi. 
  
(1)  Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft: Tirweddau Llechi Gogledd-orllewin Cymru 

Cyflwynwyd - Adroddiad ar y cyd gan Reolwr Polisi Cynllunio Cyngor Ynys Môn a 
Gwynedd a Swyddog Polisi Cynllunio APCE, i gymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio 
Atodol drafft: Tirweddau Llechi Gogledd-orllewin Cymru, gydag unrhyw newidiadau 
angenrheidiol, ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 
  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Polisi Cynllunio yr adroddiad a'r Canllawiau 
Cynllunio Atodol drafft a chadarnhaodd fod Cabinet Cyngor Gwynedd wedi 
cymeradwyo'r CCA drafft yn ddiweddar heb ei newid. 
  
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a'r Canllawiau Cynllunio Atodol drafft a gwneud y 
sylwadau a ganlyn: - 
-               mewn ymateb i bryder gan Aelod y bydd yn ofynnol i bob datblygiad ddarparu 

tystiolaeth o gydymffurfiad, dywedodd y Swyddog Polisi Cynllunio bod 
paragraffau 4.1 i 4.6 yn ei gwneud yn glir bod y wybodaeth ofynnol yn seiliedig 
ar raddfa'r datblygiad ac y bydd yn hysbysu datblygwyr o'r ystyriaethau a wneir 
gan swyddogion cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. 

-               mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Swyddog Polisi Cynllunio nad oedd 
unrhyw ran o'r dynodiad yng Nghonwy, felly, nid oedd y CCA yn berthnasol. 

-               Atgoffodd Aelod, er ei fod yn cydnabod cyfraniad y diwydiant llechi, yr Aelodau 
o'r cysylltiadau rhwng llechi Cymru a masnach caethweision, yn enwedig 
Chwarel Penrhyn. 

-              Trafododd yr aelodau fanteision ac anfanteision y dynodiad a pha wersi y gellid 
eu dysgu o Safleoedd Treftadaeth y Byd eraill. Cynghorodd y Swyddog Polisi 
Cynllunio ar y buddion i'r economi leol ac ati ac y bydd y Canllawiau Cynllunio 
Atodol yn cynorthwyo datblygwyr a swyddogion i grynhoi egwyddorion polisïau 
Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd ac Eryri.  

  
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio Atodol: Tirweddau 
Llechi Gogledd-orllewin Cymru ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.   

  
(2)  Crynodeb o Asesiad LUC (Ymgynghorydd Defnydd Tir) o fferm wynt Awel y 

Môr AEWMT (asesiad effaith weledol morlun / tirwedd) 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Swyddog Polisi Cynllunio i gyflwyno cefndir i gynnig 
Awel y Môr, i benodi'r LUC, a'r argymhellion o'u hadolygiad AEWMT. 
  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Polisi Cynllunio yr adroddiad a'r cefndir a 
chynghorodd fod cyfarfodydd pellach yn cael eu cynnull ym mis Tachwedd 2021 
gyda Grwpiau Pwnc Arbenigol AEWMT a Datblygwyr RWE. Dywedodd y Swyddog 
Polisi Cynllunio nad oedd maint y cynnig yn dderbyniol i swyddogion o Barc 
Cenedlaethol Eryri, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy na Chyngor Sir Ynys Môn.  
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 Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
-           cododd Aelod gwestiwn mewn perthynas â thaliadau iawndal ar gyfer 

cymunedau yr effeithiwyd arnynt. 
-           Roedd yr aelodau'n cefnogi cynlluniau ynni adnewyddadwy ond yn mynegi 

pryderon ynghylch graddfa a maint y cynnig hwn. 
-           nododd Aelod fod y strwythurau'n uwch na'r ‘Shard’ ac y byddant yn 

arwyddocaol iawn yn y dirwedd ehangach.  
-           mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir nad 

oedd gan yr Awdurdod bolisïau ar gyfer ffermydd gwynt ar y môr a chan fod y 
datblygiad y tu allan i ffin y Parc Cenedlaethol, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried 
effaith weledol y cynllun. 

-           roedd Aelod yn teimlo, yng ngoleuni'r problemau cyfredol gyda'r cyflenwad nwy 
ac ati, a'r ffaith y bydd effaith weledol bob amser waeth beth yw maint y 
datblygiad, ni ddylai'r Awdurdod roi rhwystrau yn ffordd y datblygwyr a oedd yn 
buddsoddi mewn prosiect sydd angen bod yn hyfyw yn economaidd. 

-           nododd Aelod fod yna ffyrdd eraill o gynhyrchu ynni, ond gan fod y gwaith 
rhagarweiniol wedi'i wneud a bod y cynllun ar dir Ystâd y Goron, roedd yn 
teimlo nad oedd llawer y gellid ei wneud i atal y prosiect. Roedd yn cefnogi 
bwriad y datblygwr, ond fel cynnig nid oedd yn effeithiol, ac ni fyddai o unrhyw 
fudd i Gymru ychwaith o dan y fframwaith cyfredol.  

-        dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y byddai cyfle i drafod buddion 
cymunedol ar wahân yn ddiweddarach. 
  

PENDERFYNWYD 
1. bod yr Aelodau, er eu bod yn cefnogi egwyddorion ynni adnewyddadwy, 

wedi mynegi pryderon ynghylch graddfa a dyluniad y cynnig cyfredol. 
2. y bydd y cynnig yn cael effeithiau andwyol sylweddol o rai safbwyntiau a 

rhannau o'r dirwedd yn y Parc Cenedlaethol ac i argymell y dylid 
archwilio mesurau lliniaru pellach p'un ai o ran lleihau maint yr arae, y 
gostyngiad yn uchder y tyrbin, neu'r ddau. 

 (3)  Cynllun Datblygu Lleol Eryri - Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer 2020-21 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Polisi Cynllunio i drafod a 
chymeradwyo cynnwys yr Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer 2020-21. 
  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio yr adroddiad monitro a 
rhoddodd fanylion pellach i'r Aelodau am y prif ganfyddiadau. 
  
Ystyriodd yr aelodau yr Adroddiad Monitro a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
-        gofynnodd Aelod nad oedd yn gallu aros yn y cyfarfod, i'r Cyfarwyddwr Cynllunio 

a Rheoli Tir gyfleu ei farn bod nifer yr eiddo gwag yn ein cymunedau mor 
sylweddol â nifer y cartrefi gwyliau. 

-        cododd Aelod y mân wallau canlynol: - 
para. 3.2 Allanfa o'r Undeb Ewropeaidd – diwygio’r adroddiad Cymraeg i ddarllen 
“Gadael yr Undeb Ewropeaidd”.   
tudalen 133 para. 5.18 - diwygio AMB Cymru i gofnodi bod y CCA drafft wedi'i 
ddiwygio ac ymgynghori arno a disgwylir iddo gael ei fabwysiadu Haf ‘2021'  
tudalen 205 (12) - i nodi y bydd argaeledd data'r cyfrifiad yn '2021' . 
Atodiad 1 - gofyn i'r wybodaeth gael ei nodi mewn tirwedd a fyddai'n gwella'r 
fformat. 
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-        Para. Mae 5 (Hyrwyddo Cymunedau Iach a Chynaliadwy) yn cyfeirio at fesurau “i 
amddiffyn cymunedau rhag datblygiadau sy'n ansensitif i’r effaith ar y Gymraeg', 
ond Para. Nid yw 6 (Cefnogi Economi Wledig Gynaliadwy) yn cyfeirio at 
amddiffyn yr iaith a dylid ei chynnwys.  

-        Trafododd yr aelodau effaith datblygiadau ar y Gymraeg a sut roedd hyn yn cael 
ei fonitro. Cytunodd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio y byddai monitro effeithiau 
datblygiadau o'r fath ar y Gymraeg yn arfer da ar gyfer y dyfodol. Teimlai'r 
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ei bod yn rhy hwyr i'r Awdurdod ofyn i'r 
datblygwyr (tudalennau 166 a 167) ddarparu'r wybodaeth hon yn ôl-weithredol a 
chytunodd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio i ofyn i'r Cymdeithasau Tai (Adra a 
Grŵp Cynefin) a fyddent yn barod i goladu'r wybodaeth ar ran yr Awdurdod.  

-        awgrymodd Aelod y byddai effeithiau'r datblygiadau hyn ar y Gymraeg yn dod i'r 
amlwg yn yr ysgolion lleol, bron yn syth. 

-        roedd Aelod, er yn croesawu'r adroddiad, yn meddwl tybed a oedd ffordd well o 
ddarparu'r trosolwg a gwneud y ddogfen yn fwy effeithiol. 

-        mewn ymateb i gwestiwn, nododd y Prif Swyddog Polisi Cynllunio fod yr AMB am 
y cyfnod Mawrth 2020 i Ebrill 2021 ac y bydd proses Craffu Carbon yr Awdurdod 
a'r strategaeth sydd ar ddod yn cael eu bwydo i'r adroddiad monitro ar gyfer 
2021-22. 

  

PENDERFYNWYD 
1. nodi'r adroddiad. 
2. yn ddarostyngedig i'r diwygiadau fel yr amlinellwyd, i gymeradwyo'r 

Adroddiad Monitro Blynyddol i'w gyflwyno'n ffurfiol i Lywodraeth Cymru. 
 

6.  Adroddiadau Diweddaru 
Cyflwynwyd - Diweddaru adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfio. 

  
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
  

7.  Penderfyniadau Dirprwyedig 
Cyflwynwyd a Derbyniwyd - Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag 
awdurdod dirprwyedig.  
  

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad .  
  

8.  Llythyr Ymateb gan Lywodraeth Cymru 
  Cyflwynwyd a Derbyniwyd - llythyr ymateb gan Julie James MS, y Gweinidog dros 

Newid Hinsawdd, i lythyr pryder y Cadeirydd ynghylch effaith lletai gosod ar gyfer 
gwyliau ac ail gartrefi ar bentrefi ym Mharc Cenedlaethol Eryri. 

  

 Ystyriodd yr aelodau y llythyr a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
 -        anogwyd Aelod gan y llythyr o ran parodrwydd Llywodraeth Cymru i edrych ar 

amodau lleol. 
 -        nododd Aelod bryderon bod y Gweinidog wedi methu â deall nad oes prinder tai 

ond prinder cartrefi. Roedd eiddo y dylai pobl leol ei feddiannu bellach yn gartrefi 
gwyliau ac nid oedd amodau deiliadaeth leol fforddiadwy yn effeithiol mwyach.  
  

 PENDERFYNWYD nodi'r llythyr ymateb, er gwybodaeth . 
  

Daeth y cyfarfod i ben am 12.00 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 20fed O HYDREF 2021 
  

Rhif yr Eitem 
  

4.         Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1)  NP5 / 78 / 45C - Codi adeilad amaethyddol, Bwthyn Jerusalem, Trawsfynydd. 

LL41 4YE 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir.  
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

  

6.   Adroddiadau Diweddaru 
(1)  Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynir o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr Achosion Cydymffurfiaeth - Er Gwybodaeth 
  

Adroddwyd - Cyflwynwyd Mr. Dafydd Thomas, y Swyddog Cydymffurfiaeth 
Cynllunio sydd newydd ei benodi i’r Aelodau, a chroesawyd ef i'w gyfarfod cyntaf o'r 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

  

Yn codi ar hynny, rhoddodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fanylion pellach am y 
canlynol: - 

  NP5 / 50 / ENF562P - 62 Plas Panteidal, Aberdyfi. 
  Mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fod y tor-

rheolaeth parthed y decin oherwydd mai 'llety gwyliau' ydoedd ac nid annedd 
preswyl. Asesir pob achos unigol yn ôl ei deilyngdod ei hun a gall tor-rheolaeth fod 
oherwydd maint, uchder, hawliau datblygu a ganiateir ac ati.  

  NP5 / 69 / ENF16C - Tir ger Castell Mawr, Llanegryn. 
  Dywedodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fod cais pellach yn cael ei brosesu ar hyn o 

bryd yn dilyn rhai anghysondebau. Roedd ail-ymgynghori ar y gweill, ac efallai y bydd 
y cais yn barod i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ym mis Rhagfyr 
2021.                

  NP5 / 61 / ENF532D - Maes Parcio Pwll Nofio, Harlech. 
Cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro, pan dderbynnir cwyn gan Aelod o'r 
cyhoedd, bod gan swyddogion ddyletswydd statudol i ymchwilio. 
Yn codi ar hynny, 
-        Aeth yr aelodau ymlaen i drafod y cynnydd mewn cerbydau modur yn parcio dros 

nos heb awdurdod sydd wedi'i waethygu am bod rhai meysydd carafanau wedi 
amnewid lleiniau teithiol gyda lleiniau tymhorol. 

-        nododd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod hwn nid yn unig yn fater i Barc 
Cenedlaethol Eryri, ond ei fod yn broblem lawer mwy. 

-        teimlai Aelod na ddylid cyfeirio at y cynnydd mewn cartrefi modur fel problem, ond 
yn hytrach cyfle i gymunedau wneud refeniw ychwanegol. 

-        cynigiodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y dylai'r Aelodau aros am 
ganlyniad y gwaith sy'n cael ei wneud gan y Grŵp Llywio Twristiaeth Gynaliadwy, 
dan arweiniad Cyngor Gwynedd, fel man cychwyn.  

-        cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i drefnu cyflwyniad gan y Grŵp 
Llywio Twristiaeth Gynaliadwy i gyfarfod o'r Gweithgor Aelodau yn y dyfodol lle y 
gallai camau pellach, megis sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen, gael eu hystyried bryd 
hynny. 

-        Cytunodd yr aelodau y dylid gwahodd grŵp swyddogion Gwynedd / APCE i ddod 
hefyd.  

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad ac aros am gyflwyniad gan y Grŵp Llywio 
Twristiaeth Gynaliadwy a grŵp swyddogion Gwynedd / APCE i gyfarfod o'r 
Gweithgor Aelodau yn y dyfodol. 
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(2)  Diweddariad - Plas Nannau, Llanfachreth 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i hysbysu'r Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad o'r sefyllfa ddiweddaraf mewn perthynas â chyflwr dirywiol 
Plas Nannau. 
  
Adroddwyd – cyflwynodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro'r adroddiad a'r cefndir a rhoi 
cyflwyniad sleidiau a lluniau drôn o'r adeilad i'r Aelodau.  
  
Ystyriodd yr aelodau y cynnydd hyd yma a'r camau nesaf arfaethedig a diolch i'r 
Rheolwr Cynllunio Dros Dro am yr adroddiad cynhwysfawr.  
  
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 

  
(3)  Cytundebau Adran 106 - Er Gwybodaeth 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
  
(4)  Ceisiadau Heb Eu Penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er 

Gwybodaeth 
  PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 1 RHAGFYR 2021 

  

Y Cynghorydd Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
  

YN BRESENNOL: 
  

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, 
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
  

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorwyr Philip Capper, Wyn Ellis Jones; 
  

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Brian Angell, Ms Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr Tim Jones, Mr Owain Wyn; 
  

Swyddogion 
G. Iwan Jones, Mr Jonathan Cawley, Mr Aled Lloyd, Mr Richard Thomas, Mrs. Sara 
Thomas, Mr Geraint Evans, Mrs. Iona Roberts, Mr Dafydd Thomas, Mrs. Anwen Gaffey. 
  
Gan fod y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell, nododd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol: - 

-      bod y cyfarfod yn destun Covid-19 Rheoliadau ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei 
fusnes, ac 

o bod Rhybudd o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi a bod yr Agenda a'r adroddiadau 
ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

o nid oedd y cyfarfod yn agored i’r cyhoedd. 
o roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion a bydd 

ar gael ar wefan yr Awdurdod yn ddiweddarach. 

1.     Ymddiheuriadau 
Y Cynghorwyr Mike Stevens, Ifor Glyn Lloyd. 
Jane Jones, Rheolwr Cynllunio Dros Dro. 

  
2. Datgan Budd 

Cyhoeddodd Mr Iwan Jones fuddiant personol a rhagfarnllyd yn Eitem 4 (5) ar yr 
Agenda a gadawodd y cyfarfod wrth i'r mater gael ei drafod. 

   
3.  Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad cyfarfod a gynhaliwyd ar 
20 Hydref 2021 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
  
  

4.   Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd - Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

  
   Gweler yr Atodlen Penderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
  
 
 
 
 
 



 

76 
 

5.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1)  Diweddariad ar Wariant Symiau Cymudedig 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Swyddog Cynllunio (Polisi) i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Aelodau am wariant a mentrau Symiau Cymudedig. 
  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Cynllunio (Polisi) yr adroddiad a'r 
cefndir. Dywedodd fod y Protocol Gwariant Swm Cymudedig Tai Fforddiadwy, sy'n 
amlinellu'r 15 opsiwn ar gyfer defnyddio'r symiau cymudedig i gynorthwyo i ddarparu 
tai fforddiadwy i ddiwallu angen lleol yn y Parc Cenedlaethol, wedi'i gynnwys yn y 
pentwr dogfennau ychwanegol.  

  
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
-               y rhwystr yn lleol oedd cost adnewyddu, gan fod digon o eiddo gwag yn y Parc 

Cenedlaethol. 
-               Roedd yr aelodau'n pryderu, hyd yma, na fu unrhyw geisiadau llwyddiannus 

am y Cynllun Prynu Cartref. Cytunodd yr aelodau fod angen i'r Awdurdod gael 
gwell dealltwriaeth o pam roedd hyn yn wir.  

-               Cynghorodd swyddogion fod Tai Teg yn arbenigo ac yn gweinyddu'r arian, a 
mynychodd Catrin Roberts gyfarfod o Weithgor yr Aelodau yn 2019 i ddarparu 
gwybodaeth a chyngor pellach. 

-               nododd rhai Aelodau eu hanesmwythdod ynghylch polisi sy'n derbyn cyfraniad 
ariannol yn gyfnewid am ganiatâd cynllunio. Esboniodd y Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheoli Tir fod yr Awdurdod yn gofyn am symiau cymudedig ar gyfer 
trosiadau yn unig.  

-               Trafododd yr aelodau yr opsiwn o greu swydd Swyddog Tai Cymunedol i 
ganolbwyntio a darparu cefnogaeth ac arbenigedd ar lefel gymunedol yn y Parc 
Cenedlaethol. Byddai'r swydd yn cael ei thalu o'r gronfa symiau cymudededig 
gyda phartneriaid yn prynu i mewn.       

-               Roedd yr aelodau'n poeni y byddai cyflogi Swyddog Tai a arweinir gan y 
gymuned yn dyblygu gwaith y Hwylusydd Tai Gwledig. Dywedodd swyddogion 
fod yr Hwylusydd Tai Gwledig yn asesu angen ac yn gweithio gyda'r 
cymdeithasau tai, lle byddai'r Swyddog Tai Cymunedol yn gweithio gyda 
chymunedau'r Parc Cenedlaethol ar sail barhaol ar atebion newydd ac amgen.  

-               nododd Aelod fod cynllun eiddo gwag Conwy wedi bod yn llwyddiannus, a bod 
gan Gyngor Gwynedd bolisi cadarn hefyd. Cytunodd yr Aelod hefyd fod costau 
adnewyddu yn gyfyngol.    

-               Byddai'r aelodau'n aros am adroddiad pellach i gyfarfod o'r Gweithgor Aelodau 
yn y dyfodol i ystyried cynlluniau sy'n cael eu rhedeg gan Gyngor Gwynedd, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yr Hwyluswyr Tai, a Llywodraeth Cymru er 
mwyn deall yr holl faterion perthnasol yn well. 

-               Cadarnhaodd swyddogion fod cydweithredu agos rhwng swyddogion o'r Parc 
Cenedlaethol a thimau strategaeth dai Awdurdod Lleol Gwynedd a Conwy a 
bydd y mater yn cael ei drafod ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol. 
  

PENDERFYNWYD 
1. nodi'r adroddiad. 
2. aros am adroddiad pellach i'r Gweithgor Aelodau cyn derbyn adroddiad / 

cyflwyniad i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn y dyfodol. 
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6.  Adroddiadau Diweddaru 
Cyflwynwyd - adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

  
  Gweler yr Atodlen Penderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

  
  

7.  Penderfyniadau Dirprwyedig 
Cyflwynwyd a Derbyniwyd - Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag 
awdurdod dirprwyedig.  
  
Yn codi ar hynny, diolchodd Aelod i swyddogion am eu gwaith a nododd fod yr 
adroddiad yn cofnodi bod 41 o geisiadau wedi'u cymeradwyo o dan awdurdod 
dirprwyedig gyda dim ond 14 yn cael eu gwrthod. 
  
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.  

  
  
  

Daeth y cyfarfod i ben am 11.50 
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RHESTR O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO – 1 RHAGFYR  2021 
 
Eitem Rhif  
 

4.  Adroddiad gan y  Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1)  NP4/11/247N  – Codi nodwedd mynedfa gerrig ac arwyddion, a chaniatâd hysbysebu 

ar gyfer arwyddion sydd ynghlwm wrth ddrychiad de-ddwyreiniol adeilad y ganolfan 
groeso a 3 arwydd baner ynghlwm i byst goleuadau presennol, Canolfan Groeso, 
Parc Cenedlaethol Eryri, Stablau'r Royal Oak, Betws y Coed.  
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

 
(2)  NP4/29/512  – Cynnig i godi annedd, creu mynediad i gerbydau a gwaith cysylltiedig, 

tir gerllaw Tan y Bryn, Ffordd Glasgwm,  Penmachno, Betws y Coed. 
 Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir a chynghori  ar 
wrthwynebiad yr Awdurdod Priffyrdd ar y sail bod yr ymlediadau gwelededd yn is na'r 
safon.   
Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Mr Iwan  Evans, yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad  a  
gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Diolchodd Mr. Evans i'r Aelodau am y cyfleanerch y cyfarfod.   
- roedd yr annedd ar gyfer yr ymgeisydd a'i bartner sy'n  gwpl  lleol ifanc sy'n siarad 

Cymraeg ac yn chwilio am  gartref.  Mae'r safle arfaethedig  wedi bod ym 
mherchnogaeth teulu Elin am y 5/6 cenhedlaeth ddiwethaf. 

- mae'r Awdurdod Priffyrdd wedi gwrthwynebu ar y sail y byddai'r mynediad yn creu 
perygl. 

- mae'r ymgeisydd wedi cynnal arolwg i ddangos cyflymder a maint y traffig sy'n 
mynd heibio i'r safle arfaethedig, ond nid oedd yr Awdurdod Priffyrdd yn fodlon â'r 
arolwg gan ei fod wedi'i gynnal yn ystod y cyfnod clo.  Mae'r arolwg  bellach wedi'i   
ailadrodd ym mis Hydref, mae arbenigwr traffig  wedi paratoi adroddiad,  ac mae'r 
mynediad hefyd wedi'i newid. 

- hysbyswyd yr Awdurdod Priffyrdd am ganlyniad  diweddaraf yr arolwg bythefnos 
yn ôl.  Roedd yn dal i aros am ymateb gan yr Awdurdod Priffyrdd.  

- Gofynnwyd i'r Aelodau gymeradwyo'r cais heddiw. 
PENDERFYNWYD dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i  roi  
caniatâd, gydag amodau priodol,   yn ddarostyngedig bod Awdurdod Priffyrdd Conwy 
yn tynnu ei wrthwynebiad yn ôl. Os bydd yr Awdurdod Priffyrdd yn parhau â'i  
wrthwynebiad, bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwynoi'r Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad ym mis Ionawr 2022. 

 
(3)  NP5/62/405B– Cadw mast 14m dros dro ac offer cysylltiedig am 18 mis arall, tir ar 

Fferm Talartro, Llanbedr. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r ystyriaethau cynllunio.  
Siarad Cyhoeddus 
Rhoddodd Mr. Saleem Shamash  anerchiad i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad  a  
gofynnodd i'r Aelodau ystyried y  gwrthwynebiadau canlynol:- 
- Roedd Mr. Shamash yn gweithredu ar ran AP Wireless, a oedd yn  gwrthwynebu'r 

cais.   
- nododd bod y swyddog achos wedi rhoi adroddiad teg a chytbwys sy'n crynhoi'r 

materion allweddol. 
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- byddai'r penderfyniad heddiw yn sicrhau bod y gofynion darpariaeth parhaus yn 
cael eu bodloni o'r safle gorau posibl, fel y cytunwyd 3 blynedd yn ôl,  pan 
sicrhaodd yr ymgeisydd ganiatâd cynllunio yn Fferm Plas y Bryn ar gyfer  mast 18 
metr o uchder, a ddatblygwyd mewn menter ar y cyd rhwng AP Wireless a Bailey 
Telecommunications, cwmni a sefydlwyd gan y tirfeddiannwr lleol. 

- roedd y gosodiad wedi'i leoli'n anymwthiol ac ar gael i'w ddefnyddio gan yr 
ymgeisydd ar delerau masnachol rhesymol.   Mae perchnogion yn cael eu 
dymheru gan y ffaith bod gan yr ymgeisydd hawliau a phwerau statudol 
amrywiol i gael mynediad i safleoedd ac mae'n cynnwys cyfeiriad at OFCOM o 
dan ei weithdrefnau datrys anghydfodau a phwerau prynu gorfodol. 

- mae ei safiad rhesymol a mesuredig yn gwrthgyferbynnu â sefyllfa'r ymgeisydd, 
sydd hyd yma, wedi gwrthod cymryd rhan mewn unrhyw drafodaethau ystyrlon. 

- mae'r safle yn fferm Plas y Bryn yn bodoli ac ar gael, mae grym rheoliadau a 
pholisi cynllunio, gan gynnwys Canllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod ei hun, i 
gyd yn cyfeirio'n gryf at ei ddefnyddio. 

- yn groes i hyn, mae'r ymgeisydd wedi datblygu gosodiad dros dro yn Fferm 
Talartro, gan roi argraff ffug o argyfwng sy'n anghyson â fframwaith polisi cynllunio 
ac maen debygol o arwain at fwy o effaith weledol yn y Parc Cenedlaethol.  

- ni fydd penderfyniad i wrthod yn dod golygu bod y signal yn darfod, bydd yn annog 
ymgysylltu priodol â'r bygythiad cefndirol o gamau gorfodi. Mae hyn yn debygol 
o arwain at gytundeb rhwng y partïon a sicrhau bod darpariaeth leol yn cael ei 
chynnal yn y modd gorau posibl, yn gyson â pholisi cynllunio ar bob lefel. 

 
Anerchodd Ms Rebecca Skerrett, yr Asiant,  y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a  
gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- mae'r cais wedi'i gyflwyno i reoleiddio'r safle dros dro presennol y tu hwnt i'w 

ganiatâd presennol, a ddaeth i ben ar 31 Mai 2021. 
- cyflwynwyd y cais hwn am gyfnod dros dro o 18 mis hyd nes y ceir ateb parhaol a'i 

integreiddio i'r rhwydwaith.  Ni fwriedir i'r safle hwn fod yn ateb parhaol. 
- roedd yr Aelodau'n ymwybodol bod y safle wedi bod yn ei lle ers peth amser.  

Roedd angen signal ar gyfer  ardal Llanbedr tra bod y safle parhaol yn Fferm Plas 
y Bryn yn cael ei adeiladu a'i integreiddio i'r rhwydwaith. 

- roedd gan y mast dros dro hwn generadur ar y safle yn wreiddiol a achosodd 
rywfaint o bryder oherwydd materion acwstig i drigolion lleol.  Mae gwaith wedi'i 
wneud gyda'r Cwmni Trydan Rhanbarthol i flaenoriaethu cysylltiad y prif gyflenwad 
ar frys ar y safle hwn fel y gellid dileu'r generadur. Cwblhawyd y prif gyflenwad ar 
21 Mai 2021 a achosodd gostau mawr. Mae hyn yn golygu bod y generadur wedi'i 
ddiffodd yn barhaol a bod y mater acwstig hwn wedi'i ddatrys yn llwyr.  

- Yn anffodus, bu problemau gyda'r safle parhaol yn Fferm Plas y Bryn oherwydd 
galwadau ariannol gormodol gan y trydydd parti.  Er bod y mast wedi'i adeiladu, 
mae trafodaethau masnachol gyda'r trydydd parti wedi digwydd ac maent yn gofyn 
am gostau gormodol.  Mae’r gofynion masnachol hyn, ynghyd â phoblogaeth 
gymharol fach yr ardal hon, yn golygu bod y safle'n fasnachol  anghynaliadwy,  ac 
roedd y gweithredwr bellach yn datblygu cynllun yn y Maes Awyr. 

- heblaw am y mater acwstig sydd bellach wedi'i ddatrys, mae'r gymuned leol wedi 
derbyn y safle dros dro yn dda iawn. 

- os caiff y safle hwn ei ddatgomisiynu, yna bydd darpariaeth gwasanaeth nid yn 
unig yn lleihau ychydig ond, mewn gwirionedd, bydd yn diflannu'n llwyr i 
breswylwyr, busnesau ac ymwelwyr sy'n gwsmeriaid i'r gweithredwr hwn.  Ar hyn 
o bryd mae'r safle dros dro hefyd yn gwasanaethu Mochras, y rheilffordd 
bresennol,  ac Ardal Fenter Maes Awyr Llanbedr. 
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- Mae Cornerstone ar gam datblygedig gyda chynlluniau i ddefnyddio strwythur sy'n 
bodoli eisoes ym Maes Awyr Llanbedr ac mae cais cynllunio wedi'i gyflwyno.  Mae 
cadw'r mast dros dro yn parhau i fod yn fwlch stop i aros am weithrediadau sy’n 
ddatrysiad hirdymor. Os bydd caffael ac adeiladu yn y Maes Awyr yn mynd fel y 
rhagwelwyd, y disgwyliad yw y gellir gwaredu â'r safle dros dro cyn i unrhyw 
ganiatâd dros dro ddod i ben, a byddwn yn ymdrechu i wneud i hyn ddigwydd.  
Fodd bynnag, dylai'r cyfnod dros dro y gwnaed cais amdano fod yn ddigonol i fynd 
i'r afael ag unrhyw lithriadau annisgwyl o fewn yr amserlenni cwblhau. 

- y cyfnod dros dro y gwnaed cais amdano yw er mwyn i Cornerstone allu darparu 
gwasanaeth parhaus i'r ardaloedd hyn, a bod effeithiau cadw dros dro pellach yma 
tra byddwn yn cwblhau ein hateb parhaol newydd, yn llawer mwy na'r manteision 
economaidd-gymdeithasol materol y bydd parhau i wasanaeth yn eu darparu. 

- Pe na bai Cornerstone yn llwyddiannus gyda'r cais cadw hwn, byddai'n gorfodi 
Cornerstone yn y pen draw i dynnu allan o Lanbedr, gan adael yr ardal heb 
wasanaeth ac felly gofynnwn i chi ystyried y cais hwn yn ffafriol. 

PENDERFYNWYD  gwrthod  caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 
 

(4)  NP5/65/370 – Gosod mainc ar y cyd â Phrosiect Awyr Dywyll yr Awdurdod, Maes 
Parcio, Farchynys, Bontddu. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a  dywedodd nad oedd 
unrhyw wrthwynebiadau. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

 
(5)  NP5/78/207C – Codi adeilad amaethyddol/storio (ail gais), Cae Coch, Trawsfynydd. 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

 
6.  Adroddiadau Diweddaru 
(1) Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeilad Rhestredig a gyflwynir o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er Gwybodaeth 
 
 Yn codi ar hynny, 
 NP5/58/ENF205K – Gwesty Fronolau, Dolgellau.  
 Dywedwyd wrth yr Aelodau nad oedd yr unedau preswyl  ar y farchnad mwyach yn 

dilyn cyswllt diweddar â'r Gwerthwr Tai a bod rhybudd gorfodaeth yn cael ei  baratoi.  
 
 NP4/16/ENF227C  –  Storfeydd Gwalia, Dolwyddelan,  a 
 NP3/12/ENF191 – Castell Cidwm, Betws Garmon. 
 Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i drefnu i'r Cynghorydd Edgar Owen 

gael rhagor o fanylion am y materion hyn. 
  
 NP5/65/ENF115A  – Tir yn Hengwrt, Llanelltyd 
 Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i drefnu i'r Cynghorydd John Pughe 

Roberts gael rhagor o fanylion am y mater hwn. 
 
 NP5/54/ENFLB33M – Neuadd Nannau, Llanfachreth 
  Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar i'r Aelodau. 
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 Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd  y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bydd 
adroddiad gwybodaeth ar gynllun peilot Aires,  a gymeradwywyd yn ddiweddar gan 
Gyngor Gwynedd, yn cael ei gyflwyno i gyfarfod Gweithgor yr Aelodau ym mis Ionawr  
2022. 

  
 PENDERFYNWYD 

1. nodi'r adroddiad. 
2. Y byddai swyddogion yn diwygio'r  adroddiad  i  ddarparu gwybodaeth fwy 

diweddar a chynnwys terfyn amser yng ngholofn olaf y tabl. 
3. aros am adroddiad ar gynllun peilot Aires i gyfarfod nesaf Gweithgor yr 

Aelodau ym mis Ionawr 2022. 
 
(2)  Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 

Yn codi ar hynny,  
NP3/10/121 – Tir yng Nghae’r Felin, Abergwyngregyn. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod y cais wedi'i dynnu'n ôl. 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 

 
(3)   Ceisiadau Heb Eu Penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio –  Er 

gwybodaeth  
 Yn codi ar hynny, 
 NP5/57/1058B – Uned 1, Parc Menter Marian Mawr, Dolgellau. 
  Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf lafar i'r Aelodau. 
  PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 19 IONAWR 2022 

 

Cynghorydd Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, 
John Pughe Roberts, Mike Stevens; 
 

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorwyr Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd, Wyn Ellis Jones; 
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Richard Thomas, Mr. Geraint Evans, 
Mrs. Iona Roberts, Mr. Dafydd Thomas, Mrs. Anwen Gaffey. 
 
Gan fod y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol:- 

- bod y cyfarfod yn destun Rheoliadau Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei 
fusnes, a 
o bod Hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi a bod yr Agenda a'r adroddiadau 

ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
o nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
o roedd y cyfarfod yn cael ei recordio er mwyn cynorthwyo i wirio'r cofnodion a 

bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod yn ddiweddarach. 
 

1. Ymddiheuriadau 
Y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Gethin Glyn Williams. 

 
2.  Datgan Budd  

Datganodd y Cynghorydd Annwen Hughes fuddiant personol a rhagfarnllyd yn Eitem 
4(2) ar y Rhaglen, o dan baragraffau 10 (2)(c)(i) a 12(1) o’r Cod Ymddygiad i 
Aelodau a gadawodd y cyfarfod tra’ oedd y mater yn cael ei ystyried. 

   

3.  Cofnodion 
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 1 
Rhagfyr 2021 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 
Yn codi wedi hynny, hysbyswyd yr Aelodau bod Awdurdod Priffyrdd Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy wedi tynnu eu gwrthwynebiad yn ôl i Eitem Rhif 4 (2) - NP4/29/512, codi 
annedd, creu mynedfa i gerbydau a gwaith cysylltiedig, tir ger Tan y Bryn, Heol 
Glasgwm, Penmachno ac y byddai'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn mynd ymlaen 
yn awr i roi caniatâd gydag amodau priodol. 
 
 

4.   Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfio. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
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5 .  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1)  Ymgynghoriadau diweddar Llywodraeth Cymru  

Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Swyddog Polisi Cynllunio i roi diweddiad i'r 
Aelodau ar gynnydd ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru a'u goblygiadau. 
 
Adroddwyd – Yn absenoldeb y Prif Swyddog Polisi Cynllunio, cyflwynodd y 
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad. Dywedodd fod yr adroddiad yn rhoi 
crynodeb o ymateb yr Awdurdod i bedwar ymgynghoriad sylweddol diweddar gan 
Lywodraeth Cymru. 
 
Trafododd yr Aelodau a’r swyddogion yr adroddiad yn fanwl a gwnaethant y 
sylwadau a ganlyn:- 
2.  Deddfwriaeth a pholisi cynllunio ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr 

-  nododd yr Aelodau y bydd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn cael 
adroddiadau pellach i'w hystyried pe bai newidiadau mewn polisi 
cenedlaethol. 

-  cytunodd Aelod y byddai dileu hawliau newid defnydd o dan y Cyfarwyddyd 
Erthygl 4 yn rhoi pwysau sylweddol ar wasanaeth cydymffurfio sydd eisoes 
dan bwysau. Bydd angen i aelodau a swyddogion ystyried sut i fynd i'r afael 
â hyn ar gyfer y dyfodol. 

3.      Diwygiadau i hawliau datblygu a ganiateir 
- teimlai Aelod y dylid cynnwys y Parciau Cenedlaethol yng nghynnig 

Llywodraeth Cymru i gadw'r hawl i 56 diwrnod ar gyfer meysydd gwersylla i 
gael defnydd dros dro. 

- nododd Aelod gan fod lefelau twristiaeth yn amrywio ledled y Parc 
Cenedlaethol, efallai y bydd angen bod yn fwy hyblyg o ran yr hawl i 56 
diwrnod. 

- gofynnodd Aelod am ragor o fanylion am yr ymchwil sy'n cael ei wneud gan 
fod pwysau twristiaeth yn amrywio ar draws y Parc Cenedlaethol. 

4.     Cynllun Tai Cymunedau Cymru 
-     nododd Aelod, er nad oedd yn ymwneud yn uniongyrchol â'r system   

    Gynllunio, y gellid dadlau bod angen cryfhau Cynllunio a'r Iaith Gymraeg 
    a dylid ei alinio â defnydd tir. 

-     cynigiodd yr Aelod y dylai'r Awdurdod ofyn i Lywodraeth Cymru 
    i adolygu NCT 20 ac amlinellodd bedwar rheswm am hyn. 

1)   Dylai Llywodraeth Cymru roi canllawiau i bob Awdurdod Cynllunio 
    ar y berthynas rhwng cynllunio defnydd tir a chyrraedd miliwn 
    o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

2)   o ran paratoi cynlluniau lleol, mae angen arweiniad cliriach ar beth 
    mae cynaladwyedd y Gymraeg yn ei olygu mewn gwirionedd. 

3)   tra'n cyfeirio at ardaloedd o sensitifrwydd a phwysigrwydd, nid yw NCT 20    
yn rhoi diffiniad clir i awdurdodau lleol a byddai yn fuddiol petai Llywodraeth   

    Cymru yn darparu eu meini prawf ar beth yw hyn. 
4)   gofyn am fethodoleg swyddogol ar gyfer asesiadau iaith. 
- teimlai Aelod fod gormod o gyfyngiadau ar adeiladu tai ar gyfer pobl leol 

a bod Cyngor Gwynedd ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhy negyddol 
gyda pholisïau na ellir eu hadolygu am flynyddoedd. 
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Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir mai Parc Cenedlaethol Eryri 
oedd yn arwain ar yr ymateb a gwahoddwyd y ddau Awdurdod Parc Cenedlaethol 
arall yng Nghymru i'w cynnwys yn hyn o beth. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad cryno, cynnwys yr ymgynghoriadau, a'r 
goblygiadau posibl i'r Awdurdod. 

 
6.  Adroddiadau Diweddaru 

Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfio. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
7.  Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau y penderfynwyd arnynt yn unol ag 
awdurdod a ddirprwywyd. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.  

 
8.  Apêl Cynllunio 
 Cyflwynwyd a Derbyniwyd – copi o’r penderfyniad apêl a ganlyn:- 

Apêl gan Gyngor Gwynedd yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod caniatâd 
cynllunio i ddymchwel cyn adeilad ysgol, codi 5 uned byw â chymorth, un uned / swyddfa 
gefnogol a gwaith cysylltiedig yn Hen Ysgol Glanwnion, Ffordd yr Aran, Dolgellau. LL40 
1HW (Caniatawyd yr apêl). 

 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 
 

ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO – 19 IONAWR 2022 
 

Rhif yr Eitem. 
 

4.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1)  NP 2/11/52K – Gosod rhwystrau rheoli traffig a chamerâu ANPR, Maes Parcio Pen-y-

Pass, Nant Gwynant. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Yn dilyn cais 
gan Aelod, cytunodd y swyddog achos i drafod lliw'r rhwystr / deunydd adlewyrchol 
ymhellach. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

 
(2)  NP 5/69/16J – Bwriad i godi 2,700 metr sgwâr (135m x 20m x 7.03) 32,000 o uned 

dofednod adar ar gyfer cynhyrchu wyau, gwelliannau i drac mynediad a gwaith tir 
cysylltiedig (cynllun diwygiedig yn cynnwys newidiadau i leoliad a dyluniad o wyntyll 
ac awyrellau, cynnwys y gwregys tail, tyllau pop yn unig ar yr ochr ddeheuol, 
newidiadau i ddrysau a ffenestri ar y talcen gorllewinol, trac mynediad, plannu coed a 
gwrychoedd, llawr caled ychwanegol a llai o fan caled o amgylch yr adeilad ac ail-
leoli biniau porthiant ar y drychiad gogleddol a chynnydd mewn uchder o 0.45m), tir 
ger Castell Mawr, Llanegryn. 
 Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir a dywedodd fod 
y cais yn ymdrin â diwygiadau i'r cais gwreiddiol. Amlinellwyd y cynllun diwygiedig yn 
fanwl a chynghorwyd yr Aelodau ar drafodaethau diweddar ynghylch gweithredu'r 
cynllun tirlunio, a bydd cynnydd yn cael ei fonitro ac adroddir arno. Mewn ymateb i 
gwestiwn, cadarnhaodd y swyddog achos y bydd Cynlluniau Rheoli wedi'u diweddaru 
yn mynd i'r afael â materion sŵn, llwch ac arogleuon ac y byddir yn ail-ymgynghori 
gyda Iechyd yr Amgylchedd. Cyfeiriodd y swyddog achos at amod ar y cais gwreiddiol 
a oedd yn gofyn am ddiweddariad blynyddol, oedd eto i'w dderbyn, ac sydd angen ei 
ddarparu cyn rhyddhau unrhyw ganiatâd cynllunio. 
PENDERFYNWYD dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i roi 
caniatâd gydag amodau priodol unwaith y bydd cynlluniau rheoli wedi'u diweddaru'n 
foddhaol wedi dod i law. 

 
6.  Adroddiadau Diweddaru  
(1)  Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynwyd o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er Gwybodaeth 
 
 Yn codi wedi hynny, diolchodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i Dafydd Thomas, 

Swyddog Cynllunio (Cydymffurfiaeth) am ddiweddaru'r rhestr gyfredol a dywedodd y 
bydd y ffordd y cyflwynir y wybodaeth hon yn cael ei hadolygu unwaith y bydd yr 
adain gydymffurfio yn dychwelyd i'w llawn botensial. 

 
 NP5/50/ENF134D – 9 Glandyfi Teras, Aberdyfi a 
 NP5/50/ENFL308C – Coast Deli & Diner, Copperhill Street, Aberdyfi 
 Gofynnodd Aelod i'r achosion uchod gael eu cyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor 

Cynllunio a Mynediad. Gofynnodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i'r Aelod 
gyflwyno ei gais yn ysgrifenedig.  

 
 NP5/65/ENF115A – Tir yn Hengwrt, Llanelltyd 
 Bydd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro yn cyflwyno diweddariad i gyfarfod nesaf y 

Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 
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 NP5/55/ENFL142A – 3 Glandwr, Bryncrug 
 Bydd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro yn cyflwyno diweddariad i gyfarfod nesaf y 

Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 
 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
(2)      Cytundebau Adran 106 – Er Gwybodaeth 

Yn codi wedi hynny, 
NP5/74/482A – Tir ger Y Fynwent, Dinas Mawddwy. 
Mewn ymateb i gais gan Aelod i ohirio taliad y swm gohiriedig tan ar ôl meddiannu, 
dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir na chaniateir hyn, a dylai'r ymgeisydd 
gysylltu â'r swyddog achos am ragor o wybodaeth. Nododd swyddogion yr angen i roi 
arweiniad pellach i Asiantau ar ddiben taliadau symiau gohiriedig a'r defnydd ohonynt. 
 
NP3/10/121 – Tir Cae'r Felin, Abergwyngregyn 
Dywedodd y Swyddog Achos fod y cais presennol wedi'i dynnu'n ôl a bod y safle 
wedi'i brynu gan Brosiect Adfywio Abergwyngregyn i ddefnyddio'r darn o dir fel maes 
parcio i drigolion lleol. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 

 
(3)  Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio –  

Er Gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
(4)  Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 - Rhestr o Bapurau Cefndir 
 PENDERFYNWYD y dylai swyddogion ddiweddaru neu ddileu'r eitem hon. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 2 MAWRTH 2022 

 

Cynghorydd Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, 
John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelod wedi ei benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorydd Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Richard Thomas, Mr. Dafydd 
Thomas, Mrs. Anwen Gaffey. 
 
Gan fod y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol:- 

- bod y cyfarfod yn destun Rheoliadau Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei 
fusnes, a 
o bod Hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi a bod yr Agenda a'r adroddiadau      

ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
o nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
o roedd y cyfarfod yn cael ei gofnodi er mwyn cynorthwyo i wirio'r cofnodion a 

bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod yn ddiweddarach. 
 

1.       Ymddiheuriadau 
Y Cynghorwyr Philip Capper, Judith Humphreys, Wyn Ellis Jones, Mike Stevens. 

 
2.  Datganiad Budd 

Jane Jones fudd yn eitem 4 (3) ar y Rhaglen ac aeth allan o'r cyfarfod pan oedd yr 
eitem yn cael ei thrafod. 

   

3.  Cofnodion 
Yn ddarostyngedig bod y cofnodion yn cael eu cywiro i gofnodi:- 
Eitem 6 (2) – Cytundebau Adran 106 
Roedd yr Aelod yn cyfeirio at gais NP5/65/2B, Beudy Uchaf Hirgwm, Maes y Clawdd, 
Bontddu ac nid NP5/74/482A, Tir ger Y Fynwent, Dinas Mawddwy. Derbyniwyd 
cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2022 a llofndodd y Cadeirydd 
hwy fel cofnod cywir. 
 
Materion er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion 
Eitem 6 (4) – Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 – Rhestr o 
Bapurau Cefndir 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir nad oedd y Ddeddf bellach yn 
berthnasol. 
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4.   Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfio. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
5.  Adroddiadau Diweddaru 

Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfio. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
6.  Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau y penderfynwyd arnynt yn unol ag 
awdurdod a ddirprwywyd. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.  

 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.00 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO – 2 MAWRTH 2022 
 

Rhif yr Eitem. 
 

4.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1)  NP 4/13/61B – Bwriad i godi is-orsaf drydan 11kv, Maes Parcio, Capel Curig. 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Gofynnwyd i'r 
aelodau nodi cywiriad i bara. 1.9 o'r adroddiad a ddylai gyfeirio at y “ffiniau 
gorllewinol a deheuol ” ac nid y ffin 'gogleddol' fel y nodir. 
 
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth fanwl i'r adroddiad a gofyn i'r swyddog achos godi'r 
materion a ganlyn gyda'r ymgeisydd:- 
- ceisio cadw dwy goeden dderw mes digoes ar ffin orllewinol y maes parcio drwy 

symud adeilad yr is-orsaf yn ôl (tua'r gogledd) ac o bosibl ymgorffori'r wal derfyn 
garreg yn nhalcen yr adeilad arfaethedig.  

- gwella bioamrywiaeth a darparu coed ychwanegol newydd o rywogaeth frodorol a 
phriodol naill ai ar hyd y ffin ddeheuol o fewn y llinell wrych arfaethedig a/neu 
rywle arall o fewn ffin y safle er mwyn caniatáu rhywogaethau porthiant gaeaf yn 
y gwrychoedd. 

- trafodaeth ar fentiau a goblygiadau sŵn posibl. 
- darparu cynllun symlach i ddangos y bwriad i osod y llinell bŵer bresennol o dan 

y ddaear a nifer a lleoliad y polion 'H' sy'n cael eu symud. 
- gofyn am gladin pren yn hytrach na cherrig ar yr adeilad. 
- ceisio cadarnhad y byddai lefelau llawr yr adeilad arfaethedig ar yr un lefel â lefel 

daear presennol y maes parcio. 
- gofyn i'r is-orsaf gael ei hadeiladu y tu allan i'r tymor twristiaeth. 
- ceisio sicrwydd y bydd mynediad i'r adeilad yn ddigonol. 
PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth i aros am wybodaeth bellach. 

 
(2)  NP 5/50/L134E – Dileu Amod 2 o Ganiatâd Cynllunio NP5/50/134A dyddiedig 

23/11/1992 i ganiatáu gwerthu bwyd poeth i'w gario allan, Coast to Go, 9 Glandyfi 
Terrace, Aberdyfi. LL35 0EB 
 Adroddwyd – Yn absenoldeb y swyddog achos, cyflwynodd y Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r cefndir. Adroddwyd am un llythyr o bryder. 
Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i ofyn am arwyddion dwyieithog. 
Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Ceri Thomas, ar ran yr asiant, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a 
gofynnodd i'r Aelodau ystyried yr hyn a ganlyn:- 
- Diolchodd Ms. Thomas i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod. 
- roedd y wybodaeth yn ychwanegol at yr hyn a glywodd yr Aelodau gan y 

swyddog cynllunio. 
- Ymddiheurodd Ms. Thomas am y camgymeriad gwirioneddol wrth weini bwyd 

poeth i'w gludo ar ôl caffael y brydles. Pan ddaethant yn ymwybodol o'r tor-
rheolaeth ym mis Tachwedd, fe wnaethant roi’r gorau i wneud hyn ar unwaith. 

- roedd bob amser yn fwriad ganddynt agor trwy gydol y flwyddyn er mwyn darparu 
gwasanaeth yn ystod y tymor tawel i'r gymuned, yn ogystal ag i ymwelwyr. 

- wrth arallgyfeirio ac ehangu'r hyn a gynigir i gyd-fynd â'u hymrwymiad i 
ddefnyddio ffynonellau ffres a bwyd wedi ei baratoi'n ffres, yr oeddent yn gallu  
cynnig cyfleoedd pellach fel cyflogaeth, gan gynyddu y staff parhaol o dri i 
bymtheg - pob un ohonynt yn byw yn Aberdyfi neu yn Nhywyn. 

- cyhoeddwyd contractau trwy gydol y flwyddyn yn hytrach na rhai tymhorol a 
oedd yn rhoi sefydlogrwydd i weithwyr lleol a'r economi leol. Maent wedi cadw'r 
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staff tra’n aros am ganlyniad y cais cynllunio er mwyn sicrhau eu cyflogaeth 
barhaus. 

- roeddent wedi ymrwymo i hyfforddiant parhaus a dysgu gydol oes ac roedd pum 
aelod o'r tîm ar hyn o bryd yn dilyn hyfforddiant NVQ wedi'i ariannu'n llawn. 

- fel trigolion y pentref, roeddent yn ymwybodol iawn o'u cyfrifoldeb i'r pentref a'r 
gymuned leol. Cyn belled â phosibl, roedd eu cynnyrch yn dod o ffynonellau 
lleol. 

- roedd modd compostio'r holl ddeunydd pacio a gellir ei ailgylchu'n llawn. Roedd 
nodyn atgoffa i gael gwared ar becynnu yn y modd hwn yn cael ei arddangos yn 
barhaol ar y safle. 

- roedden nhw wedi uwchraddio a disodli'r system echdynnu yn yr eiddo wrth 
gaffael y brydles, mewn trefn i sicrhau unrhyw botensial i arogleuon coginio 
effeithio ar fwynderau cymdogion. 

- maent yn gweithredu i’r safonau uchaf, gan dderbyn sgôr hylendid 5-seren yn yr 
arolygiad safle diweddaraf gan Gyngor Gwynedd ym mis Hydref 2021. 

- gwnaethant brynu a gweithredu ap archebu ar-lein ar gyfer archebion a wnaed 
ar ôl 4yp. Cafodd hwn ei ffurfweddu i ganiatáu uchafswm o dri chasgliad bob 15 
munud i osgoi ciwiau ac aflonyddwch i’r gymdogaeth. 

- mae'r eiddo wedi ei leoli gyferbyn a maes parcio'r pentref. Mae llinellau melyn 
dwbl yn rhedeg ar hyd y ffordd yn union y tu allan sy’n atal parcio a gan sicrhau 
fod mynediad i’r holl eiddo preswyl a busnes yn parhau i fod yn glir. 

- maent yn defnyddio Cyngor Gwynedd ar gyfer eu holl gasgliadau ailgylchu a 
sbwriel. Roedd dau fin wedi'u lleoli allan o olwg y cyhoedd y tu ôl i'r eiddo. Mae 
ganddynt hefyd ddau fin cwsmeriaid o flaen y safle sy'n cael eu rheoli gan y staff 
yn ystod y dydd i sicrhau eu bod yn cael eu gwagio mewn modd amserol. 

- roeddent yn gresynu’n fawr eu bod wedi torri’r cyfyngiad cynllunio ond 
nodwyd yn ystod eu cyfnod o weini bwyd poeth i’w gludo ymaith (Mawrth - 
Tachwedd 2021), gyda llawer ohono yn y tymor brig, nad oedd unrhyw 
gwynion naill ai wedi eu gwneud yn uniongyrchol i’r busnes nac i’r 
Awdurdod. 

- nodwyd ganddynt hefyd, pan roddwyd gwybod i'r Awdurdod am y toriad, ni 
chodwyd unrhyw bryderon ynghylch effaith y toriad gan yr achwynydd. Yn 
ogystal, yn ystod y cyfnod o ymgynghori cynllunio, ni nodwyd unrhyw 
bryderon na gwrthwynebiadau gan y Cyngor Cymuned, trigolion lleol na'r 
ymgynghorai statudol. 

- roeddent yn mawr obeithio y byddai eu cais i godi'r cyfyngiad i'w galluogi i 
weini bwyd poeth i'w gludo ymaith yn cael ei waredu ac y byddent yn gallu 
dychwelyd i gynnig opsiwn bwyd poeth i'w gludo ymaith i drigolion ac 
ymwelwyr fel ei gilydd. 

PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 
 
(3)  NP5/ 57/1090C - Codi estyniad ochr deulawr, porth blaen, a gosod ffenestri to yng 

nghefn yr annedd presennol, Clychau'r Gog, Coed y Fronallt, Dolgellau. LL40 2YG 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r 
ystyriaethau cynllunio yn absenoldeb y swyddog achos. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 
 

(4)  NP5/64/109B – Gosod 3 pod gwersylla ar gyfer defnydd gwyliau tymor byr a system 
trin carthffosiaeth newydd, Nant Madyn, Llanegryn. LL36 9SU 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r 
ystyriaethau cynllunio yn absenoldeb y swyddog achos. Gofynnodd yr aelodau i 
unrhyw arwyddion fod yn ddwyieithog. 
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Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Emma Jones, yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a 
gofynnodd i'r Aelodau ystyried yr hyn a ganlyn:- 
- fe wnaeth Mrs. Jones ddiolch i'r Aelodau am y cyfle i annerch y cyfarfod. 
- mae'r teulu wedi bod yn ffermio yn Nant Madyn ers 1936 pan gymerodd neiniau a 

theidiau denantiaeth y fferm. Prynwyd y fferm gan y teulu yn 2009 a nhw bellach 
oedd y drydedd genhedlaeth o’r teulu Jones yn ffermio’r tir. 

- mae ganddynt ddau o blant ifanc, sy'n mynychu'r ysgol leol, Ysgol Craig y Deryn, 
ac maent yn cymryd rhan weithredol yn y gymuned leol. Roedd yr ymgeisydd ar 
hyn o bryd yn is-gadeirydd Neuadd Egryn ym mhentref lleol Llanegryn ac wedi 
bod yn drysorydd y Cylch Meithrin lleol am nifer o flynyddoedd. Mae Mr. Jones yn 
gyn-gadeirydd cangen leol UAC a'r clwb ffermwyr ifanc lleol. 

- mae'r diwydiant ffermio yn mynd trwy gyfnod sylweddol o newid, ac roedd yr 
ymgeiswyr yn gwbl ymwybodol bod yn rhaid i'w busnes addasu yn unol â hynny. 
Maen nhw’n monitro ac yn datblygu’r busnes yn barhaus i’w galluogi i aros yn 
broffidiol a sicrhau bod y fferm yn gallu cael ei throsglwyddo i’r genhedlaeth nesaf. 
Maent yn credu ei bod yn hanfodol bwysig eu bod yn cynnal ac yn datblygu eu 
busnes ffermio, i gefnogi’r gymuned wledig Gymreig. Bydd sicrhau bod ganddynt 
fusnes hyfyw yn galluogi’r genhedlaeth nesaf i barhau a chynnal rôl weithredol yn 
y gymuned wledig. 

- i ddatblygu eu busnes, maent wedi ystyried yn ofalus y cyfleoedd ar gyfer 
arallgyfeirio a fyddai'n ategu eu mentrau fferm presennol. Maent wedi cael eu  
galluogi gan bolisïau Cynllunio cadarnhaol, megis polisi datblygu 29 - llety gwyliau 
amgen, gyda chefnogaeth Bailey and Partners, i ystyried datblygu menter pod 
glampio a fyddai’n darparu incwm ychwanegol gwerthfawr i’r fferm. 

- maent wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio i godi 3 pod mewn cae bychan (o’r 
enw Cae Blaidd) nepell o brif adeiladau’r fferm ac yn ymyl ffordd y cyngor. Buont 
yn trafod yn ofalus iawn leoliad y podiau glampio ac mae’r cae hwn yn gweddu 
orau i’r fferm o ran mynediad i’r safle o ffordd y cyngor, gan ategu’r mentrau 
ffermio, iechyd a diogelwch a sgrinio’r safle. 

- maent wedi cymryd argymhellion y swyddog cynllunio i ystyriaeth ynglŷn â maint 
a nifer y podiau, ac mae eu cais yn adlewyrchu hyn. Ymhellach, byddant yn cynnal 
y sgrinio presennol ar hyd ffiniau de dwyreiniol a gorllewinol y cae yn ogystal â 
phlannu gwrych rhywogaethau brodorol ychwanegol ar hyd ochr ogleddol y cae, 
cyfochrog a ffordd y cyngor. Byddant hefyd yn plannu coed brodorol safonol rhwng 
y podiau ac ar y ffin de-ddwyreiniol. Bydd hyn yn gwella bioamrywiaeth yn 
sylweddol ar y fferm. 

- mewn perthynas â sylwadau CNC, byddant yn sicrhau bod yr holl ofynion 
carthffosiaeth yn cael eu hymgorffori, a byddant yn codi wal gerrig sych fer wrth 
fynedfa’r cae i gydweddu  rhannau eraill o waliau cerrig sych wrth y fynedfa i'r fferm a'r 
cae gerllaw. 

PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig y cynhwysir gofyniad i gael gwared ar yr holl 
seilwaith cysylltiedig o dan amod 6, i roi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 
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5.  Adroddiadau Diweddaru  
(1)  Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeilad Rhestredig a gyflwynwyd o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er Gwybodaeth 
 
 Yn codi wedi hynny, nododd Aelod nifer y tor-rheolaeth cynllunio yn Aberdyfi, a 

chytunodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i gysylltu â Chyngor Cymuned Aberdyfi i 
drafod y mater cyffredinol hwn. 

 
 NP5/61/ENF329B – Hafod Wen, Harlech 
 NP4/16/ENF227C – Siop Gwalia Dolwyddelan 
 NP4/26/ENF26W – Coedwig Zip World, Betws y Coed 
 NP5/51/ENF446E – Coedwig Cae Gwian, Bontddu . 
 NP5/62/ENF430 – Llwyn Onn, Llanbedr . 
 Rhoddwyd diweddariad llafar i'r aelodau. 
 
 NP5/50/ENF152A – Bryn Awelon, Aberdyfi. 
 Dywedwyd wrth yr aelodau bod defnydd o'r ddwy sied fel llety gwyliau wedi dod i ben. 

Gofynnodd yr aelodau i swyddogion drafod ymhellach gyda Chyngor Gwynedd ac yn 
y dyfodol, dylid cyfeirio achosion o'r fath at Awdurdod Tân Gogledd Cymru. 

 
 NP5/65/ENF115A – Tir yn Hengwrt, Llanelltyd 
 Y Rheolwr Cynllunio Dros Dro i gysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru i ofyn am 

ddiweddariad ar y sefyllfa bresennol ac anfon y manylion at y Cynghorydd Gethin 
Glyn Williams. 

 
 NP5/55ENFL142A - 3 Glandŵr, Bryncrug. 

Rhoddwyd gwybod i'r aelodau am y sefyllfa ddiweddaraf a bod y mater yn cael ei 
symud ymlaen. 
 

 NP5/54/ENFLB33M – Neuadd Nannau, Llanfachreth 
 Rhoddwyd diweddariad llafar i'r aelodau. 
  

NP5/69/ENFLB326A - Tŷ Gwyn, Llwyngwril 
 Bydd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro yn rhoi diweddariad i'r cyfarfod nesaf o'r 
 Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 
 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
(2)  Cytundebau Adran 106 – Er Gwybodaeth 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
(3)  Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio –  

Er Gwybodaeth 
 Yn codi wedi hynny,  
- cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio Dros Dro fod swyddogion yn adolygu'r 

ceisiadau sy'n weddill yn barhaus. 
- NP5/61/T558D – Hen Gapel Tabernacl, Stryd Fawr, Harlech. 

byddai'r Rheolwr Cynllunio Dros Dro yn gofyn i'r swyddog achos roi diweddariad. 
 

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
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PWYLLGOR SAFONAU 
DYDD GWENER 3 MEDI 2021 

 
PRESENNOL: 
 

Aelod wedi'i benodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Alwyn Gruffydd; 
 

Aelod wedi'i benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper; 
 

Aelod wedi'i benodi gan Lywodraeth Cymru 
Mrs Sarah Hattle; 
 

Aelodau Annibynnol 
Mrs Rachael L.J. Davies, Mr. Martin J. Hughes, Mrs. Sharon Warnes; 
 
Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr Emyr Williams, Mrs. Anwen Gaffey; 
Ms. Ceri Jarvis, Cyngor A.D., Cyngor Gwynedd. 
 
Amlinellodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y weithdrefn ar gyfer ethol  
Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Safonau a chynghorodd fod y cyfarfod yn ddarostyngedig 
I Reoliadau Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes: - 
- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd, a 
- bod rhan o'r cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion. 
Hefyd, croesawodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Mrs. Sarah Hattle i'w  
chyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor Safonau. 
 
1.        Penodi Cadeirydd 
 PENDERFYNWYD penodi Mrs. Rachael Davies yn Gadeirydd y Pwyllgor 

Safonau am weddill ei chyfnod wedi'i phenodi fel Aelod Annibynnol. 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 

 
2.        Penodi Is-gadeirydd 
 PENDERFYNWYD penodi Mrs Sharon Warnes yn Is-gadeirydd y Pwyllgor 

Safonau am weddill ei chyfnod wedi'i phenodi fel Aelod Annibynnol. 
 
3. Ymddiheuriadau am absenoldeb 

Ni chafwyd ymddiheuriadau. 
  
4.        Datgan Buddiant 

Cyhoeddodd Mr. G. Iwan Jones fuddiant yn eitem 6 ar yr Agenda a gadawodd y 
cyfarfod wrth i'r mater gael ei drafod. Cyhoeddodd Mr Emyr Williams hefyd fuddiant 
yn eitem 6 ar yr Agenda a byddai'n aros yn y cyfarfod i ateb unrhyw gwestiynau a 
allai godi ond na fyddent yn bresennol yn ystod unrhyw ran o'r broses benderfynu. 

 
5. Gwrandawiad Apêl 

Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972: Eithriad rhag datgelu dogfennau 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gofyn 
am gymeradwyaeth y Pwyllgor Safonau i eithrio'r adroddiad dilynol.   

   
PENDERFYNWYD y dylid eithrio'r adroddiad “Gwrandawiad Apêl” dilynol rhag 
cael ei ddatgelu am y rhesymau a amlinellir yn yr adroddiad. 
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6.  Gwrandawiad Apêl 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Gwasanaeth Personél i ddarparu papurau cefndir a 
gwybodaeth bellach i'r Aelodau. 
 

Adroddwyd – Gofynnodd y Cadeirydd i bawb a oedd yn bresennol i gyflwyno eu 
hunain i'r cyfarfod a dywedodd y byddai'r Gwrandawiad Apêl yn cael ei gynnal yn 
unol â Gweithdrefn Achwyn yr Awdurdod ac y byddai'n dilyn fformat yr apêl fel yr 
amlinellir yn Atodiad 2. 
 
Yn bresennol yn y cyfarfod, i ymateb i gwestiynau a godwyd gan y Pwyllgor Safonau 
oedd: - 
i) yr apelydd 
ii)        cynrychiolydd yr apelydd - Mark Jones, Trefnydd Rhanbarthol GMB 
iii)       cynrychiolydd yr Awdurdod - Helen Snow, Geldards 
iv)       Ymgynghorydd Adnoddau Dynol - Ceri Jarvis 
v)        y Prif Weithredwr - Mr. Emyr Williams 
 
Yn codi ar hynny, cydsyniodd yr apelydd a chynrychiolydd yr apelydd i fwrw ymlaen 
â'r Prif Weithredwr yn bresennol, gan nodi na fyddai'n bresennol nac yn ffurfio 
unrhyw ran o'r broses benderfynu. 
 
Yn dilyn cwestiynu, bu'r Pwyllgor Safonau yn trafod yn breifat. 
 
Galwyd yr holl bartïon yn ôl i'r cyfarfod i dderbyn y penderfyniad. Cynghorodd y 
Cadeirydd mai cylch gwaith y panel oedd ail-archwilio cywirdeb y penderfyniad a 
wnaed a bod y weithdrefn a ddilynwyd yn unol â sail yr apêl. Nododd y Cadeirydd fod 
penderfyniad y gwrandawiad apêl yn derfynol ac yn rhwymol. 
 
Darllenodd y Cadeirydd ddatganiad ar ran y Pwyllgor Safonau yn cadarnhau, ar ôl 
ystyried yr holl sylwadau yn ofalus, y gwrthodwyd yr apêl ar bob un o'r tri sail. 
 
PENDERFYNWYD 
1. gwrthod yr apêl. 
2. y byddai'r apelydd yn cael ei hysbysu'n ysgrifenedig o benderfyniad y 

Gwrandawiad Apêl. 
3. y dylai'r Awdurdod adolygu sianeli cyfathrebu gyda Plas Tan y Bwlch i 

sicrhau cyfathrebu effeithiol yn y dyfodol. 
4. y dylid codi unrhyw gais am gytundeb setliad yn uniongyrchol gyda'r 

Pennaeth Personél neu'r Prif Weithredwr. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i bawb a gymerodd ran am eu hymddygiad a'u 
cydweithrediad. 
 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 13.50 
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PWYLLGOR SAFONAU 
DYDD GWENER 3ydd MEDI 2021 

 
YN BRESENNOL: 
 
Aelod a benodwyd gan Gyngor Gwynedd  
Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd; 
 

Aelod a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorydd Philip Capper; 
 

Aelod a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mrs Sarah Hattle; 
 
Aelodau Annibynnol 
Mrs Rachel L.J.Davies (Cadeirydd), Mr Martin J.Hughes, Mrs Sharon Warnes; 
 

Swyddogion 
Mr. G.Iwan Jones, Ms. Bethan Hughes, Mrs. Anwen Gaffey.  
 

Nodwyd gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol bod y cyfarfod yn ddibynnol ar 
Reoliadau Cofid-19 o ran y modd y mae’r Awdurdod yn gallu cwblhau ei ddyletswyddau ac 
oherwydd hyn:- 
- bod Rhybudd o Gyfarfod wedi ei gyhoeddi a bod yr Agenda a’r adroddiadau ar gael 

ar wefan yr Awdurdod. 
- nad oedd y cyfarfod yn agored i’r cyhoedd 
- bod y cyfarfod yn cael ei recordio fel cymorth i wirio’r cofnodion ond y gallai fod ar 

gael ar-lein maes o law.  
 

1.    Datganiadau’r Cadeirydd 
       Croesawodd y Cadeirydd Mrs Sarah Hattle i’r cyfarfod 
 

2.   Datgan Diddordeb 
      Datganwyd diddordeb personol gan y Cynghorydd Philip Capper yn eitem 7 ar yr   
      Agenda, o dan baragraff 10(2) (a) (ix) (aa) o’r Côd Ymddygiad ar gyfer Aelodau. Nid  
      oedd y Cynghorydd Alwyn Gruffydd yn bresennol ar gyfer eitem 7 ac ni chymerodd ran  
      mewn llunio unrhyw benderfyniad.  
 

3.   Cofnodion 
      Derbyniwyd cofnodion y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 16eg Hydref 2020 ac  
      arwyddwyd hwy gan y Cadeirydd fel rhai cywir.  
 

4.   Enwebu aelodau ar gyfer y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl 
      Cyflwynwyd – adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethu Corfforaethol i benodi tri     
      aelod a dau aelod dirprwyol i wasanaethu ar y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl. 
 

      Adroddwyd – Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethu Corfforaethol yr  adroddiad a’r 
 cefndir. 
 

PENDERFYNWYD 
  1.    Nodi’r adroddiad 
  2.    Penodi’r Cynghorydd Philip Capper, Mrs Sharon Warnes a Mr. Martin J.  

  Hughes fel aelodau o’r Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl gyda’r  
  Cynghorydd Alwyn Gruffydd a Mrs Rachel L.J. Davies fel aelodau dirprwyol 
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5. Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i   
hysbysu’r Pwyllgor ynghylch y datblygiadau sydd yn berthnasol i’r Awdurdod hwn. 
 
Adroddwyd – Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a nodi bod manylion llawn y ddau gŵyn – nad oedd yr Ombwdsman wedi cytuno i’w 
harchwilio – wedi eu cynnwys yn yr Adroddiad Monitro Cwynion (Eitem Rhif 6 ar yr 
Agenda). 
 
PENDERFYNWYD NODI’R ADRODDIAD  

 
6.    Adroddiad Monitro Cwynion 
      Cyflwynwyd – adroddiad gan Bennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar gwynion 

ysgrifenedig a dderbyniwyd gan yr Awdurdod yn 2020/21. 
 
       Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad a 

chadarnhau bod yr ymgeiswyr, yn dilyn cyngor yr Ombwdsman Gwasanaeth 
Cyhoeddus, wedi cyfeirio eu cwyn yn ymwneud â thorri data gan y gwasanaeth 
Cynllunio i’r Comisiynydd Gwybodaeth.  Penderfyniad yr Ombwdsman Gwasanaeth 
Cyhoeddus oedd peidio â chymryd unrhyw gamau pellach yn erbyn yr Awdurdod 
oherwydd y camau cyflym a gymerwyd, ac oherwydd bod y tor- data yn un bychan 
iawn. Cafodd yr Aelodau eu sicrhau ymhellach - yn dilyn y tor-data personol dan sylw - 
bod pob aelod staff yn awr yn gorfod ymgymryd â hyfforddiant diogelwch data ar-lein 
yn flynyddol.  Canmolodd y Cadeirydd y swyddogion am ddelio gyda’r cwynion mor 
gyflym. 

 
      PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad. 

 
7.   Caniatáu Gollyngiadau   

      Cyflwynwyd - Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethu Corfforaethol yn argymell 
bod y Pwyllgor Safonau yn caniatáu gollyngiad cyffredinol i Aelodau o Gyngor 
Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Gofynnwyd hefyd i Aelodau nodi y dylid 
cywiro unrhyw gyfeiriad tuag at baragraff (d) yn yr adroddiad Cymraeg i ddarllen fel 
(ch). 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethu Corfforaethol yr adroddiad a 
chadarnhau bod gollyngiadau a ganiatawyd yn flaenorol gan y Pwyllgor Safonau wedi 
gweithio’n dda. Trafodwyr yr adroddiad gan yr Aelodau a chytuno i ganiatáu y 
gollyngiad cyffredinol, yn unol â’r telerau a amlinellir yn yr adroddiad, er mwyn sicrhau 
bod yr Awdurdod yn gallu cwblhau ei ddyletswyddau yn effeithlon. 

 
     PENDERFYNWYD 

 1.    Caniatáu gollyngiad i Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd er mwyn 
eu  galluogi i gymryd rhan lawn mewn penderfyniadau ar faterion yn 
ymwneud â 

 Chyngor Gwynedd hyd at 31ain Rhagfyr 2022, oni bai i’r dyddiad gael ei 
 ymestyn ymhellach gan y Pwyllgor hwn cyn 31ain Rhagfyr 2022. 

   2.     Caniatáu gollyngiad i Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy er mwyn eu galluogi i gymryd rhan lawn mewn penderfyniadau ar 
faterion yn ymwneud â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hyd at 31ain 
Rhagfyr 2022, oni bai i’r dyddiad gael ei ymestyn ymhellach gan y Pwyllgor 
hwn cyn 31ain Rhagfyr 2022. 
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8. Y Fframwaith Moesegol a Chanllawiau Diwygiedig a gyhoeddwyd gan yr  
Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar y Côd Ymddygiad 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethu Corfforaethol er mwyn i 
Aelodau gael trafod y canllawiau diwygiedig, os oedd unrhyw faterion yn codi ohonynt 
ac unrhyw faterion pellach a nodir yn yr adroddiad.   
 
Adroddwyd – Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethu Corfforaethol yr adroddiad a 
thrafodwyd y materion canlynol mewn manylder gan yr Aelodau:- 
- Nodwyd gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol bod hyfforddiant 

diweddaru ar y Côd Ymddygiad fel arfer yn cael ei ddarparu ochr yn ochr â 
Hyfforddiant Cynllunio ar gyfer Aelodau. 

- Cadarnhawyd gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethu Corfforaethol bod siartiau llif – i 
helpu Aelodau wrth ddatgan Diddordebau Personol a Rhagfarnus (tebyg i Atodiadau 
2 a 3 yng Nghanllawiau’r Ombwdsman) - wedi eu dosbarthu yn y cyfarfod yn y 
gorffennol pan gynhelid y cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Teimlad yr Aelodau oedd y 
gellid dosbarthu’r wybodaeth hon yn ddigidol o hyn ymlaen ar gyfer cyfarfodydd 
pwyllgor ar-lein a hybrid.  

- Nodwyd gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethu Corfforaethol y byddai’r Awdurdod – 
unwaith y byddai’r Côd Ymddygiad newydd yn cael ei gyhoeddi - yn sicrhau bod pob 
Aelod yn derbyn hyfforddiant ar y côd newydd ac y byddai pob newid yn cael ei 
amlygu. Byddai’r hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn dilyn etholiadau Llywodraeth 
Leol ym mis Mai 2022, ac fe fyddai hynny yn dylanwadu ar aelodaeth yr Awdurdod. 
Yn achos yr Aelodau hynny sydd yn derbyn hyfforddiant Côd Ymddygiad gan Gyngor 
Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio 
ar unrhyw wahaniaethau rhwng yr Awdurdodau Unedol ac Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol. 

- Nodwyd gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol bod darparwyr 
hyfforddiant, megis Trevor Roberts a’i Gwmni, yn y gorffennol wedi darparu 
hyfforddiant da iawn ar gyfer Aelodau, yn cynnwys chwarae rôl ayyb ac nad oes 
amheuaeth na allant ddarparu hyfforddiant ar-lein / hybrid yn y dyfodol ar gyfer yr 
Awdurdod pe byddid yn gofyn iddynt.  

- Mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol 
nad oedd hyfforddiant ar y Côd yn rhan o gylch gorchwyl yr Ombwdsman a bod 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru – er eu bod yn darparu modylau hyfforddiant – 
yn canolbwyntio yn bennaf ar yr Awdurdodau Unedol gydag ychydig iawn o sylw i 
Barciau Cenedlaethol. 

- Teimlad yr Aelodau oedd ei bod yn anodd i’r Pwyllgor Safonau fonitro gweithrediad y 
Côd Ymddygiad e.e. datgan diddordebau Aelodau ayyb, a chytunodd swyddogion i 
ddarparu adroddiad byr yn rhoi manylion datganiadau diddordeb Aelodau ar gyfer y 
Pwyllgor Safonau yn flynyddol. 

- Yn codi o hyn, cadarnhawyd gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol y 
bydd cylch gorchwyl y Pwyllgor Safonau o Fai 2022 ymlaen yn cynnwys dyletswydd 
statudol newydd sef paratoi adroddiad blynyddol i’r Awdurdod ynghylch y modd y 
cafodd dyletswyddau’r pwyllgor eu cwblhau a darparu trosolwg ar faterion ymddygiad 
yn gyffredinol o fewn yr Awdurdod. Cytunwyd y dylid trefnu cyfarfod o’r Pwyllgor 
Safonau ar gyfer dechrau Ebrill 2022 (y dyddiad i’w gadarnhau) fel y câi Aelodau 
gyfle i drafod fframwaith a chynnwys yr adroddiad. Yna byddai Cadeirydd y  Pwyllgor 
Safonau  a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yn paratoi’r adroddiad yn 
unol ag adran ‘56B Adroddiadau blynyddol gan Bwyllgorau Safonau: paragraffau (1) i 
(8)’ o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau Cymru (2021), sydd yn berthnasol i’r 
Parc Cenedlaethol. Caiff yr adroddiad ei ddosbarthu i holl Aelodau’r Pwyllgor 
Safonau fel y gallant gytuno gyda’i gynnwys cyn ei gyflwyno gan Gadeirydd y 
Pwyllgor Safonau i Gyfarfod Blynyddol yr Awdurdod ym mis Mehefin.  
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- yng ngoleuni'r uchod, roedd yr Aelodau o'r farn y dylid gohirio unrhyw drafodaeth 
ynghylch rhinweddau neu fel arall sefydlu Cyd-bwyllgor Safonau ag Awdurdod Tân 
ac Achub Gogledd Cymru am oddeutu 18 mis. Byddai hyn yn caniatáu amser i'r 
Pwyllgor Safonau ganolbwyntio ar fabwysiadu'r Fframwaith Moesegol newydd. 

 
PENDERFYNWYD 
1. bod Proses Datrys Lleol yr Awdurdod yn dilyn yr hyn a gymeradwyir yn y  

canllawiau ac felly nid oedd angen ei adolygu. 
2. y dylai'r trothwy gwerth o £25 ar gyfer datgelu Rhoddion a Lletygarwch yn  

parhau pan fydd yr Awdurdod yn ystyried mabwysiadu'r protocol maes o law. 
3. fel rhan o’i ddyletswydd newydd, bod Cadeirydd y Pwyllgor Safonau yn 

darparu ac yn cyflwyno adroddiad blynyddol i Gyfarfod Blynyddol yr 
Awdurdod yn unol  â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021. 

4.    bod y Pwyllgor Safonau yn cyfarfod yn gynnar ym mis Ebrill 2022 i drafod  
 cynnwys a fframwaith yr adroddiad blynyddol. 
5.    diolch i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru am eu diddordeb mewn  
 sefydlu Pwyllgor Safonau ar y cyd, ond i beidio â derbyn eu gwahoddiad ar hyn  
 o bryd gan fod aelodau yn awr yn gweithio ar fabwysiadu’r Fframwaith 

Moesegol newydd. 
 
   9.    Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru 

Derbyniwyd - adroddiad llafar gan gyn Gadeirydd y Pwyllgor Safonau, er 
gwybodaeth. 

 
Nodwyd gan y cyn Gadeirydd ei bod hi wedi mynychu cyfarfod ar-lein o Fforwm 
Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar 24ain Mehefin 2021, a bod 
nodyn yn amlinellu’r drafodaeth a’r adborth wedi ei ddosbarthu i aelodau cyn cyfarfod 
heddiw. Nodwyd gan Aelodau bod cyfran helaeth o’r drafodaeth wedi canolbwyntio 
ar ddarparu adborth ar y Fframwaith Moesegol  a’r canllawiau gan yr Ombwdsman 
Gwasanaethau Cyhoeddus. Hefyd, roedd llawer o’r drafodaeth a’r adborth wedi 
canolbwyntio ar y cyswllt gyda chynghorau cymuned a chynghorau tref gyda 
phwyslais ar hyfforddiant a’r fantais o gael fframwaith gyson i ddarparu pecynnau 
hyfforddi ayyb.  

 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth ac i ddiolch i’r cyn 
Gadeirydd am yr adroddiad.  

        
     Diolchodd y Cadeirydd i’r Aelodau am eu cyfraniad ac i’r swyddogion am eu gwaith. 

 
 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 15.40 
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PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
DYDD MERCHER 14 GORFFENNAF  2021 

 

PRESENNOL:    
 
Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd,  Annwen  Hughes, Judith Humphreys, 
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts; 
 
Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorydd Philip Capper, Wyn Ellis Jones,  Ifor Glyn  Lloyd; 
 
Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs Sarah  Hattle, Mr Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 
Swyddogion 
Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,  Ms.B. Hughes, 
Mrs. A. Gaffey; 
 
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod y cyfarfod yn destun  
Rheoliadau Covid-19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a bod:- 
- Hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi ac roedd yr Agenda  a'r adroddiadau ar gael ar 

wefan yr Awdurdod. 
- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-       roedd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i helpu i wirio'r cofnodion ond efallai y bydd ar gael 

ar-lein yn ddiweddarach. 
 
1. Ethol  Cadeirydd 
 PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd Alwyn Gruffydd yn Gadeirydd ar y Pwyllgor 

Perfformiad ac Adnoddau. 
 Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 
 
2.  Ethol Is-Gadeirydd 
 PENDERFYNWYD ethol y Cynghorydd John Pughe Roberts yn Is-Gadeirydd y 

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau. 
 Diolchodd yr Is-Gadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 
 
3. Ymddiheuriadau 
         Cynghorydd Gethin Glyn Williams; 
 Mr. Emyr Williams, Prif Weithredwr. 
 
4. Datgan Buddiant 
 Ni wnaed datganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw eitem. 
 
5. Cofnodion 

Cofnodion y cyfarfod Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 24  Mawrth 2021 
Cawsant eu derbyn a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
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6. Log / Cofnod Gweithredu 
 Cyflwynwyd – Cofnod o'r camau strategol sy'n deillio o benderfyniadau a wnaed yn 

ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, er gwybodaeth ac i weithredu 
arnynt. 
 
Y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 20.11.19 
Cam Gweithredu Eitem 8  – Rhaglen Waith Gorfforaethol 2019-20 
Roedd y cam gweithredu hwn bellach wedi'i gwblhau a gellid ei dynnu o'r Cofnod 
Gweithredu. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu a dileu'r cam gweithredu fel yr 
amlinellwyd. 

 
7. Datganiad Cyfrifon Drafft 2020/21 
   Derbyniwyd – Adroddiad llafar gan y Prif Swyddog Cyllid. 
 
         Adroddwyd - Ymddiheurodd y Prif Swyddog Cyllid nad oedd adroddiad Datganiad 

Cyfrifon Drafft 2020/21 yn barod i'w gyflwyno oherwydd pwysau gwaith cysylltiedig â 
Covid ar swyddogion yn yr Adran Gyllid a meysydd eraill yr Awdurdod a bod llif 
gwybodaeth yn araf wedi rhwystro ei gyflawni. Cytunwyd y bydd yr adroddiad drafft yn 
cael ei gyflwyno i gyfarfod dilynol o'r Awdurdod. 

 
        PENDERFYNWYD gohirio ystyried adroddiad Datganiad Cyfrifon Drafft 2020/21 i 

gyfarfod dilynol o’r Awdurdod.  
  
8. Adroddiad Diweddaru Cyllid Grant Allanol 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r 

Aelodau am y prosiectau a gefnogir gan yr Awdurdod. 
 
 Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad ar ran y 

Prif Weithredwr.   
 
 Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a gwnaed y sylwadau canlynol:- 

- Prosiect LIFE Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru 
Gofynnodd aelod am ragor o fanylion am effaith bosibl methu â chofrestru 
cytundebau 20 mlynedd, ac a oedd yr Awdurdod wedi cael sicrwydd cyfreithiol 
gadarn bod hyn yn dderbyniol.  Hefyd, gofynnodd yr Aelod a fyddai'r prosiect yn 
destun Archwiliad Ewropeaidd yn hytrach nag Archwiliad y DU, ar ôl Brexit.  Roedd y 
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn deall y byddai prosiectau Ewropeaidd yn cael 
eu tanysgrifennu gan Lywodraeth y DU ond cytunodd i ofyn am sicrwydd ar y mater 
hwn gan y Prif Weithredwr ac adrodd yn ôl i'r Aelod.  Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheoli Tir fod y prosiect yn parhau i fod yn unol â’r targed, ac eithrio'r 
100% sy'n ymuno â'r confensiynau 20 mlynedd.   

- Tais Ogwen  
Cynigiodd Aelod y dylid  arddangos map o'r ardal ar fwrdd dehongli  gyda'r holl 
enwau lleoedd Cymraeg wedi'u cynnwys.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a 
Rheoli Tir fod gwaith tebyg yn cael ei wneud ar y cyd gan Bartneriaeth Tirwedd y 
Carneddau  a Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ar gyfer prosiect y Carneddau ac 
y  gallai cynllun tebyg ar gyfer Tais  Ogwen fod yn rhan o gylch gwaith Panel Craffu 
Enwau Lleoedd Cymru, gyda'r hyn sy'n digwydd yn y prosiect yn cael ei ymestyn 
ymhellach i feysydd eraill. 
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- Para. 3.5 Astudiaeth Ddichonoldeb 
 Mewn ymateb i gwestiwn, cynghorwyd yr Aelodau mai'r astudiaeth ddichonoldeb   
  oedd edrych ar opsiynau Cwm Rhwyddfor yn y dyfodol. 
- Prosiect Mawndiroedd – Allbwn 7 

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y byddai swyddogion yn bwrw 
ymlaen â'r allbynnau hyn yn y dyfodol gyda ffynonellau eraill o gyllid grant. 

- Prosiect Nos – Partneriaeth Awyr Dywyll Gogledd Cymru 
Gofynnodd Aelod a fyddai rhai agweddau o'r gwaith yn cael ei gynnwys fel 
gweithgaredd craidd yr Awdurdod, neu a fyddai bob amser yn cael ei ariannu gan 
brosiect? Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod gwahanol ffynonellau 
cyllid ar gael, a'i fod yn benderfyniad strategol i'r Awdurdod a ddylid  blaenoriaethu a 
chyflogi swyddog  llawn amser  yn benodol ar gyfer y gwaith hwn. Hefyd,  gan fod 
llawer o wahanol ddynodiadau ledled Cymru, roedd potensial i'r Awdurdod allu 
gweithio ar raglen ar y cyd yn y dyfodol. 
 

 PENDERFYNWYD 
1. nodi bod 3 phrosiect CRhC wedi'u cwblhau. 
2. nodi bod prosiect CRhC Dinas Mawddwy wedi'i gymeradwyo ac wedi 

dechrau. 
3. nodi bod cymorth wedi'i roi i grŵp a arweinir gan ffermwyr wrth i brosiect 

CRhC Tir  Ifan gau. 
4. nodi bod tri phrosiect Menter Gwella Tirwedd y Grid Cenedlaethol (MGT) 

wedi'u cwblhau. 
5. nodi bod prosiectau TCLlC 2020/21 wedi'u cwblhau. 
6. nodi prosiectau TCLlC a phrosiectau cydweithredol a gymeradwywyd ar 

gyfer 2021/2022. 
7. nodi cynnydd ar brosiectau byw (Atodiad 1). 
8. nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer ceisiadau yn y dyfodol (Atodiad 2). 

 
9. Panel Craffu – Cyfrif Carbon Eryri 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i grynhoi'r Broses 

Graffu ac i dynnu sylw at y camau arfaethedig dilynol i'r broses. 
 

 Adroddwyd – Gwahoddodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir Gadeirydd y Panel  
Craffu i gyflwyno'r adroddiad. 

 

Diolchodd Cadeirydd y Panel Craffu i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir a'i  staff am 
eu gwaith a diolchodd hefyd i Aelodau'r panel am eu mewnbwn. Cyflwynodd yr 
adroddiad a'r trosolwg strategol  a gwnaeth yr Aelodau'r sylwadau canlynol:-   

- Roedd aelodau a swyddogion wedi cydnabod yr angen i edrych ymhellach na 
rheoli mawndiroedd yn unig ac fel y soniodd Archwiliad Cymru, mae'r gwaith hwn 
yn rhoi cyfle i staff ddysgu a  chyfuno eu profiadau mewn ardaloedd y tu allan i'w  
harbenigeddau eu hunain.     

- teimlai Aelod y dylai'r  gwaith hwn fod yn gysylltiedig  â chynlluniau cymorth 
amaethyddol Llywodraeth Cymru ac y dylai'r  Awdurdod fynegi diddordeb mewn 
darparu elfen o'r cynlluniau cymorth newydd yng ngoleuni ei brofiad blaenorol  er 
budd yr Awdurdod a ffermwyr lleol.   
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- Trafododd yr Aelodau COP26, uwchgynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig 
a gynhelir yn Glasgow ym mis Tachwedd 2021 a  chytunodd y dylid  galw'r un 
Panel Craffu yn ôl  i asesu drafftiau cynnar o unrhyw Strategaeth Garbon sy'n dod 
i'r amlwg ddiwedd 2021 / dechrau 2022, cyn adrodd i gyfarfod o'r Awdurdod yn y 
dyfodol. 
 

 PENDERFYNWYD 
1. Nodi’r broses graffu a chynnwys yr adroddiad sy'n tynnu sylw at y broses 

a ddilynwyd a'r materion a drafodwyd. 
2. cefnogi coladu'r  materion a drafodir i mewn i un Strategaeth Carbon Isel 

Eryri. 
3. ailgyflwyno drafft cynnar o Strategaeth Carbon Isel Eryri i'r Panel Craffu 

yn ddiweddarach yn 2021 / dechrau 2022. 
 

10. Proffil Risg yr Awdurdod 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am Broffil Risg yr Awdurdod ac i ystyried effeithiau 
COVID-19. 

 

Adroddwyd - Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a'r 
gofrestr risg yn fanwl.  Trafododd yr Aelodau'r canlynol:- 

- Cyfeirnod Risg 8 - Diffyg cydymffurfio â "Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018" 
(GDPR) – cadarnhaodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol ei bod yn 
ofynnol i'r holl staff a’r aelodau gwblhau'r hyfforddiant ar-lein ac nad oedd rhai 
unigolion, hyd yma, wedi cwblhau'r cwrs o hyd.  Anfonwyd nodyn atgoffa ac 
amser estynedig i gwblhau'r cwrs. Yn ogystal, cynghorodd y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol ar ddau gwrs ar-lein pellach ar Seiberddiogelwch  a  
fyddai hefyd angen cael eu cwblhau gan yr holl staff a'r Aelodau.   

- Risg Cyf 10 - Risg i enw da'r Awdurdod sy'n gysylltiedig â chyflawni prosiect 
Coedwigoedd Glaw Celtaidd LIFE yn anfoddhaol - mewn ymateb i gwestiwn, 
credai'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir bod y trosiant uchel o staff uchelyn 
digwydd achos bod staff yn symud i swyddi tebyg neu well ac nad oedd hyn yn 
adlewyrchiad ar y prosiect ei hun.  Roedd yn obeithiol  bod y  sefyllfa bellach wedi 
sefydlogi. 

- Cyfeirnod Risg 12 – Cydnerthedd Staff yn Edwino – Yn dilyn trafodaethau 
diweddar yn y Gweithgor yr Aelodau, gofynnwyd i swyddogion ystyried a oes 
angen cydnabod recriwtio staff fel risg ar wahân yn y gofrestr. Mynegwyd 
pryderon hefyd, o ganlyniad i bandemig Covid, fod problemau recriwtio yn y 
sector lletygarwch bellach yn risg sylweddol i Blas Tan y Bwlch.   

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo Proffil Risg yr Awdurdod fel 
y'i cyflwynwyd. 

 

11. Rhaglen Waith Gorfforaethol 2020-21 
 Cyflwynwyd – Y pedwerydd adroddiad cynnydd a'r chwarter olaf ar gyfer 2020/21 gan 

Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol. 
  

Adroddwyd – Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad ar 
y pedwerydd diweddariad a'r chwarter olaf.  Trafododd yr Aelodau a'r swyddogion yr 
adroddiad a gwnaed y sylwadau canlynol:-   

- Cydbwyso Ein Hadnoddau a'n Hymdrechion – Roedd yr Aelodau o'r farn bod 
gwerthusiadau staff yn bwysig iawn ac y dylai'r Awdurdod geisio gwella ar y 
gyfradd gwblhau o 32% a adroddwyd ar hyn o bryd. Dywedodd Cyfarwyddwr y 
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Gwasanaethau Corfforaethol  fod y Tîm Rheoli yn ymwybodol o hyn ac yn anelu 
at weld gwelliannau. 

- gofynnodd Aelod a oedd cysylltiad rhwng gwerthusiadau staff, absenoldebau 
oherwydd salwch a recriwtio a chadw staff.   Dywedodd yr Aelod fod methu â 
chwblhau gwerthusiadau staff mewn rhai sefydliadau yn fater disgyblu i'r staff a'u 
rheolwyr, er nad oedd y trywydd hwn yn cael ei awgrymu ar hyn o bryd. 

- cadarnhaodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod yr Awdurdod wedi'i 
baratoi ar gyfer y cynnydd disgwyliedig mewn twristiaeth, gyda mwy o adnoddau 
a staff ar lawr gwlad a strategaeth gyfathrebu glir wedi'i datblygu ar gyfer tymor 
2021.  

 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 

12.  Dangosyddion Perfformiad  2020/21:  Canlyniadau Terfynol 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i gyflwyno'r 

canlyniadau terfynol ar gyfer 2020/21 i'w trafod gan yr Aelodau. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a 
thrafodwyd y materion canlynol:- 

- gofynnodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i'r Aelodau nodi cywiriad i'r data 
oherwydd fe ddylai cyflenwad tir ar gyfer tai presennol yr Awdurdod fod yn 5.1  
mlynedd (gwyrdd) ac nid 3 blynedd (coch) fel y cofnodwyd. Yn codi ar hynny, ac 
mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod 
yr Awdurdod tua hanner ffordd yn y tabl perfformiad cynllunio. Gofynnodd  Aelod i 
ddata gael ei ddarparu ar sail Cymru gyfan ar ddiwedd pob blwyddyn ar gyfer 
dibenion cymharu fel bod yr Aelodau’n gallu asesu perfformiad yr Awdurdod yn 
erbyn awdurdodau cynllunio eraill. 

- Ein Cymunedau: 1a – croesawyd y cynnydd mewn caniatâd cynllunio ar gyfer 
unedau tai fforddiadwy yn Y  Bala.   

- Ein Cymunedau: mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheoli Tir fod data ar dai a werthir fel ail gartrefi yn ardal y Parc 
Cenedlaethol ar gael ac y byddai'n cael ei ddosbarthu i'r Aelodau.  Yn codi ar 
hynny,  trafododd yr Aelodau erthygl ddiweddar yn The Telegraph a oedd yn 
annog pobl i fuddsoddi mewn cartrefi gwyliau ac ail gartrefi. Roedd yr Aelodau'n 
pryderu'n fawr bod pobl leol yn cael eu prisio allan o'r farchnad dai.   Roedd yr 
Aelodau hefyd yn pryderu am y fenter gan Lywodraeth Cymru i roi grantiau ar 
gyfer plannu coed, a oedd  yn cael ei hecsbloetio gan gwmnïau mawr sy'n prynu 
daliadau fferm i blannu coed er mwyn gwrthbwyso eu hôl troed carbon. 

- Cydbwyso ein Hadnoddau a'n Hymdrechion : nododd Aelod y canlyniad rhagorol 
ar gyfer Dangosyddion Perfformiad Lleol 5c a 5ch. 
 

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
 

13.  Adroddiad Monitro Cwynion 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar gwynion 

ysgrifenedig a dderbyniwyd gan yr Awdurdod.  
 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad ac 
amlinellodd y prif bwyntiau. Atgoffwyd yr Aelodau nad oedd unigolion yn cael eu nodi  ar 
sail cyfrinachedd.  

 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
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14.  Absenoldebau Staff 2020/21 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél sy'n crynhoi 

absenoldebau staff ar gyfer y cyfnod Ebrill  2020  hyd at ddiwedd Mawrth 2021. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol  yr adroddiad ar 
ran y Pennaeth Personél a oedd wedi rhoi amlinelliad o resymau posibl pam yr oedd y 
ffigurau absenoldeb oherwydd salwch wedi gostwng mor sylweddol. Ystyriodd  yr 
Aelodau'r adroddiad yn fanwl a thrafodwyd y canlynol:- 

-  gan nad achosion o ffliw gan mwyaf y llynedd,  roedd  gwersi i'w hennill am barhau 
â rhyw fath o ymbellhau cymdeithasol, golchi dwylo ac ati, wrth ystyried  ail-agor y 
swyddfa i'r staff.  

- roedd y gwelliannau nodedig yn y gyfradd salwch i'w croesawu er y dylid gwneud 
rhagor o waith i ganfod pam fod pryder/straen/iselder a hefyd problemau cefn i gyd 
wedi  gostwng o ran nifer. 

- gofynnodd Aelod a oedd asesiadau desg yn cael eu cynnal i sicrhau na fyddai'r staff 
yn datblygu problemau yn ôl oherwydd y defnydd o liniaduron gartref a dywedodd 
hefyd y dylid cynnal oriau gwaith yn y cartref. Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol fod y Tîm Rheoli yn ymwybodol o'r angen am 
asesiadau desg a bod y gwaith hwn fel arfer yn cael ei wneud ar gyfer yr holl staff yn 
y swyddfa. Dywedodd  fod y Tîm Rheoli, gan fod y cyfnod ar gyfer cyfyngiadau covid 
yn agosáu at ei derfyn, ar hyn o bryd yn ystyried cynllun peilot ar gyfer gweithio 
cyfunol i staff  weithio'n rhannol o gartref ac yn rhannol yn y swyddfa. 

- Gofynnodd yr Aelodau i swyddogion ystyried a ddylid cynnwys Covid-19 o fewn y 
categori annwyd/peswch, ffliw, infflwensa neu fel categori salwch ar wahân ei hun. 
 

 PENDERFYNWYD yn amodol ar gynnwys cyfeiriad at  Covid-19,  nodi'r adroddiad 
er gwybodaeth. 

   
15.  Cynhadledd Rithwir Ffederasiwn EUROPARC 2021 :  6  a 7  Hydref 2021 
 "Parciau o dan y Chwydd-wydr - wedi eu Pweru gan Bobl; Wedi'i ysbrydoli gan 

Natur" 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i hysbysu Aelodau o Gynhadledd 

Rithwir EUROPARC 2021  ac i drafod cynrychiolaeth o APCE yn y digwyddiad. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a gofynnodd 
i'r Aelodau benderfynu a ddylid cynrychioli APCE yng  Nghynhadledd  Rithwir  
EUROPARC 2021 ac,  os felly,  cymeradwyo nifer y cynrychiolwyr. 
 
Trafododd yr Aelodau'r adroddiad ac argymhellodd y dylai'r Cadeirydd fynychu'r 
gynhadledd ochr yn ochr ag unrhyw Aelodau eraill a oedd â diddordeb mewn mynychu. 
Gan fod costau yn gysylltiedig, gofynnwyd i'r Aelodau roi eu henwau i'r Swyddog 
Gwasanaethau Aelodau erbyn 20 Gorffennaf,  i'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr gytuno  ar 
y gynrychiolaeth wirioneddol. Yn codi ar hynny, nododd y Cynghorydd Judith Humphreys 
a Ms Tracey Evans eu diddordeb mewn cynrychioli'r Awdurdod yn y Gynhadledd. 
 
PENDERFYNWYD 
1. nodi'r adroddiad ac awdurdodi cynrychiolaeth o Eryri yng Nghynhadledd 

rithwir  EUROPARC 2021. 
2. gofyn am enwebiadau (Aelodau / staff) o Eryri i fynychu Cynhadledd rithwir 

EUROPARC yn 2021 ac i ddirprwyo'r penderfyniad o ran y gynrychiolaeth 
wirioneddol i'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr.  
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16. Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 
Cyflwynwyd - Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar y 
24 Mawrth a 9 Mehefin 2021, er gwybodaeth. 

 
Cyflwynodd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch y cofnodion. 
Yn codi ar hynny,  
Cofnodion 24 Mawrth 2021 
Dylai'r cofnodion gofnodi bod Mr. Tim Jones yn y Gadair. 
 

Cofnodion 9 Mehefin 2021 
 Eitem Rhif 5 - Diweddariad ar Blas Tan y Bwlch 
 Cam Gweithredu Rhif 2 - mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd swyddogion  fod y 

Rheolwr Eiddo yn ceisio cyngor arbenigol ynghylch nam ar y system wresogi bresennol. 
 

PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig i’r uchod, nodi'r cofnodion. 
 

17. Adroddiad Blynyddol Pennaeth Archwilio Mewnol 2020/21 
Cyflwynwyd – Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol yn amlinellu barn y 
Gwasanaethau Archwilio Mewnol ar reolaethau mewnol o fewn yr Awdurdod. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Archwilio Mewnol yr adroddiad a chadarnhaodd ei 
bod yn fodlon bod yr Awdurdod yn rhoi fframwaith rheoli cadarn ar waith i reoli risgiau yn 
y meysydd yr ymchwiliwyd iddynt yng Nghynllun Archwilio 2020/21.  Nododd yr Aelodau, 
er mwyn rhyddhau amser ar gyfer archwiliad ar y 'Cynllun Rheoli Cynaliadwy', fod 
archwiliad 'Yr Ysgwrn'  wedi'i ohirio o'r cynllun archwilio gwreiddiol.    

 
Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a thrafod y materion canlynol:- 

- Dychwelyd Offer 
cadarnhaodd swyddogion, er bod yr archwiliad yn canolbwyntio ar staff, y cymerwyd 
camau  i sicrhau bod yr Aelodau hefyd yn dychwelyd yr holl offer a ddarperir gan yr 
Awdurdod. 

- cadarnhaodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer fod cofrestr lawn yn cael ei 
chadw o'r holl offer a ddarperir gan yr Awdurdod ac ar yr achlysur prin lle nad yw 
aelod o staff yn  dychwelyd eitem, caiff y mater ei  drosglwyddo i'r Adran Bersonél i 
fynd i'r afael â'r broblem.   

- Dywedwyd wrth yr Aelodau y gellid cynnwys Yr Ysgwrn mewn cynllun archwilio yn y 
dyfodol. 

 
 PENDERFYNWYD 
 1. derbyn yr adroddiad fel "Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio 

Mewnol" yn unol â gofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus 
ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21. 

 2. derbyn y Cynllun Archwilio Gweithredol ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu 
2021/22,  yn ddarostyngedig i newid i’r ymgynghoriad â'r Pennaeth Archwilio 
Mewnol, y Prif Weithredwr, y Prif Swyddog Cyllid, y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol a/neu'r Pennaeth Cyllid. 

 

18. Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol 2020/21 
Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972: Eithriad rhag datgelu dogfennau 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol yn gofyn 
am gymeradwyaeth yr Awdurdod i eithrio'r adroddiad dilynol. 
 

 PENDERFYNWYD bod "Adroddiad Blynyddol Pennaeth Archwilio Mewnol   
           2020/21" yn cael ei eithrio rhag cael ei ddatgelu am y rhesymau a amlinellir. 



 

106 
 

 
19.  Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol 2020/21 

 Cyflwynwyd – Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol yn amlinellu barn y 
Gwasanaethau Archwilio Mewnol ar reolaethau mewnol o fewn yr Awdurdod. 
 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Archwilio Mewnol yr adroddiad ar 
Seiberddiogelwch ac ystyriodd yr Aelodau hwn yn fanwl. 
 
PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad fel rhan o adroddiad blynyddol y 
Pennaeth Archwilio Mewnol yn unol â gofynion Safonau Archwilio Mewnol y 
Sector Cyhoeddus ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21. 

 
Diolchodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, i'r Pennaeth Archwilio Mewnol am fynychu'r 
cyfarfod i gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol. 

 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 12. 25 
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PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
MERCHER 24 TACHWEDD 2021 

 
Cynghorydd Alwyn Gruffydd (Gwynedd) (Cadeirydd) 

 
YN BRESENNOL : 
 
Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, 
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Mike Stevens; 
 
Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorwyr Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 
Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 
Swyddogion 
Emyr Williams, Mr. G. I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Ms. B. Hughes, Ms Sian Owen, 
Mrs. Helen Pye, Mrs. Awel Gruffydd, Mrs. A. Gaffey; 
 
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i  
reoliadau Covid-19 ar sut mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, ac:- 
-  roedd Hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a'r adroddiadau ar 

gael ar wefan yr Awdurdod. 
-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio er mwyn helpu i ddilysu'r cofnodion ond efallai y 

byddant ar gael ar-lein yn ddiweddarach. 
 
1.  Ymddiheuriadau 

Y Cynghorwyr Ifor Glyn Lloyd, Gethin Glyn Williams; 
   

2.  Datgan Budd  
Ni ddatganwyd unrhyw Fudd Personol mewn perthynas ag unrhyw eitem. 

 
3.   Cofnodion 

 Cafodd cofnodion y cyfarfod Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 14eg Gorffennaf    
 2021 eu derbyn ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir. 

 
4.   Cofnod / Log Gweithredu 

 Cyflwynwyd – Log o gamau gweithredu strategol yn deillio o benderfyniadau a wnaed    
 yn ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, er gwybodaeth ac i’w  
 gweithredu. 

 
 PENDERFYNWYD nodi'r Log Gweithredu, er gwybodaeth. 
 
5.  Rhaglen Waith Gorfforaethol 2021-22 

 Cyflwynwyd – Adroddiad cynnydd gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar   
 gyfer chwarter cyntaf ac ail chwarter (Ebrill – Medi) y flwyddyn ariannol. 

  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a 
dywedodd fod gosodiad newydd y Rhaglen Waith Gorfforaethol yn dileu'r angen i 
Aelodau dderbyn dau adroddiad ar wahân. Mae’r adroddiad yn amlinellu Amcanion 
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Llesiant yr Awdurdod, y prosiectau / mentrau cyfatebol a’r camau gweithredu penodol, 
gyda’r canlyniadau’n cael eu cyflwyno ar wahân ar ddiwedd pob amcan. 
 
Trafododd yr Aelodau a’r Swyddogion yr adroddiad a gwnaethant y sylwadau a ganlyn:- 
- Cymunedau Cydnerth 

Cynnal a chynyddu ansawdd bywyd trigolion 
Yn wyneb y cytundeb diweddar rhwng y Blaid Lafur a Phlaid Cymru i gydweithio, a 
tharged yr Awdurdod i sicrhau bod cynllunio yn chwarae rhan ragweithiol wrth annog 
tai fforddiadwy, bu’r Aelodau’n trafod cynllun peilot diweddar Llywodraeth Cymru yn 
Nwyfor, sy’n anelu at darparu mwy o reolaeth dros ail gartrefi a thai haf a’r cyfleoedd 
cydweithio posibl a all godi. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y 
byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i gyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn y 
dyfodol pan fydd mwy o fanylion ar gael. 
Cefnogi Pobl Ifanc 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod swydd y Swyddog  
Ieuenctid bellach wedi'i hysbysebu. 

- croesawodd yr aelodau'r adroddiad a'r cynllun newydd, a oedd yn fwy cryno ac yn 
haws ei ddeall. 

 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 

 
6.  Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 

Ariannol 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i drafod 

Adroddiad Blynyddol drafft y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol ac i 
benderfynu a oedd angen ymateb. 

 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r llythyr atodol oddi wrth y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol ac 
amlinellodd y newidiadau arfaethedig. 
 
PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad fel y'i cyflwynwyd. 

  
7.  Proffil Risg yr Awdurdod 

Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i roi 
diweddariad i'r Aelodau ar Broffil Risg yr Awdurdod ac i ystyried effeithiau COVID-19. 
 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r gofrestr risg. Dywedodd fod risg y Targed Cynhyrchu Incwm (Meysydd Parcio) 
bellach wedi'i ostwng i isel a bod diweddariadau'n cael eu darparu yn y gofrestr. 
 
Trafododd yr Aelodau y materion a ganlyn:- 
- Cyfeirnod Risg 2 – Targed Cynhyrchu Incwm (Plas Tan y Bwlch) 

Roedd y Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol o'r farn dylai'r risg aros yr 
un fath a nododd, er bod y targed incwm wedi'i gyrraedd, bod costau amrywiol 
eraill wedi dod i'r amlwg. 

- Cyfeirnod Risg 9 – Agweddau ar risg ariannol sy'n gysylltiedig â phrosiect 
coedwig glaw Celtaidd LIFE gan gynnwys diffyg cydymffurfio â rheolau caffael 
neu wariant ar gostau anghymwys sy'n arwain at beidio â dyfarnu'r grant, neu 
amrywiad yn y gyfradd gyfnewid Ewro/punt. 
Dywedodd y Prif Weithredwr fod yr Aelodau'n derbyn adroddiad chwe mis ar 
wahân ar Brosiectau. Cadarnhaodd fod yr Awdurdod ar hyn o bryd ar y blaen o 
ran ei dargedau cyflawni ond ar ei hôl hi o ran ei darged gwariant. Roedd hyn o 



 

109 
 

ganlyniad i oramcangyfrif o ran costau, er bod contractwyr lleol bellach yn dod yn 
brysurach ac yn ddrytach, a bu rhywfaint o lithriad o ganlyniad i bandemig Covid-
19 y bydd angen ei ariannu. 

- Risg Cyf 14 – Yr Ysgwrn yn methu â chynhyrchu incwm digonol i gwrdd â'r 
gyllideb 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod y risg wedi'i asesu a 
chytunwyd y dylai aros heb ei newid gan fod rhywfaint o ansicrwydd o hyd. 

 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 

8.  Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Adroddiad Blynyddol 
 Cyflwynwyd – Adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Personél a'r Pennaeth 
Gweinyddol a Gofal Cwsmer i gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020/21. 
 

  Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad ac 
Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020/21. Dywedwyd 
wrth yr Aelodau bod yr Awdurdod yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau 
eraill i fynd i'r afael â throseddau casineb a chodi ymwybyddiaeth ohonynt. 
Adroddodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer, yn ychwanegol at yr hyn a 
nodwyd yn yr adroddiad, fod cynrychiolydd o Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru wedi 
rhoi gwybod iddi yn ddiweddar am gynnydd o 21% mewn troseddau casineb eleni. 
Roedd nifer fawr o’r troseddau casineb yn ymwneud â hil a gofynnwyd i’r Aelodau 
gadw hyn mewn cof wrth ymdrin â materion a all godi o ganlyniad i’r cynnydd mewn 
perchnogaeth tai haf ac ail gartrefi, pwysau ymwelwyr ac ymddygiad cysylltiedig ac 
ati. 

 
 Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer y 

bydd yr asesiad yn cynnwys effaith economaidd-gymdeithasol yr Awdurdod, a bydd y 
ddyletswydd yn cael ei hymgorffori ac adroddir arni. 

 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol 

2020/21 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol i'w gyhoeddi ar wefan yr Awdurdod. 
 
9.  Strategaeth ar gyfer Hyrwyddo'r Gymraeg 2016-21: Asesu'r Canlyniad 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer i asesu 

canlyniad Strategaeth yr Awdurdod. 
  
Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad, 
rhoddodd wybod am y cefndir ac amlinellodd y prif bwyntiau. 
 
Trafododd yr Aelodau a’r swyddogion yr adroddiad fel a ganlyn:- 
- teimlai Aelod fod yr arolwg yn fach o'i gymharu â ffigurau poblogaeth a nifer yr 

ymwelwyr a gofynnodd i swyddogion gynyddu maint y samplau, er na awgrymwyd 
y dylai'r Awdurdod achosi costau arolwg post mawr. Dywedodd y Pennaeth 
Gweinyddol a Gofal Cwsmer fod arolwg ar-lein, a oedd yn cael ei hysbysebu ar 
gyfryngau cymdeithasol, yn cael ei ystyried fel y dull mwyaf cost-effeithiol gyda'r 
adnoddau oedd ar gael. Cytunodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer i 
ystyried ffyrdd eraill mwy creadigol y gall yr Awdurdod eu defnyddio i gasglu ei 
ddata yn y dyfodol. 

- trafododd yr aelodau a swyddogion gyfrifiad 2021, y disgwylir ei ganlyniad ym mis 
Mawrth 2022, a disgwylir gwybodaeth leol fanylach ym mis Hydref 2022. Bydd y 
cyfrifiad yn darparu data cywir, yn amlygu meysydd blaenoriaeth ar gyfer yr 
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Awdurdod am y 5 mlynedd nesaf a hefyd yn caniatáu i’r Awdurdod weithio'n agos 
gyda'i bartneriaid. 

- o ran casglu data a nod Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 
filiwn erbyn 2050, teimlai Aelod y byddai hyn angen strwythur casglu data lleol y 
gellid ei ddefnyddio wedyn i asesu effaith strategaeth yr Awdurdod ar y siaradwyr 
Cymraeg. 

- mewn ymateb i gais gan Aelod, cytunodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer 
i drafod ymhellach sut y gall y defnydd o bolisïau 'Cynllunio a'r Iaith Gymraeg' 
uchafu'r buddion a gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r Gymraeg. 

- bu aelodau a swyddogion yn trafod ymhellach gynllun peilot Llywodraeth Cymru 
sy’n cael ei lansio ym mis Ionawr sydd â’r nod o fynd i’r afael ag effaith 
perchnogaeth ail gartrefi ar gymunedau Cymru. Cadarnhaodd Cadeirydd yr 
Awdurdod fod Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol wedi'u cynnwys mewn 
trafodaethau â Llywodraeth Cymru, a oedd yn ymwybodol o heriau cyfreithiol posibl 
a'r effeithiau dadleoli dilynol. Roedd cyfarfod yn cael ei drefnu gyda Chadeiryddion 
y tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru a bydd datganiad ar y cyd yn cael 
ei baratoi i groesawu'r cyhoeddiad. Dywedwyd wrth yr Aelodau bod dolen at 
ddatganiad y Gweinidog ar gael i'r Aelodau ar ffurf “sgwrs”. 

- cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod y swydd wag 'Swyddog Addysg Uwchradd' 
wedi'i hymgorffori yn swydd y Swyddog Ieuenctid sy'n cael ei hysbysebu ar hyn o 
bryd. 

 
 PENDERFYNWYD 
1. nodi'r adroddiad ac aros am ganlyniad y cyfrifiad, cyn nodi meysydd 

blaenoriaeth ar gyfer yr Awdurdod am y 5 mlynedd nesaf. 
2. cymeradwyo Strategaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer 

Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg 2016-2021: Asesu'r Canlyniad, i'w chyhoeddi ar 
wefan yr Awdurdod. 

 
10.  Adroddiad Blynyddol y Canolfannau Croeso 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy i roi diweddariad i'r 

aelodau ar gynnydd y Canolfannau yn erbyn y targed ariannol. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy yr adroddiad a 
rhoddodd drosolwg o'r flwyddyn 2021/22 hyd yma. Gofynnwyd i'r aelodau nodi y 
dylai paragraff 2.5 o'r adroddiad Cymraeg nodi bod un o'r swyddi newydd wedi'i 
chontractio a'i hyfforddi ar gyfer y tair canolfan. 
 
Trafododd yr Aelodau y materion a ganlyn:- 
- diolchodd yr aelodau i'r Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy am ei hadroddiad ac am 

y gwaith a gyflawnir gan y Canolfannau Gwybodaeth, o dan amgylchiadau heriol 
iawn. 

- trafododd yr aelodau bryderon lleol bod yr ardal o amgylch Canolfan Groeso 
Betws y Coed yn flêr a hefyd yn trafod yr awydd, yn lleol, i ddatblygu hyb 
cymunedol yn y Ganolfan Groeso a allai hefyd gael ei ddefnyddio gan fusnesau 
bach. Cadarnhaodd y Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy fod cais cynllunio yn cael 
ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a fyddai'n gwella 
mynediad i'r Ganolfan ac yn tacluso'r ardal gyfagos. Roedd y Rheolwr Twristiaeth 
Gynaliadwy yn ymwybodol o'r awydd i greu canolbwynt cymunedol ym Metws y 
Coed ond nid oedd yn argyhoeddedig mai'r Ganolfan Groeso oedd y lleoliad 
gorau ar gyfer yr adnodd hwn, er mai penderfyniad yr Awdurdod oedd hwn yn y 
pen draw. 
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- nododd Aelod ei bryder nad oedd staff cyflenwol yn ystod salwch ar gael i sicrhau 
y gallai Canolfan Groeso Aberdyfi aros ar agor. Cadarnhaodd y Rheolwr 
Twristiaeth Gynaliadwy fod system bellach yn ei lle a fyddai'n sicrhau staff 
cyflenwol ar gyfer absenoldebau staff a fydd, gobeithio, yn datrys y broblem hon 
yn y dyfodol. 

- trafododd yr aelodau a swyddogion y rhesymau dros y gostyngiad yn nifer yr 
ymwelwyr yn y Canolfannau ac effaith y pandemig ar weithredwyr coetsis a 
mordeithiau. 
 

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo'r camau gweithredu ar 
gyfer 202 2/23, fel yr amlinellwyd. 

 
 11.  Adroddiad Monitro Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2020/21 

Cyflwynwyd – Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél i hysbysu'r Aelodau am 
Faterion Iechyd a Diogelwch o fewn yr Awdurdod. 

 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a 
dywedodd y byddai'n anfon unrhyw gwestiynau na allai o eu hateb at y Pennaeth 
Personél i gael ymateb. 
 
Trafododd yr Aelodau’r adroddiad a chodwyd y materion a ganlyn:- 
- roedd Aelod yn pryderu nad oedd data cymhariaeth wedi'i gynnwys ac y dylai'r 

adroddiad roi mwy o wybodaeth am faterion megis iechyd meddwl staff ac hefyd, 
damweiniau a fu bron â digwydd. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod trefn yn ei lle i 
gofnodi digwyddiadau a fu bron â digwydd, er nad oedd wedi'i gynnwys fel rhan o’r 
adroddiad. Cadarnhaodd hefyd fod yr holl staff wedi cael eu gwahodd i fynychu cwrs 
cymorth cyntaf iechyd meddwl a bod y cyfarfod 'holl staff' wedi canolbwyntio ar 
ddulliau ymdopi ar gyfer gweithio gartref. Roedd yn ymwybodol, serch hynny, mai 
pwysau llwyth gwaith oedd y broblem fwyaf i staff ar hyn o bryd. Cytunwyd y byddai'r 
Pennaeth Personél yn cylchredeg y data i'r Aelodau yn ôl y gofyn. 

- mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr y byddai gwerthusiadau staff 
yn nodi'r angen am hyfforddiant pellach a sicrhau bod gan staff rheng flaen y sgiliau 
angenrheidiol i ymdrin â chwsmeriaid lletchwith a sefyllfaoedd llawn tyndra. 

- gan fod pandemig Covid-19 wedi golygu bod angen mwy o staff i weithio gartref, 
gofynnodd Aelod a oedd hyn wedi effeithio ar les corfforol staff? Cadarnhaodd 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod staff yn cael eu hannog i ddilyn 
cyfarwyddiadau ar sut i osod eu hoffer ac i ofyn am offer neu ddodrefn pellach i fynd 
i'r afael â'u hanghenion gweithio gartref yn ôl yr angen. Cadarnhaodd Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Corfforaethol fod rhai staff wedi gofyn am ragor o offer ac y byddai 
cyflwyno’r drefn o weithio hybrid yn y dyfodol hefyd yn mynd i'r afael â phroblemau o'r 
fath. 

 
PENDERFYNWYD 
1. nodi'r adroddiad, er gwybodaeth. 
2. aros am ragor o wybodaeth gan y Pennaeth Personél, fel yr amlinellwyd. 

 
 12.  Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 

Cyflwynwyd - Cofnodion cyfarfod Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 13 
Hydref 2021, er gwybodaeth. Cyflwynodd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch y 
cofnodion, a rhoddodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol grynodeb o'r 
sefyllfa bresennol. 
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Trafododd yr Aelodau a’r swyddogion y canlynol:- 
- cadarnhaodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod y syrfëwr ar hyn o 

bryd ym Mhlas Tan y Bwlch yn cynnal arolwg cyflwr llawn. Byddai'r arolwg yn cael ei 
gyflwyno i'r Awdurdod cyn i unrhyw benderfyniad gael ei wneud. 

- gan fod Plas Tan y Bwlch yn adeilad rhestredig Gradd II*, gofynnodd Aelod i 
swyddogion ymchwilio i argaeledd cyllid grant ar gyfer y dyfodol. 

- mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr y gofynnir i'r Aelodau 
ystyried dyfodol Plas Tan y Bwlch ar ddiwedd tymor yr Haf 2022. Nododd ei 
bryderon bod yna ormod o ffocws ar incwm a bod angen gwaith pellach gan y 
Bwrdd i wireddu’r maint elw yn llawn ac ati. 
nododd Aelod fod angen i'r Awdurdod benderfynu sut mae Plas Tan y Bwlch, fel 
ased, yn ffitio i rôl yr Awdurdod, cyn gwario unrhyw arian sylweddol. Cadarnhaodd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y byddai'r mater yn cael ei drafod yn 
llawn gan yr Aelodau cyn i unrhyw benderfyniadau ffurfiol gael eu gwneud ar 
ddyfodol Plas Tan y Bwlch. 

 
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion. 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.40 
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PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU  
          DYDD MERCHER 23 MAWRTH 2022 

 

Cynghorydd Alwyn Gruffydd (Gwynedd) (Cadeirydd) 
 

YN BRESENNOL : 
 

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cynghorwyr Elwyn Edwards, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, 
John Pughe Roberts, Mike Stevens; 
 

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cynghorydd Phil Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Ms. Tracey Evans, Mrs Sarah Hattle, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Ms. S. Owen, Mr. 
E. Jones, Mrs. A. Gaffey;  
 

Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod y cyfarfod yn ddarostyngedig  
i Reoliadau Covid-19 ar sut mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, ac:- 
-  mae Hysbysiad o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi ac mae’r Agenda a'r adroddiadau ar gael 

ar wefan yr Awdurdod. 
-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio er mwyn cynorthwyo i wirio'r cofnodion ond gellir ei 

roi ar gael ar-lein yn ddiweddarach . 
 
1.  Ymddiheuriadau 

Cynghorwyr Annwen Hughes, Gethin Glyn Williams; Mr. Brian Angell, Mr. Tim Jones. 
 

2.  Datgan Budd  
Datganodd Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones a Mr. Jonathan Cawley 
ddiddordeb yn eitem 10 ar y Rhaglen ac aethant allan o'r cyfarfod tra roedd y mater 
yn cael ei drafod. 
 

3.   Cofnodion  
Derbyniwyd cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 24ain 

Tachwedd, 2021 ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir. 
 

4.   Adroddiad Diweddaru ar Gyllid Grant Allanol 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Prif Weithredwr i roi diweddariad ar brosiectau a 
gefnogir gan yr Awdurdod ac i gymeradwyo'r broses briodol ar gyfer derbyn 
prosiectau/rhaglenni ar gyfer blynyddoedd i ddod yn ffurfiol. 
 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir. Dywedodd fod 
trafodaethau gyda Swyddfa'r Gweinidog ar gymhlethdodau darparu grantiau tymor 
byr wedi arwain at Lywodraeth Cymru yn ceisio sicrwydd bod aelodau'n cymryd rhan 
yn y broses o gymeradwyo cyllid grant. Gofynnwyd i'r aelodau ystyried a ddylid 
adolygu'r drefn bresennol ar gyfer cymeradwyo cyllid grant aelodau. (Atodiad 3) 
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Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth fanwl i’r adroddiad a gwnaethant y sylwadau a 
ganlyn:- 
-  Atodiad 1 : mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr fod y risg o 
  arian cyfatebol anwarantedig ar gyfer prosiectau a ariennir gan grantiau      
     Ewropeaidd bellach wedi'i leihau gyda chontract cyfreithiol rwymol ar waith ar  
     gyfer prosiect LIFE. 
- cytunodd y Prif Weithredwr i roi rhagor o fanylion i Aelod am leoliad stad dai 

'Adra' sy'n cael ei hadeiladu o fewn y Parc Cenedlaethol. 
- gofynnodd Aelod a oedd trefniant i wyth Tirwedd Ddynodedig Cymru ystyried 

prosiectau cydweithredol ar gyfer 2022/23? 
- dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'r rhestr o brosiectau yn y dyfodol, a 

amlinellwyd ym mharagraff 3, yn cael ei hystyried ymhellach unwaith y byddai 
aelodaeth newydd yr Awdurdod wedi'i sefydlu. 

- Ystyriodd yr Aelodau a oedd y ‘status quo’ yn ddigon i ganiatáu i'r Aelodau 
ddarparu trosolwg strategol a monitro'r rhaglen grantiau neu a ddylid sefydlu 
trothwy ariannol. Daeth yr aelodau i'r casgliad eu bod yn fodlon gyda'r broses 
bresennol. 

- roedd y Prif Swyddog Cyllid yn cefnogi swyddogion i barhau i ddatblygu a 
chyflwyno bidiau o fewn y meysydd strategol y cytunwyd arnynt gan yr Aelodau, 
ac i dderbyn cynigion grant. Gallai swyddogion wedyn, os yw'n briodol, ofyn am 
gymeradwyaeth yr aelodau ar y cyfle cyntaf yn dilyn cynnig grant. 

- Cynghori Llywodraeth Cymru am y penderfyniad i barhau â’r sefyllfa bresennol. 
Pe bai Llywodraeth Cymru yn parhau i geisio newid y drefn, bydd adroddiad 
pellach yn cael ei gyflwyno bryd hynny. 

-  mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr fod y polisi ar gyfer prynu 
tir neu eiddo wedi'i ddiwygio i roi mwy o hyblygrwydd. 

 

PENDERFYNWYD 
1.  nodi bod prosiectau TCLlC 2021/22 wedi'u cwblhau. 
2.  nodi cynnydd ar brosiectau byw (Atodiad 1). 
3.  cadarnhau meysydd blaenoriaeth ar gyfer bidiau yn y dyfodol (Atodiad 2). 
4.  nodi’r cwmpas posibl ar gyfer cyflwyno grant TCLlC 2022/23. 
5.  hysbysu Llywodraeth Cymru bod yr Awdurdod wedi penderfynu cadw'r 

trefniadau presennol ar gyfer datblygu a derbyn grantiau. 
 

5.   Log / Cofnod Gweithredu 
Cyflwynwyd – Log o gamau gweithredu strategol yn deillio o benderfyniadau a 
wnaed yn ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, er gwybodaeth ac 
i’w gweithredu. 

 

 PENDERFYNWYD nodi'r Log Gweithredu fel y'i cyflwynwyd. 
 

6.   Diweddariad ar y Gyllideb 2021/22 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Cyllid i hysbysu'r aelodau ynghylch 
trosglwyddiadau sylweddol o fewn cyllideb y flwyddyn ariannol gyfredol a rhoddwyd y 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau ar gynnydd yn erbyn y cyllidebau refeniw a 
chyfalaf. 
 

 Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad, a oedd yn crynhoi'r 
cyllidebau refeniw a chyfalaf diwygiedig ar gyfer unarddeg mis cyntaf 2021/22 ac yn 
rhoi rhagamcan o sefyllfa'r Awdurdod ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Nododd yr 
Aelodau'r tanwariant a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn o £100,500 sy'n cynrychioli 
1.25% o gyfanswm y gyllideb. 
 

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth. 
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7.  Proffil Risg yr Awdurdod 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i roi 
diweddariad i'r Aelodau ar Broffil Risg yr Awdurdod. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r proffil risg ac amlinellodd y 4 prif newid i'r gofrestr. 
 

Yn codi wedi hynny, 
Risg Cyf. 2 Targed Cynhyrchu Incwm (Plas Tan y Bwlch) 
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, er bod Plas Tan y Bwlch wedi 
cyflawni ei darged cynhyrchu incwm, yr oedd costau ychwanegol wedi cael ei achosi, 
megis costau tanwydd a staff. Roedd y Pennaeth Cyllid wrthi'n paratoi adroddiad 
manwl ac roedd Rheolwr Tŷ’r Plas yn y broses o baratoi Cynllun Busnes a fydd yn 
cynorthwyo swyddogion i ddarparu rhagolygon gwell ar gyfer y flwyddyn i ddod. 
 

Risg Cyf. 4 – Risg i enw da par. rheolaeth yr Awdurdod o'r Ysgwrn 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod y risg yn parhau i fod yn ganolig 
(melyn) a chadarnhaodd fod Rheolwr Profiad Ymwelwyr newydd yn cael ei benodi. 
 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a'r Gofrestr Risg fel yr amlinellwyd. 
 

8.    Rhaglen Waith Gorfforaethol 2021/22 
 Cyflwynwyd – Adroddiad cynnydd gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
am drydydd chwarter y flwyddyn ariannol. Dywedodd ymhellach, lle'r oedd y gwaith 
wedi'i gwblhau, fod diweddariadau chwarter pedwar hefyd wedi'u cynnwys os oedd y 
wybodaeth ar gael. 
  
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a diweddariadau trydydd chwarter. Trafododd aelodau a swyddogion rai o'r 
tueddiadau a ddangosir mewn coch yn fanylach. 
- Gwella Rheolaeth a Dealltwriaeth o Dreftadaeth Ddiwylliannol  

cadarnhaodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol y bydd y wefan 
newydd yn manylu ar yr holl deithiau cerdded sy'n cael eu trefnu gan y 
Gwasanaeth Wardeniaid a fydd, gobeithio, yn cynyddu diddordeb. Cadarnhaodd 
y Pennaeth Ymgysylltu fod Cwmni Nod Glas wedi cysylltu â'r Awdurdod ac y 
bydd modd darparu gwybodaeth ar ran 3ydd partïon, unwaith y bydd y wefan 
newydd yn cael ei lansio. 

- Cefnogi Pobl Ifanc  
Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai'r Swyddog Ieuenctid yn dechrau yn ei swydd 
yn ystod Ebrill 2022. Bydd gwaith i gefnogi pobl ifanc yn dechrau fel blaenoriaeth. 

- Hyrwyddo a Chefnogi'r Iaith Gymraeg yn Weithredol 
mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer 
fod disgwyl data'r cyfrifiad ym mis Mai 2022. Dylai'r amserlen newydd ganiatáu 
digon o amser i swyddogion gyflwyno adroddiad cychwynnol i'r Aelodau yn 
amlinellu meysydd blaenoriaeth ar gyfer Strategaeth Hybu'r Gymraeg ym mis 
Gorffennaf 2022. 

- dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod y Panel Craffu Enwau 
Lleoedd wedi cytuno ar y sail i swyddogion baratoi nodyn canllaw i'w gyflwyno i'r 
Awdurdod naill ai ym mis Gorffennaf neu fis Medi 2022. 

- croesawodd Aelod ymrwymiad yr Awdurdod i ymgysylltu â grwpiau anodd eu 
cyrraedd a grwpiau difreintiedig a gofynnodd a allai hyn ffurfio rhan o rôl y 
Swyddog Gwirfoddoli a Lles? 
 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.  
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9.  Diwygio Ffioedd Llyn Tegid 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Eiddo yn ceisio diwygio 
Ffioedd presennol Llyn Tegid. 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Eiddo'r adroddiad a'r cefndir a chadarnhaodd y 
byddai deiliaid bathodynnau glas yn dal i gael parcio am ddim. Dywedodd fod yr 
Awdurdod wedi elwa o newid y dull o gasglu ffioedd â llaw i ddull electronig. Mewn 
ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y caniateir parcio tan hanner nos yn unig a bod 
parcio anghyfreithlon dros nos yn fater i'w drafod mewn ymgynghoriad â Chyngor 
Gwynedd. Gofynnodd y Pennaeth Eiddo i'r Aelodau hysbysu swyddogion am unrhyw 
dorri rheolau parcio ar ymyl y ffordd a fyddai'n cael eu codi wedyn gydag Awdurdod 
Priffyrdd Gwynedd ac Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru. 
 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo’r adolygiad ffioedd fel yr 
amlinellwyd ym mharagraff 3.1 o’r adroddiad, a ddaw i rym ar 1 Ebrill 2022. 

 
10.  Datganiad Polisi Tâl 2022/23 ac Adroddiad Blynyddol Polisi Tâl ar gyfer 2021/22 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan Reolwr Gwasanaeth Adnoddau Dynol, Cyngor 

Gwynedd i’r Aelodau gymeradwyo’r Datganiad Polisi Tâl ar gyfer 2022/23 a derbyn 
yr Adroddiad Polisi Tâl ar gyfer 2021/22. 

 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaeth AD yr adroddiad a'r cefndir a 
rhoddodd wybod am y Dyfarniad Cyflog Cenedlaethol o 1.75% ar gyfer 2021/22. 

 

 PENDERFYNWYD 
1.  cymeradwyo'r Datganiad Polisi Tâl ar gyfer 2022/23. 
2.  cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Polisi Tâl ar gyfer 2021/22. 

 
11.  Rhyddid Gwybodaeth 

 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar geisiadau 
gwybodaeth a dderbyniwyd gan yr Awdurdod o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad, er 
gwybodaeth.  
 

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
12.  Adroddiad Blynyddol ar gyfer Blwyddyn 2021: Dangosyddion Perfformiad 

Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu 
 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Ymgysylltu ynghyd ag adroddiad blynyddol 

ar ddangosyddion perfformiad y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu a chynnydd ar y 
cynllun gweithredu. 

 

 Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Ymgysylltu'r adroddiad, y cefndir ac Adroddiad 
Cynnydd 2021 yn fanwl. 

 

 Yn codi wedi hynny , gofynnodd Aelod, yng ngoleuni’r blaenoriaethau a nodir yn 
natganiad Gwerthfawr a Chydnerth Llywodraeth Cymru, i ba raddau yr oedd y 
strategaeth yn canolbwyntio ar grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a sut y gellid 
gwella hyn ar gyfer y dyfodol. Hefyd, gofynnodd am gofnodi llwyddiant staff yr 
Awdurdod wrth gynorthwyo Llywodraeth Cymru yn eu hymgyrch recriwtio ddiweddar ar 
gyfer Aelodau newydd, a fu'n llwyddiannus iawn. 

 

 PENDERFYNWYD nodi'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer Blwyddyn 2021: 
Dangosyddion Perfformiad y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu. 
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13.   Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 
Cyflwynwyd – Cofnodion cyfarfod Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 
24ain Tachwedd 2021, er gwybodaeth. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol fod adroddiad y syrfewyr, a oedd yn helaeth, wedi'i dderbyn a bod 
swyddogion yn awr yn aros am y crynodeb gweithredol. Y camau nesaf fyddai 
pecynnu a blaenoriaethu'r gwaith i'w wneud yn fforddiadwy a byddai'r gwaith wedyn 
yn cychwyn yn Haf 2023. Yn y cyfamser, bydd peth gwaith dros dro yn cael ei wneud 
oherwydd does dim byd angen sylw’n syth bin ond maent angen sylw yn y tymor 
canolig. 
 

  PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion. 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.50 
 

 
 
 
 
 


